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ค�าน�า

หนังสือเล่มนี้ผมตั้งใจจะจัดพิมพ์ เมื่อตอนผมจะอายุ
ครบ ๗ รอบ ตามข้อเสนอของผู้ใกล้ชิดด้วยความคิดที่ว่า ชีวิตของ
ผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึงค่อนของศตวรรษแล้ว ถ้าจะบันทึกเรื่อง
ราวของชีวิตที่ผ่านมา และพิมพ์แจกให้ผู้คุ้นเคยได้อ่านระลึกความ
หลัง หรือผู้ที่อายุน้อยกว่า ได้เรียนรู้เรื่องเก่าๆ ก็ถือว่าเป็นการน�า
ชีวิตของคนคนหนึ่งมาให้ศึกษา ได้ข้อคิดหรือแม้จะเป็นตัวอย่างที่
อาจจะไปทั้งทางดี และไม่ดีก็ได้

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ คุณชูเกียรติ ฉาไธสง ผู้ซึ่งได้รับค�า
แนะน�าจาก คุณวิมลพรรณ ปีตธวัชชัย 

คุณชูเกียรติกับผมไม่เคยรู้จักกันมาก่อน คุณชูเกียรติมีความ
อดทนสัมภาษณ์ผม และผู้อื่นบ้างเป็นระยะๆ ไม่กี่ครั้ง ทั้งนี้เพราะ
ผมเองไม่มีเวลาให้กับการสัมภาษณ์เท่าที่ควร คุณชูเกียรติต้องศึกษา
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ค้นคว้าด้วยตนเอง เวลากผ่็านมาเป็นปีจงึมผีลงานชิน้นีข้ึน้ คณุชเูกียรติ 
เขียนในมุมมองของบุคคลที่สาม และในลักษณะการบรรยายโดยมี
เหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละสมัย เป็นพื้นฐานประกอบด้วย

ส่วนที่ผมถือว่าส�าคัญ และอยากเขียนแทรกไว้ในค�าน�านี้ คือ 
ผมถือหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในการบูชาพระคุณของ คุณพ่อและ
คุณแม่ คือ คุณหลวงบริหารสิกขกิจ และคุณแม่จินดา สินธวานนท์ 
ผู้อุทิศตนให้แก่การศึกษามาตลอดชีวิต พวกเราพ่ีน้องสินธวานนท์ 
มีความสุขยิ่งที่ได้มีโอกาสต้ังมูลนิธิหลวงบริหารสิกขกิจ ที่โรงเรียน
วิเชียรมาตุ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 
พระราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ทุนทรัพย์ให้สร้างข้ึน ที่จังหวัดตรัง และเป็นโรงเรียนที่คุณพ่อของ
ผมได้เป็นครูใหญ่คนแรก และอีกกองทุนหนึ่ง ชื่อว่า กองทุนโรงเรียน
จินดาสินธวานนท์ ท่ีโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน อ�าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 
ได้พระราชทานทุนทรัพย์เพื่อก่อสร้าง และพระราชทานนามว่า 
โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ ต่อมาโอนมาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ทั้งมูลนิธิและกองทุนดังกล่าวสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและ
โรงเรียนอยู่จนปัจจุบันนี้

หนังสือที่เรียบเรียงขึ้นมาเล่มนี้ ผมถือว่าไม่ใช่เอกสารประวัติ
บุคคลที่เป็นทางการมีข้อมูลเป็นกิจจะลักษณะที่จะใช้อ้างอิงได้ แต่
เป็นเรื่องที่เรียบเรียงเล่าสู่กันฟัง หรือบรรยายชีวิตของคนคนหน่ึงให้
อ่านเล่น เมื่อหนังสือเล่มนี้ส�าเร็จออกมาแล้ว ผมก็พอใจ จึงขอ
ขอบคุณ คุณชูเกียรติอย่างมาก ที่มีความอุตสาหะเรียบเรียงจนส�าเร็จ
สมบูรณ์ได้

ส�าหรับการพิมพ์นั้น เนื่องจากสุขภาพ และเวลาเป็นอุปสรรค 
จึงล่าช้ามาจนถึงปัจจุบันเม่ือผมจะอายุ ๘๙ ปี จึงได้ลงมือพิมพ์ ด้วย
ตั้งใจจะพิมพ์ไว้แจกไม่มีการจ�าหน่าย และจะรับผิดชอบในเร่ือง
กระดาษ และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอง มีผู้อาสาจะจัดพิมพ์ให้ ๒  
แห่งด้วยกัน คือ มหาวิทยาลัยรังสิตและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ผมได ้ตกลงใจมอบให ้การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เพราะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกันใกล้ชิด และมีภาพส่วนตัว
เก็บรวบรวมไว้อยู่แล้ว ผมขอขอบคุณในน�้าใจของผู้บริหารหน่วยงาน
ทั้งสองแห่งนี้เป็นอย่างสูง 

ผมขอขอบคุณทุกคนผู้ให้ทั้งข้อคิด จัดท�า และท�าเรื่องอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องจนท�าให้หนังสือส�าเร็จออกมาดังวัตถุประสงค์ หากมีข้อ
ผิดพลาดส่ิงใดผมขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

   (พลอากาศเอก ก�าธน สินธวานนท์)
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จากผู้เขียน

ครั้งแรกเมื่อได้รับการติดต่อให้เขียนชีวประวัติท่าน
องคมนตรี พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ นั้น ยอมรับตรงๆ ว่า 
รู้สึกหนักใจขึ้นมาในทันที ทั้งๆ ที่ยังไม่ทันได้เร่ิมงาน

หนักใจในข้อที่ว่า พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ เป็นผู้
หลักผู้ใหญ่ที่ส�าคัญท่านหนึ่งของประเทศ...แม้ว่าตัวเองจะท�างาน
เขียนหนังสือมานานพอสมควร แต่ก็ไม่เคยเขียนชีวประวัติคนใหญ่
คนโตขนาดนี้มาก่อน

ประการส�าคัญตลอดชีวิตผมไม่เคยเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ กับ
พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ มาก่อนเลย...อย่าว่าแต่การเขียน
ผลงานวรรณกรรมแนวชีวประวัตินี้ ผู้เขียนกับผู้ถูกเขียนจะต้องพบ
เจอสัมพันธ์กันมากพอสมควร เพื่อจะได้ร้อยเรียงเร่ืองราวเส้นทาง
ชีวิตผู้ท่ีถูกเขียนให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด

นับเป็นโชคดีของผมที่ท่านองคมนตรีท่านนี้ เป็นคนใจดี       
มีเมตตา อีกทั้งมีบุคลิกสบายๆ เช่นเดียวกันกับท่านผู ้หญิงพึงใจ     
สินธวานนท์ คู่ชีวิตของท่าน ซ่ึงเป็นผู้ประสานเร่ืองนี้มาตั้งแต่แรก...
ท�าให้ผมคลายกังวลไปได้ และเริ่มต้นท�างานด้วยความสบายใจตั้งแต่
นั้น

พลอากาศเอกก�าธน เข้าใจวิธีการท�างานของนักเขียนเป็น
อย่างด ีเพราะได้เกีย่วข้องผกูพนักบัคนในแวดวงวรรณกรรมมานาน...
ดังนั้น ท่านจึงจัดสรรเวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งอย่างเต็มที่ 

ท�าให้การพูดคุยของเราเป็นไปโดยราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ

อย่าว่าแต่ถ้าหากว่าผมติดขัดสงสัยในเรื่องใด ยังสามารถยก
หูโทรศัพท์ถามท่านผู้หญิงพึงใจ ได้ตลอดเวลา

การมีโอกาสเรียบเรยีงชีวติท่านองคมนตรพีลอากาศเอกก�าธน 
ท�าให้ผมได้ความรู้ในเรื่องส�าคัญอีกมากมาย เพราะชีวิตท่านเต็มไป
ด้วยประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม...อีกทั้งหัวใจที่เปี่ยม
ด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
ก็ปรากฏชัดในทุกครั้งของการสัมภาษณ์

การได้รู้จักตัวตนของพลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ ใน
ระหว่างท�างาน ท�าให้ผมรู้ซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของคนที่ “ยิ่งใหญ่” 
จริงๆ ว่าเป็นเช่นไร...คนที่วางตัวธรรมดาๆ มองทุกอย่างด้วยความ
เข้าใจ และมีเมตตา ไม่เคยวางท่าข่มใคร หรือวางอ�านาจใส่ใคร...มี
จิตใจเปี่ยมอารมณ์ขัน

แม้ท่านจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติธรรม...แต่ค�าพูด และการกระท�า
ของท่านก็เต็มไปด้วยหลักธรรมอันลึกซึ้งให้ได้ขบคิดใคร่ครวญเสมอ

การได้ท�างานชุดนี้ ท�าให้ได้คิดว่าตัวเองโชคดียิ่ง เพราะครั้ง
หนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสรู ้จักใกล้ชิดคนที่ชื่อ พลอากาศเอกก�าธน      
สินธวานนท์ ผู้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศชาติ และจงรัก
ภักดียิ่งต่อราชบัลลังก์ 

 ด้วยจิตคารวะ
 ชูเกียรติ ฉาไธสง
 ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
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บทท่ี ๑
เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

รอยผ่านของชีวิตนั้นห้อมล้อมด้วยกาล
เวลาที่ทยอยเข้ามาหา และกาลเวลาที่เลย
ลับ...บททดสอบความเป็นมนุษย์ คือ การ
พสิจูน์ตวัตนอนัยากเข็ญและยาวนาน เพราะ
อาจมคีนเพยีงบางคนเท่านัน้จะสามารถผ่าน
พ้นหนทางแห่งอปุสรรคนานปัการไปได้อย่าง
สง่างาม
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ชีวิตเป็นสิ่งซับซ้อนและลึกซึ้ง...ทั้งความสุขความทุกข์ล้วน
เช่ือมโยงเข้าด้วยกันประดุจแผ่นผืน ยากจ�าแนกแยกแยะ ดังฤดูกาล
หมุนเวียนร้อยรัดไม่มีสิ้นสุด...ทั้งด้านมืด และด้านสว่าง

เส้นทางชีวิตของพลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี 
ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของแผ่นดินไทยก็เช่นเดียวกัน...ในหนทางที่ก้าวย�่า
มาเนิ่นนานได้เคี่ยวกร�าเรื่องราวในด้านต่างๆ มากมาย จนกลายเป็น
ประสบการณ์ล�้าค่าของชีวิต อันจะได้ก่อประโยชน์มากมายต่อ
ประเทศชาติในฐานะคนไทยผู้มีหน้าที่ทดแทนบุญคุณแผ่นดินคน
หนึ่ง

หากเปรียบเทียบพืชพันธุ์แห่งชีวิตแล้ว...เมล็ดพันธุ์น้ีก็ได้แตก
หน่อ แทงยอดเหนือผืนแผ่นดินทีละน้อยจนเติบใหญ่แข็งแกร่ง
งอกงาม ดังต้นไม้ผลิดอกออกผลทางความคิด เต็มไปด้วยพลังชีวิต
อันมีสีสัน และสร้างคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความจงรักภักดีอย่างสูงสุด ต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

สายตระกูลของพลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ นับได้ว่า 
เป็นสายข้าราชการ ด้านการศึกษาที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง...
อันส่งผลด้านการประพฤติปฏิบัติดีของบุตรหลานในเวลาต่อมาด้วย

สืบสาวประวัติความเป็นมาของตระกูลนี้ ก็พบว่าในอดีตนั้น 
ทั้งบิดา มารดา ของพลอากาศเอกก�าธน ล้วนเป็นข้าราชการตัวอย่าง 
ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากบรรดาข้าราชการด้วยดีมาโดยตลอด

บิดาของพลอากาศเอกก�าธน คือ หลวงบริหารสิกขกิจ    

สกล-จินดา สินธวานนท์ คุณพ่อ และคุณแม่ ในวันแต่งงาน

(นามเดิม คือ “ซุ่นกิ๊ด” แต่ได้เปลี่ยนเป็น “สกล” ในเวลาต่อมา) 
นามสกุลเดิม คือ “สาระถี”

หลวงบริหารสิกขกิจ พ้ืนเพเดิมเป็นคน อ�าเภอดุสิต จังหวัด
พระนคร (หรือกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) เป็นผู้ใส่ใจในการศึกษาจนเคย
ได้รับราชการเป็นครูท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ขณะมีอายุเพียง 
๑๖ ปี เท่านั้น

โดยครูหนุ่มคนนี้ ได้รับการยอมรับว่า มีความสามารถในวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ

ย้อนอดีตในยุคนั้น บรรดาผู้มีอันจะกินทางภาคใต้ โดย
เฉพาะเมืองภูเก็ต มักนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนหนังสือที่เมืองปีนัง...



16 17

ดังนั้น ทางราชการจึงมีนโยบายปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในจังหวัด
ทางภาคใต้ ให้มีมาตรฐานเหมือนประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้คัดเลือก 
ผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ ให้ไปรับ
ราชการเป็นครูในภาคใต้

ดังนั้นเอง หลวงบริหารสิกขกิจในวัยหนุ่มน้อย อายุเพียง ๑๘ 
ปี จึงได้รับค�าสั่งให้ไปรับราชการเป็นครูในมณฑลภูเก็ต อันสุดแสน
ไกล

ครูหนุ่มจากเมืองหลวงผู้นี้ต้องเดินทางโดยเรือหลวงมหิดล
ไปยัง จังหวัดสงขลา มณฑลนครศรีธรรมราช และโดยสารเรือกลไฟ
เล็กจากสงขลา ล่องทะเลสาบ สู่เมืองพัทลุง...ท่ามกลางน�้าจรดฟ้า
ที่เปล่าเปลี่ยวเวิ้งว้าง รอนแรมสู่แผ่นดินแปลกหน้าอันไกลโพ้น

เมื่อขึ้นฝั ่งด้วยความเหนื่อยล้าแล้ว ครูหนุ่มก็ต้องเปลี่ยน
พาหนะเป็นการนั่งเกวียน จากเมืองพัทลุงไปจังหวัดตรัง...ผ่าน
พงไพร และขุนเขาอันแปลกตา พบเจอผู้คนพูดภาษาท้องถิ่น มีวิถี
ชีวิตที่ไม่คุ้นชิน แต่กระนั้นด้วยหัวใจมุ่งมั่นต่อภารกิจก็ท�าให้มิได้มี
ความย่อท้อเลย

การเดินทางรอนแรมอันยาวนาน และยากล�าบากยังไม่สิ้น
สุดลงง่ายๆ ...หลวงบริหารสิกขกิจ ต้องโดยสารเรือเทพสตรี จาก
เมืองตรัง มาสู่ภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งมณฑล และได้เข้ารับหน้าที่เป็นครู
โรงเรียนประจ�ามณฑลภูเก็ต ช่ือ “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ในเวลา
ต่อมา

ใช้ชีวิตเป็นครูหนุ่มในเกาะภูเก็ต ท่ามกลางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
อันมีเสน่ห์ได้ ๒ ปี สายลมแห่งเวลาก็พัดพาชีวิตให้ต้องเดินทาง     
อีกครั้ง...เพื่อไปรับต�าแหน่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน “ตรังคภูมิ์” ใน

จังหวัดตรัง

เรื่องน่าปลาบปลื้มอันสูงสุดก็คือ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.
๒๕๔๘ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๖ ได้
เสด็จพระราชด�าเนินเลียบจังหวัดตรัง...หลวงบริหารสิกขกิจ ได้รับ
พระราชทานนามสกุล โดยรับใบตั้งจากพระหัตถ์ว่า “สินธวานนท์” 
(Sindhvananda) เป็นนามสกุลพระราชทาน หมายเลขที่ ๒๓๖๒ 
ได้รับยศเป็น “นายหมู่ตรีเสือป่า” และต่อมาก็ได้รับพระราชทาน
ยศเป็น “รองอ�ามาตย์ตรี” เมื่ออายุเพียง ๒๑ ปี เท่านั้น

ในปีต่อมามีความเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของข้าราชการหนุ่ม
ผู้นี้ เพราะได้รับต�าแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียน “วิเชียรมาตุ” เป็นคน
แรกในปี พ.ศ.๒๔๕๙

โรงเรียนวิเชียรมาตุในเมืองตรังนี้ มีความส�าคัญมาก เพราะ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ได้ทรงบริจาคทรัพย์สินส่วนพระองค์ สร้างข้ึนต้ังแต่คร้ังได้เสด็จ 
ประพาสจงัหวดัตรงั และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชือ่ว่า “โรงเรยีนวเิชยีรมาต”ุ 
อันมีความหมายถึง พระราชชนนีของพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า    
เจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด�าเนินทรง
เปิดโรงเรียนวิเชียรมาตุอย่างเป็นทางการด้วย

ระหว่างรับราชการในเมืองตรัง และได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็น
ธรรมการจังหวัดตรัง...หลวงบริหารสิกขกิจได้พบเจอผูกพัน จนเกิด
เป็นความรักกับครูสาวของโรงเรียน “อนุกุลทับเที่ยง” นามว่า 
นางสาวจินดา โกศลพันธุ์ ซึ่งมีพื้นเพเดิมจากเมืองนครศรีธรรมราช
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ครูจินดา เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างดีเลิศ 
(ดังเห็นได้จากมีผลงานแปล เรื่อง “ศกุนตลา” และ “สาวิตรี” จาก
ภาษาอังกฤษเป็นไทย ลงในหนังสือวิทยาจารย์ในเวลาต่อมา)

อีกทั้งยังเป็นผู ้ริเริ่มส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ในยุคนั้นมากมาย...อาทิ จัดให้มีงานประจ�าปีของโรงเรียน
เป็นครั้งแรกมีการออกร้านขายของ การแสดงละครรีวิว และการละ
เล่นต่างๆ จนได้ชื่อว่า เป็นครูสตรีที่โดดเด่นของเมืองตรังในสมัยนั้น

ทั้งสองได้แต่งงานกันในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๖ อัน
เป็นปีที่ฝ่ายชายได้ยศเป็น “รองอ�ามาตย์เอก” รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นหลวงบริหารสิกขกิจ ถือศักดินา ๘๐๐ ไร่

สายลมความเปลี่ยนแปลงยังโชยพัดมาอีก เพราะหลวง
บริหารสิกขกิจ ได้รับค�าสั่งให้ไปรับต�าแหน่งศึกษาธิการมณฑลมหา
ราษฎร์ ในจังหวัดแพร่ ทางภาคเหนืออันไกลโพ้น

รวมทั้งครูจินดา ก็ได้ไปรับต�าแหน่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน 
“นารีรัตน์” ในเมืองแพร่ด้วย

ดวงตะวันส่องแสงลอดต้นสักน้อยใหญ่ เป็นเงายืดยาวบน
ลานดินสลับดวงดาวยามค�่า...ครอบครัวเล็กๆ น้ี ใช้ชีวิตท่ามกลาง
ขุนเขา และป่าไม้นานาพันธุ์ของเมืองแพร่สืบมา...และระหว่างนี้เอง 
บุตรชายคนแรกของครอบครัว คือ “กมล สินธวานนท์” ก็ได้ลืมตา
ขึ้นดูโลก

อยู่ในเมืองแพร่ราว ๒ ปี จน พ.ศ.๒๔๖๘ จึงมีค�าสั่งด่วนอีก
ครั้ง ให้คุณหลวง เดินทางไปรับต�าแหน่ง ธรรมการมณฑลภูเก็ต 
พร้อมๆ กับครูจินดา ก็ไปรับต�าแหน่งใหม่เป็น ครูใหญ่ของโรงเรียน 

“สตรีตัณฑวนิชวิทยาคม” ในเมืองภูเก็ตด้วยเช่นกัน...นับเป็นการ
หวนคืนดินแดนที่คุ้นชินอีกครั้ง

และในวันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๙ ณ อ�าเภอทุ ่งคา 
(ปัจจุบันอยู ่ในเขตอ�าเภอเมือง) จังหวัดภูเก็ต...ครอบครัวนี้ก็ให้
ก�าเนิดบุตรชายคนที่สองขึ้น...มีนามว่า ก�าธน สินธวานนท์

เวลานั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า  
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗
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คุณแม่อุ้มก�าธนอยู่ คนขวามือคือพี่ชาย นพ.กมล สินธวานนท์

บทท่ี ๒
การเดินทางของวัยเยาว์

เมืองภูเก็ตในยุคนั้น แม้มีทิวทัศน์งดงาม 
ท่ามกลางท้องทะเลล้อมรอบ เห็นทิวเขา 
น้อยใหญ่สลับซับซ้อน และอากาศบริสุทธิ์ 
แต่กระนั้นการสัญจรไปมาของผู้เยี่ยมเยือน 
ก็ยากล�าบากมิใช่น้อย เพราะต้องนั่งเรือ     
ฝ่าคลื่นจากแผ่นดินใหญ่ ไปถึงตัวเกาะกลาง
ผืนทะเลล้อมรอบทุกทิศทาง
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เด็กชายก�าธน เกิดในท่ามกลางกลิ่นอายของลมทะเล และ
อากาศบริสุทธิ์ จึงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ น่ารัก เป็นที่เอ็นดูของ
ผู้พบเห็น ดังที่ ด็อกเตอร์กัญจนา สินธวานนท์ น้องสาวคนถัดมาได้
ย้อนความทรงจ�าถึงพี่ชายคนนี้ไว้ว่า

“คุณแม่ เคยเล่าให้ฟังว่า เมื่อพี่ก�าธนยังเป็นทารกนอน
แบเบาะ วางอยู่ตรงระเบียงบ้าน ที่จังหวัดภูเก็ต แขกท่ีมาเยี่ยม พอ
ขึ้นบันไดมา ก็จะแลเห็นจมูกโด่งสะดุดตามาแต่ไกล จึงสมกับช่ือ ที่
เรียกขานกันในหมู่มิตรสนิทใจในภายหลังว่า พ่ีโด่ง”

ดวงตะวันมาเยือน และลาลับสลับดวงดาวยามค�่า เป็นวงจร
กาลเวลาอันหมุนเวียนมิรู้จบ...ครอบครัวข้าราชการด้านการศึกษา
ครอบครัวนี้ ด�าเนินชีวิตเรียบง่าย เป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนใน
ท้องถิ่น ด้วยความสมถะสัตย์ซื่อของผู้เป็นผู้น�า

หากย้อนความทรงจ�าในวัยเยาว์แล้ว พลอากาศเอกก�าธน          
สินธวานนท์ ก็ไดสะท้อนภาพเหตุการณ์บางช่วงในตอนนั้นไว้ว่า

“ภูเก็ตสมัยนั้น ไปมาล�าบากต้องลงเรือ...ที่จ�าได้ก็ตอนไป
เที่ยวสวนเงาะพระอร่าม (พระอร่ามสาครเขตร์ ผู้น�า “เงาะเจะมง” 
เข้ามาในภูเก็ต ภายหลังจึงเรียกกันเป็น “เงาะพระอร่าม”) แหม...
เจ้าของใจดีเหลือเกิน ให้กินเงาะฟรีๆ...แล้วก็ไปกินกาแฟคนจีนของ
เมืองภูเก็ต กาแฟของเขาต้องเคี่ยวเข้มข้นมาก เราก็ไม่รู้ว่ากาแฟเป็น
ยังไงนะ แต่รู้สึกว่า เขากินกาแฟกันประหลาดดี...ก็เหมือนว่าผมเป็น
ชาวภูเก็ตคนหนึ่ง มีความผูกพันกันมาก...หรืออย่างเมืองตรัง        
คุณพ่อ คุณแม่ เคยไปอยู่ก็มีข้อผูกพันกับที่นั่นเหมือนกัน”

เหตุการณ์น่าภาคภูมิใจอีกครั้งของครอบครัวนี้ คือ เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล ้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่  ๗ เสด็จ
พระราชด�าเนินตรวจราชการ ที่จังหวัดตรัง ภูเก็ต และพังงา ใน
โอกาสนี้ หลวงบริหารสิกขกิจ เป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมการรับเสด็จ
ทุกจุด ทั้ง ๓ จังหวัด ตามเส้นทางเสด็จพระราชด�าเนิน

คร้ังนั้น หลวงบริหารสิกขกิจ ปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงเรียบร้อย 
จึงได้รับพระราชทาน ซองบุหรี่ ชั้น ๓ หนึ่งซอง และครูจินดา หรือ 
นางบริหารสิกขกิจได้รับ พระราชทานเข็ม ป.ป.ร. ชั้น ๓ จาก
พระหัตถ์...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และ
เป็นเกียรติประวัติของวงศ์ตระกูล

ในเมืองภูเก็ตอันงดงามนี้ คุณหลวง และครูจินดา ให้ก�าเนิด
บุตรอีกสองคน เป็นหญิงคน และชายคน คือ กัญจนา กับ โกศล...
จากนั้น จึงได้รับการเล่ือนต�าแหน่งเป็น “อ�ามาตย์ตรี” และย้ายไป
ด�ารงต�าแหน่ง “ธรรมการมณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่” ใน พ.ศ.
๒๔๗๓ นับเป็นการเดินทางไกลอีกครั้งของครอบครัวนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ใช้ชีวิตอยู่ในเมือง ซึ่งได้รับสมญาว่า “ไข่มุก
แห่งอันดามัน” เพียงชั่วเวลาหนึ่ง แต่พลอากาศเอกก�าธน ก็ผูกพัน
กับเกาะภูเก็ตไม่น้อย ดังพูดถึงความรู้สึกของตัวเองต่อว่า

“ตอนหลังเมื่อโตข้ึน ใจก็ยังอยากกลับไปอยู ่ที่นั่น แต่ว่า
โอกาสไม่อ�านวย...แม้แต่พบคุณเปรม (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ) คุณเปรม บอกว่า เรามันเลือดน�้า
เค็มเหมือนกัน...ผมก็น�้าเค็ม แต่ว่ามาอยู่กรุงเทพนาน น�้าเค็มมันก็
ชักกร่อยๆ เสียแล้ว”

จากปักษ์ใต้เดินทางไกลสู่แผ่นดินล้านนา แตกต่างกันทั้ง
วัฒนธรรม และภูมิทัศน์...เด็กชายก�าธน พร้อมพี่น้อง รวมส่ีคนใน
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ขณะนั้น ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนัก เพราะอายุยังน้อยอยู่...แต่
กระนั้นทิวเขาสลับซับซ้อนเรียงรายมีสายหมอกโอบคลุมอากาศเย็น
สบาย เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้เขียวขจี อีกทั้งสายน�้าเหยียดยาวไหลริน
ส�ารวจตรวจตราผืนแผ่นดินชั่วนาตาปี ก็ท�าให้ตื่นตาตื่นใจไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม...ตลอดการเดินทางอันยาวนาน ก็ท�าให้ทุกคน
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันอยู่บ้าง

มาถึงเชียงใหม่ได้พักหนึ่ง ก�าธน ก็ต้องตื่นเต้นดีใจอย่างสุด
ประมาณ เมื่อคุณพ่อได้รับค�าสั่งให้ปลูกบ้านพักของหลวงขึ้น...
เพราะเท่าที่ผ่านมา ยังไม่มีบ้านพักหลวงให้เป็นที่อยู่เฉพาะมาก่อน 
ดังได้ย้อนความหลังว่า

“เมื่อมาอยู่เชียงใหม่ ไฟฟ้าเริ่มมีเข้ามาแล้ว คุณพ่อมาเป็น
ธรรมการมณฑลพายัพ เรามาปลูกบ้านกันที่นี่ โดยคุณพ่อเป็นคน
ออกแบบบ้านเอง...ก็ตื่นเต้นที่ได้มีบ้านหลังใหม่ เพราะสมัยนั้นไม่
เคยมีบ้านเลย...ตอนนั้นที่จ�าได้แม่นก็คือ มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
การปกครองพอดี แต่ว่าครอบครัวเราก็ไม่มีผลกระทบอะไร”

ครูจินดา ได ้ย ้ายมารับต�าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสตรี           
วัฒโนทัยพายัพ พร้อมกับท�าการหัดท่ากายบริหารที่ใช ้ดนตรี
ประกอบมาฝึกเป็นครั้งแรก สร้างสีสันให้โรงเรียนนี้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ด้วยความเป็นคนชอบคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อยู ่
เสมอ ครูจินดา ยังจัดให้มีกิจกรรมท�าสวนครัว และปลูกดอกไม้ โดย
แบ่งนักเรียนให้รับผิดชอบเป็นสัดส่วน อีกทั้งยังจัดให้มีการประกวด
แข่งขันผลงานแต่ละกลุ่มให้รู้จักการท�างานร่วมกับผู้อื่น

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าถึงมารดาในช่วงนี้ไว้ว่า

“ตอนเด็กๆ ก็ต้องเรียนแบบเด็กๆ...คือ คุณแม่เคยเป็นครู
ใหญ่โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เราชั้นเด็กๆ ก็เหมือนไปเป็นเด็กฝาก 
น่ะ ก็สนุกสนานดี...ผมก็ไม่ได้ปรับตัวอะไร เพราะอยู่ภูเก็ตก็สนุก 
เชียงใหม่ก็สนุก...แต่ความจริงเรียนจริงๆ ครั้งแรกนี้ก็คุณย่าสอน 
คุณย่าอายุมากแล้ว ยุคนั้น คุณย่าสนใจก็รู้หนังสือ ท่านเป็นคนสอน 
ก.ไก่ ข.ไข่ ให้เราก่อนเข้าเรียน”

“คณุย่า” ของก�าธน คอื นางเน้ย (นามสกลุเดมิ “สยูะนนัทน์”) 
ซ่ึงเป็นผู้รักการอ่าน การเขียน เป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งหลวงบริหาร
สิกขกิจ ในวัยแด็ก ก็ได้เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกกับมารดานี่เอง
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ก�าธน ในวัยเด็ก (คนที่สองจากซ้าย) กับพี่น้องอีก ๕ คน อีก ๒ คนสุดท้ายยัง
ไม่เกิด

บทท่ี ๓
ความเปล่ียนแปลง

ก�ำธน  ใช ้ชีวิตอยู ่ในแผ่นดินล้านนา   
หลายปี สสัีนในวยัเยาว์ คอื ความสนกุสนาน
ที่ได้เล่นกับเพ่ือนๆ วัยเดียวกัน ตามประสา 
โดยครอบครัวนี้เป็นท่ีนับถือของเพื่อนบ้าน 
และประชาชนทั่วไป เพราะความสุภาพเป็น
กันเองของท่านเจ้าของบ้านผู้เป็นนักการ
ศึกษาที่ส�าคัญ
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จากคล่ืนทะเลอันดามัน มาสู่แม่น�้าปิง...ต่อจากนี้ครอบครัว
เล็กๆ นี้จะต้องเร่ร่อนไปสู่ดินแดนไหนอีก

แล้วก็มีค�าสั่งด่วนมาอีกครั้ง ให้คุณหลวงบริหารสิกขกิจ ย้าย
ไปปฏิบัติราชการท่ีเมืองราชบุรี...ทุกคนต้องรีบเก็บข้าวของเตรียม
ตัวเดินทางด่วนในทันที อ�าลาชีวิตในเมืองเชียงใหม่ไว้เพียงนั้น

การโยกย้ายบ่อยๆ แม้เป็นเรื่องเหนื่อยหนักส�าหรับบางคน 
ซึ่งต้องจากสิ่งที่รักผูกพันไปสู่ดินแดนแปลกหน้า อันแทบไม่รู้จักคุ้น
เคย...แต่ส�าหรับก�าธน การเดินทางไปยังถิ่นต่างๆ นับได้ว่าเป็นก�าไร
ชีวิตโดยแท้

ทั้งการคบหาเพื่อนฝูง หรือแม้กระทั่งการสัมผัสเรียนรู ้
วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ จนกลายเป็นประสบการณ์ล�้าค่าในวัยเยาว์

แต่อันที่จริงการโยกย้ายของหลวงบริหารสิกขกิจในตอนนั้น 
มีสาเหตุเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางการเมืองอยู่บ้าง...ดังที่หลวง
บริหารสิกขกิจได้มีบันทึกไว้ว่า

“เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ เราได้ทราบข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ไทยใหม่ว่า ถูกย้ายหน้าที่ธรรมการมณฑลพายัพ ไป
เป็นธรรมการมณฑลราชบุรี...การย้ายคราวนี้เราไม่รู้ตัวเลย...เรา
เข้าใจว่าการย้ายครั้งนี้คง เนื่องจากการปฏิวัติของคณะราษฎร เม่ือ
วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๕ คือ คณะราษฎร มีทหารบก ทหาร
เรือ และพลเรือน ได้ร่วมกันเข้ายดึอ�านาจการปกครอง ขอให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานธรรมนูญการปกครอง และทรง
ลดราชอ�านาจลงอยู่ใต้กฎหมาย คณะราษฎรท�าการส�าเร็จ แล้วได้
เชิญพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี

การต่อมาเป็นเวลาไม่ถึงขวบปี รัฐบาลพระยามโนฯ มีการ
แตกกับคณะราษฎร ผู้ก่อการถึงกับสั่งปิดสภา งดใช้ธรรมนูญบาง
ส่วน ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖...เราซ่ึงรัฐบาลพระยามโนฯ 
ถือว่าเป็นพวกคณะราษฎรก็ถูกส่ังย้าย ในวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๗๖”

(หมายเหตุ : หลวงบริหารสิกขกิจบันทึก และตีพิมพ์ โดย
หนังสือ “ประวัติครู” ครุสภาจัดพิมพ์ใน พ.ศ.๒๕๓๘)

นอกจากนั้น หลวงบริหารสิกขกิจยังมีบันทึกต่อไปอีกว่า

“ตอนปลาย ปี ๒๔๗๖ ได้มีพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารราชอาณาจักรสยามมณฑลต่างๆ ได้ยุบหมด มีแต่
จังหวัดขึ้นตรงต่อกระทรวง ต�าแหน่งธรรมการมณฑล จึงต้องยุบตาม
ไปด้วย

เราได้ขาดจากหน้าที่ธรรมการมณฑล ในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๔๗๖ และรับหน้าที่เป็นผู ้ท�าหน้าที่ข ้าหลวงตรวจการแผนก
ธรรมการ ในเขตมณฑลราชบุรี ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารต่อไป ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๖ และได้เริ่ม
มอบหมายการงานในหน้าที่ธรรมการมณฑล...แต่ไม่ใช ่หน้าที่
ข้าหลวงตรวจการให้แก่จังหวัดต่างๆ ในสังกัดเดิมต่อไป...ระหว่างนี้
เราได้มาฟังราชการท่ีกระทรวง ๒ คร้ัง วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๖ 
เราได้เดินทางแต่ล�าพังเข้ามารับราชการที่กรุงเทพฯ ในเมื่อได้     
มอบหมายงานเสร็จแล้ว ส่วนครอบครัวยังคงพักอยู่จังหวัดราชบุรี 
ได้เริ่มท�างานที่ส�านักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๔๗๖”



30 31

ความเปลี่ยนแปลงอันหลากหลายเกิดข้ึนกับผู้คนต่างๆ กัน
ไป...แต่ส�าหรับเด็กชายก�าธนแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของ
ช่วงนั้นก็คือ ได้เข้าเรียนท่ีในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 
อย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรกในชีวิต

ว่าไปแล้ว ชีวิตหลวงบริหารสิกขกิจ บิดาของก�าธนนี้นับได้
ว่าเป็นข้าราชการ ที่ผ่านประสบการณ์การเดินทางยาวนานเกินกว่า
ข้าราชการด้านการศึกษาคนอื่นๆ เป็นอย่างมาก

การมองโลกในแง่บวกของคุณหลวง ได้เป็นส่วนหนึ่งของแรง
ผลักดันให้ก�าธน มุ่งชีวิตไปในแง่การสร้างสรรค์ความดีงาม...บิดา
ท่านนี้ ถือว่าเป็นแบบอย่าง เป็นบทเรียน เพื่อให้บุตรชายค้นหาความ
หมายไปในทางเดียวกัน

เพราะหากย้อนตั้งแต่อยู่ในวัยหนุ่มน้อย อายุเพียง ๑๖ ปี 
ก็ได้เป็นครูสอนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จากนั้นอีกเพียง ๒ ปี 
ก็ต้องจากบ้านเกิดเก็บสัมภาระลงเรือล่องทะเลไปปักษ์ใต้...ใช้ชีวิต
คลุกคลีสนิทสนมกับคนท้องถิ่น จนได้รับการยอมรับนับถือ

จากน้ันเดินทางไกลสู่ภาคเหนือ ขึ้นเขาลงห้วย กลางเส้นทาง
ทุรกันดารด้วยป่ารก และอันตรายจากพิษไข้ และสัตว์ป่าตาม
รายทาง

อย่าว่าแต่คุณหลวงต้องเดินทางย้อนไปกลับภาคเหนือ และ
ภาคใต้ถึงสองรอบ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการศึกษาให้ส�าเร็จลุล่วง
ด้วยอุคมคติ ความเป็นนักการศึกษาอันแรงกล้า...แม้การเดินทาง
แต่ละคร้ังจะสร้างความยากล�าบากมิใช่น้อย

นิสัยส่วนตัวของหลวงบริหารสิกขกิจนั้นนับเป็นผู ้มีความ
ขยันหมั่นเพียร ละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต...ขณะเดียวกัน 

ครอบครัวสินธวานนท์ คุณพ่อ คุณแม่ พร้อมลูก ๘ คน ลูกเขย ลูกสะใภ้ และ
หลาน ๑๖ คน (ต่อมามีหลานอีก ๕ คน) ก�าธนอยู่ในแถวยืนที่ ๕ นับจากทาง
ขวา
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ก็มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พยายามหางานใหม่ๆ มาท�าเพิ่มเติมอยู่
เสมอ ซึ่งนิสัยเหล่านี้ได้ถ่ายทอดมาสู่ลูกๆ ด้วย

พฤติกรรม คือ กระจกสะท้อนชีวิต...มนุษย์ทุกคนต่าง
แสวงหาหนทางเฉพาะตน โดยต้องพยายามรู้จักตัวเองก่อนรู้จักสิ่ง
อื่น รวมถึงตรวจสอบทบทวนตัวเอง อย่างถ่องแท้ จึงค่อยท�างานที่
ตั้งใจอย่างเต็มที่เต็มก�าลังของตัวเองต่อไป

เมื่อนั้น ถึงแม้ระยะทางที่ผ่านมาจะทุกข์หรือสุข...เป้าหมาย
ของการท�างานจะประสบความส�าเร็จหรือไม่ แต่ก็นับได้ว่า ทางเดิน
แห่งชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เปี่ยมด้วยคุณค่าความหมายแล้ว

ชีวิตของหลวงบริหารสิกขกิจ จึงเป็นเหมือนเบ้าหลอมอัน
งดงามส�าหรับคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้ และยึดเป็นแบบอย่างต่อไป

บทท่ี ๔
เรียนระหว่างรบ

ควำมทรงจ�ายงัคงผดุขึน้เหมอืนฟองคลืน่
มากมาย และดืน่ดาษ...ความทรงจ�าอาจเป็น
เพียงเหย้าเรือนชั่วคราวให้ได้พักอาศัย ทั้ง
ความสุขความทุกข์ ล้วนด�ารงอยู่เพียงชั่ว
พริบตาก่อนกาลเวลาจะกลืนกินทุกสิ่งทุก
อย่าง
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แต่แม้จะเป็นเช่นนั้น ความทรงจ�าก็ยังมีความหมายต่อมนุษย์
เสมอ

ในนัยยะหนึ่ง...ความทรงจ�าจึงเปรียบดังกระจกเงาฉายฉาน
เรื่องราวด้านต่างๆ ออกมา บางคร้ังอาจพร่ามัวเลือนราง แต่บาง
ครั้งก็กระจ่างชัด เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวันวาน

ในความทรงจ�าอันลึกซึ้งของเด็กชายก�าธนแล้ว...ภาพ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ยังกระจ่างชัดเสมอนับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนชั้น
ประถม พบเจอเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ และสายใยความสัมพันธ์
ใหม่ๆ ในเมืองราชบุรี

อย่างไรก็ตาม...ประสบการณ์ของการย้ายบ้านบ่อยๆ ก็
ท�าให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นเคย

ช่วงนั้นกระแสการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะ
ราษฎรยังอยู่ในความสนใจของประชาชนทั่วไป...มีสมาชิกของคณะ
ราษฎรมารับเหรียญรัฐธรรมนูญ ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มีการ
ต้อนรับอย่างใหญ่โต...นักเรียนและครู ต่างก็ตื่นเต้นไปกับพิธีรับ
เหรียญในครั้งนี้ แม้แต่เด็กชายก�าธน ก็ยังพลอยสนุกสนานไปกับเขา
ด้วย

ราชบุรีเป็นหัวเมืองใหญ่ ผู้คนคึกคักมากมาย อีกทั้งไม่ไกล
จากกรุงเทพศูนย์กลางความศิวิไลซ์มากนัก...คุณหลวงบริหารสิกขกิจ 
รับราชการที่นี่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็ได้รับค�าส่ังให้ย้ายมาประจ�าใน
กรุงเทพ เป็นล�าดับถัดมา

ในการเข้ามาตั้งรกรากในเมืองหลวงนั้น เด็กชายก�าธน ได้
เข้าเรียนในโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซ่ึงถือเป็นโรงเรียนมีช่ือเสียง และมี
ศิษย์เก่าท่ีสร้างคุณูปการแก่แผ่นดินอย่างมากมาย โดยพ�านักคร้ัง

แรกในบ้านย่านถนนรองเมือง

คุณหลวงบริหารสิกขกิจ ย้ายมาอยู่กรุงเทพ พร้อมกับรับ
ต�าแหน่งใหม่ตามล�าดับ ตั้งแต่ ข้าหลวงตรวจการแผนกธรรมการ 
หัวหน้ากองคลัง และเล่ือนเป็น ข้าราชการชั้นเอก ส่วนครูจินดา 
ภรรยาคู่ชีวิต ได้ท�างานวางโครงการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลจากทาง
ราชการ...สร้างคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาเป็นอย่างมาก

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าในช่วงนั้นว่า

“จากราชบุรี ผมก็ย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพ...มาเรียนที่โรงเรียน
เทพศิรินทร์ ตั้งแต่ชั้นประถม ๓...ตอนนั้นบ้านอยู่ถนนรองเมือง ซอย 
๓ มาเข้าเทพศิรินทร์ ต้องเดินลัดผ่านทางรถไฟ...ถ้าเราเดินจากถนน
รองเมือง ซอย ๓ ก็ต้องเดินข้ามสะพานกษัตริย์ศึกแล้วอ้อม แต่มี
ประตู...เราเดินผ่านทางรถไฟต้องระมัดระวังหน่อย”

ชีวิตเด็กนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ อยู่ในความคิดค�านึง
เสมอมา แม้สายลมชีวิตจะพัดผ่านมาเนิ่นนาน...เสียงหัวเราะ เสียง
พูดคุยของเพื่อนวัยเดียวกัน ยังระงมคล้ายกวักมือพยักเพยิดให้ความ
ค�านึงอ่อนเบาเข้าไปหา

เหมือนกาลเวลาจะท�าให้สรรพส่ิงบนผืนแผ่นดิน มีส่วนร่วม
ในความทรงจ�าอันงดงาม...นานตราบเข็มนาฬิกาเดินไป เพื่อแปร
เปลี่ยนสรรพสิ่งแห่งโลกความทรงจ�านั้น กลับมาสู่โลกของความเป็น
จริงในชีวิตอีกครั้ง

วันเวลาผ่านไป พร้อมความเปลี่ยนแปลงในชีวิต...จุดเด่นของ
เด็กชายก�าธน คือ ความมีมนุษย์สัมพันธ์ และไหวพริบปฏิภาณอัน
หลักแหลม รวมถึงความมีอารมณ์ขันเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกรุ่น 
ตลอดระยะเวลาของการเล่ือนชั้นเรียนไปเรื่อยๆ นั้น
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ในเวลาต่อมา คุณหลวงบริหารสิกขกิจ พร้อมครอบครัวได้
ไปพ�านัก ณ บ้านในซอยพิชิต สุขุมวิท ๑๘...สมัยนั้นย่านนี้เรียกช่ือ
กันว่า ย่านบางกะปิ มีสภาพเป็นท้องนา ซื้อจากเจ้าของเดิมในราคา
ตารางวาละ ๕ บาท ดูเป็นธรรมชาติอากาศดี และเงียบสงบ ยังไม่
วุ่นวายจอแจเหมือนในปัจจุบัน

แต่ชีวิตอันราบเรียบสุขสงบของคนในเมืองหลวงก็เริ่มพบ
ความเปลี่ยนแปลง เมื่อกลิ่นอายของภัยสงครามมหาเอเชียบูรพาเริ่ม
แผ่วโชย

อันที่จริงข่าวเรื่องสงครามโลกครั้งที่ ๒ อันสร้างผลสั่น
สะเทือนต่อมวลมนุษย์ชาตินั้น มีมาเป็นระลอกแล้ว...แต่มาใกล้ชิด
จนคนไทยเองต้องรู้สึกว่าสัมผัสได้ใกล้ตัว ก็ต่อเม่ือกองทัพญ่ีปุ่นเร่ิม
รุกเข้ามาในดินแดนเอเชียอาคเนย์

กองทัพลูกพระอาทิตย์อันเกรียงไกร ยาตราทัพเต็มรูปแบบ 
เข้ามาในเมืองหลวงอย่างไม่ให้ทันตั้งตัว แสดงแสนยานุภาพอย่างน่า
เกรงขาม จนแม้รัฐบาลไทยในยุคนั้น ต้องยอมเป็นพันธมิตรด้วย

ผลของสงครามมหาเอเชียบูรพาครั้งนั้น ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทุกด้าน ไม่เว้นแม้แต่ตัวก�าธน และเพ่ือนๆ

เพราะในเวลาต่อมา นักเรียนได้ถูกยกช้ันเรียนข้ึนไปโดยไม่
ต้องสอบ ซ่ึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับอานิสงส์ผลพลอยได้ 
ยกชั้นเรียนโดยไม่ต้องสอบกันทั้งประเทศ

ดังได้เรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่า “ม.๖ โตโจ ยกช้ัน” หรือ 
“โตโจสงเคราะห์” นั่นเอง เนื่องจากขณะนั้น พลเอกโตโจ เป็นนายก
รัฐมนตรีของญี่ปุ่น

รับรางวัลศิษย์เก่าเทพศิรินทร์

ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ร่วมรุ่นพบปะกันยามเป็นผู้สูงวัย
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จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก�าธนได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาในระดับ มัธยมปลาย พร้อมตั้งความหวังว่าอีกไม่
นานจะได้เข้าเรียนต่อทางสายวิศวกรรมศาสตร์ ที่ตัวเองชอบต่อไป
ภายภาคหน้าในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใกล้ๆ กัน

ชีวิตเรียนระหว่างรบของบรรดานักเรียนยุคนั้น ด�าเนินไป
อย่างมีสีสัน เนื่องจากข่าวเรื่องการโต้กลับรุก – รับไปมา ระหว่าง
ทหารฝ่ายอักษะกับฝ่ายสัมพันธมิตร ที่มีให้รับรู้โดยตลอด ล้วนแล้ว
แต่น่าตื่นเต้นทั้งนั้น

หากนับเวลาตั้งแต่สงครามเริ่ม ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๘๔ เป็นต้นมา...ความเปลี่ยนแปลงได้ทวีมากขึ้นเรื่อยๆ จน
ประชาชนในเมืองหลวงต้องได้รับผลกระทบถ้วนทั่วกัน

ย้อนกลับไปในช่วงเริ่มแรกนั้น ทหารญ่ีปุ่นบุกเข้ามาโจมตี
ประเทศไทย ท�าให้เกิดการสู้รบต้านทานนานหลายชั่วโมง ตั้งแต่วัน
ที่ ๘ ธันวาคม เพราะกองทัพลูกพระอาทิตย์ได้ยกพลขึ้นบกตาม
จังหวัดต่างๆ ด้านติดทะเล อย่างปัตตานี, สงขลา, นครศรีธรรมราช, 
สุราษฎร์ธานี, ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์ และบางปู สมุทรปราการ

โดยเฉพาะด้านปัตตานี และสงขลา มีการสู้รบดุเดือดเป็น
อย่างมาก จนเสียงปืนระงมไปทั้งริมหาด กลบเสียงคลื่นที่สาดซัด 
ราวเห่กล่อมผู้สูญเสียในโศกนาฏกรรมคราวนี้

อย่างไรก็ตาม...เรื่องแปลกก็คือ ไม่ได้มีการปะทะกันตรง
บางปูเลย เพราะทหารญี่ปุ่น ได้ยกพลขึ้นบกโดยปราศจากการต่อ
ต้าน และพลเรือโท หลวงสินธุสงครามชัย (พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน) 
ผู้บัญชาการทหารเรือ และแม่ทัพเรือ ก็ยังถูกญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้ได้
เสียด้วย

กระท่ังเมื่อรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ยอมตามข้อ
เสนอ ให้ทหารญี่ปุ่นเข้าเมือง และผ่านแดนได้ เหตุการณ์ต่างๆ จึง
ค่อยคล่ีคลายลงบ้าง

กล ่าวเฉพาะในกรุงเทพ มีทหารลูกพระอาทิตย ์ เ ดิน
พลุกพล่านไปทั่วเมือง ตั้งแต่รุ่งเช้า วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔...
ชาวบ้านจะเห็นรถบรรทุกทหารญี่ปุ่น รวมถึงรถหุ้มเกราะแล่นไป
ตามถนนสายต่างๆ อย่างสับสนอลหม่าน

โดยเฉพาะกองพันสารวัตรทหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า “เคมเปไต” 
อันเป็นกองทหารพิเศษ มีอ�านาจตรวจตราบังคับทหารญี่ปุ่นให้อยู่
ในระเบียบวินัยอันเคร่งครัด ได้บุกยึดสถานที่ส�าคัญหลายแห่ง เพื่อ
เป็นกองบัญชาการ

ว่าไปแล้ว จุดประสงค์ของการยาตราทัพเข้ามาในเมืองไทย
คร้ังนั้น ก็เพื่อเป็นฐานที่มั่น และเป็นทางผ่านในการท�าศึกกับบรรดา
ประเทศอาณานิคมตะวันตกรอบๆ บ้านเรานั่นเอง

โดยเฉพาะดินแดนจักรวรรดิอังกฤษ ทั้งในพม่า และมลายู...
ประมาณว่าในช่วงแรกนี้ กองทหารญี่ปุ่นได้เข้ามาในเมืองไทยราว 
๕ หม่ืนคน ก่อนจะเพิ่มจ�านวนอีกอย่างมากมายในภายหลัง

ส�าหรับกองทัพญี่ปุ่นในเมืองไทยนี้ มีชื่อเรียกว่า กองทัพบก
หน่วย “งิ” อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ พลโท นากามูระ อะกิโตะ

ช่วงสงครามเริ่มลุกลาม ประชาชนในพระนคร ต่างต้อง
ประสบความยากล�าบากในการด�าเนินชีวิตมากบ้างน้อยบ้าง เพราะ
เครื่องอุปโภคบริโภคขาดแคลน ท�าให้การใช้รถยนต์ลดจ�านวนลง 
จนอาจเรียกได้ว่า น้อยครอบครัวจะมีรถยนต์ใช้ ดังนั้นคนส่วนใหญ่
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จึงต้องใช้รถจักรยานเป็นพาหนะในการสัญจรแทน

ปี พ.ศ.๒๔๘๕ สิ่งที่ชาวเมืองหลวงต้องเผชิญ คือ เหตุการณ์
อุทกภัยครั้งใหญ่ ถึงขนาดน�้าท่วมเข้ามาในเขตช้ันในส�าคัญๆ ตั้งแต่
ถนนราชด�าเนิน พระที่นั่งอนันตสมาคม อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และ
อื่นๆ จนประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทาง อันนับเป็น
เหตุการณ์รุนแรงในคร้ังนั้น

ชีวิตก�าธน แนบแน่นอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้มาโดยตลอด...พอ
หลังน�้าลด บรรยากาศของสงครามก็ยังคงด�าเนินต่อไป และค่อยทวี
ความรุนแรงโหดร้ายขึ้นเร่ือยๆ

บทท่ี ๕
ในท่ามกลางสงคราม

สถำนศึกษาแห่งใหม่ของก�าธน คือ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา...ขณะที่ความ
หวาดวติกเรือ่งไฟสงครามลามไปทัว่พระนคร
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การสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาอันโด่งดังได้ในอีก
ความหมายหนึ่งก็คือ การมีสิทธิเข้าเรียนต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นเอง...โดยก�าธนตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่า จะ
เข้าเรียนต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ท่านผู ้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ภรรยาคู ่ชีวิตของท่าน
องคมนตรีก�าธน ได้ย้อนร�าลึกความหลังในช่วงนั้นว่า

“ตอนก�าธน เขาอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พอถึงปี ๒ ทาง
ผู ้บริหารเขาอยากเร่งผลิตคนที่เรียนทางเทคนิค เพราะเป็นช่วง
สถานการณ์สงคราม...ฉะนั้นพวกแพทย์ หรือพวกวิศวะนี่ เขาให้ยก
ชั้นหมดเลย แต่ว่าอักษรศาสตร์ไม่ยก...พอขึ้นเตรียมอุดม ปีที่ ๒ ก็
คือ ได้ขึ้นเรียนจุฬาฯ ไปเลย...กลายเป็นว่าอยู่โรงเรียนเตรียมฯ แค่
ปีเดียว”

ผลกระทบของสงครามในเมืองหลวงปรากฏชัดขึ้น เม่ือฝ่าย
สัมพันธมิตร เข้ามาทิ้งระเบิดในเขตเป้าหมายส�าคัญๆ บ่อยขึ้นเรื่อยๆ 
สร้างความตระหนกตกใจให้แก่ประชาชนชาวเมืองหลวงเป็นยิ่งนัก...

เสียงหวอสัญญาณแจ้งเตือนภัย ที่ถูกเปิดในยามค�่าดัง
โหยหวน ก่อนที่ฝูงนกเหล็กของฝ่ายสัมพันธมิตรจะโปรยหว่านลูก
ระเบิดลงมา พร้อมกับพลุสัญญาณจนเกิดแสงสว่างไปทั่ว...ดังที่     
ก�าธนย้อนความหลังว่า

“เขาทิ้งแฟลร์ลงสว่างทั้งเมืองเลย...มองเห็นเรือบินแล้วก็
เห็นเขาทิ้งระเบิด มันก็รู้สึกสนุกต่ืนเต้นบอกไม่ถูกล่ะ”

ช ่วงแรกๆ เครื่องบินฝ ่ายสัมพันธมิตรเข ้ามาโจมตีจุด
ยุทธศาสตร์ในช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ แต่ครั้นนานๆ ไปการโจมตี
อันดุเดือดก็กลับเกิดขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะช่วง

สถานการณ์สงครามใกล้ถึงจุดแตกหักในเวลาต่อมา

ตัวของก�าธนนั้น มีประสบการณ์วิกฤตสงครามหลายครั้ง
หลายหน โดยเฉพาะในยามบังเอิญ ต้องมีกิจธุระในย่านโรงหนัง 
เฉลิมกรุง อันถือเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน ท่ีมีความเจริญเป็นอย่างมาก

ครั้งนั้นเสียงหวอถูกเปิดดังไปทั่ว ผู้คนต่างหนีเข้าหลบภัย
ตามจุดที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ให้อย่างอลหม่าน...แรงกึกก้องของ
ระเบิดกระทบพื้น ย่านโรงไฟฟ้าวัดเลียบ ส่ันสะเทือนมาถึงเฉลิมกรุง
จนรู้สึกได้ชัดเจน...นับเป็นการโจมตีจุดยุทธศาสตร์อย่างหนักหน่วง
อีกคร้ังที่ก�าธนสัมผัสได้ด้วยตัวเอง

ก�าธน ได้ย้อนความทรงจ�าช่วงนั้นว่า

“ช่วงนั้นผมเคยเจอระเบิดลง...เขาเอาระเบิดมาทิ้งตรงวัด
เลียบ ผมบังเอิญอยู่แถวๆ เฉลิมกรุง ก็ต้องไปหลบอยู่ใต้อะไรต่อ
อะไร...ได้เห็นบรรยากาศรถราง พอไฟฟ้าไม่มีรถรางต้องหยุด ก็เป็น
ของแปลก”

ส่วนท่านผู้หญิงพึงใจ ได้สะท้อนความรู้สึกเหตุการณ์ช่วงนั้น
ไว้ว่า

“ตอนนั้นดิฉันอยู่ซอยประสานมิตร เพราะบ้านท่ีอโศกนั้นให้
ญ่ีปุ่นเช่า...แม่ทัพ “งิ” มาเช่าบ้านดิฉันท�าเป็นส�านักงาน ถึงได้ย้าย
มาอยู่ซอยประสานมิตร...ส่วนก�าธนอยู่บ้านในซอยพิชิต สุขุมวิท 
๑๘...ซอยพิชิต กับซอยอโศกมันเยื้องๆ กัน สุขุมวิทเมื่อก่อนเขาเรียก
บางกะปินะคะ...ตอนมีระเบิดลงเราเห็นตอนกลางคืนไงคะ มันมีแสง
สว่าง...ขานี่ส่ันพับๆ ตกใจกลัวมาก...มันสว่างไปหมด แล้วก็เห็นเรือ
บินสีเงิน บี ๒๔ มาทิ้งระเบิดแถวมักกะสัน...ตอนนั้นอยู่คนละบ้าน
กับก�าธน แต่แถวใกล้ๆ กัน”
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กล่าวได้ว่า ผลของสงครามในขณะนั้น สร้างความเสียหาย
ทั้งชีวิตผู้คน และทรัพย์สินอย่างมหาศาล...บรรดาผู้มีญาติพ่ีน้อง 
หรือคนรู้จักอยู่ตามหัวเมืองที่ห่างไกล ผลของสงครามก็เร่ิมพากัน
อพยพไปอาศัยที่ใหม่ เพื่อความปลอดภัย ท�าให้บรรยากาศใน
กรุงเทพเงียบเหงาไปถนัดใจ

คนเมืองหลวง และใกล้เคียงไม่ว่ายากดีมีจน หรือชนช้ันไหน
ต่างได้รับผลของสงครามกันถ้วนทั่ว จนต้องอพยพกันอลหม่าน

อย่างผู้ที่อยู่ใกล้สะพานพุทธยอดฟ้า ก็อพยพไปอยู่จังหวัด
ธนบุรี...ผู้อยู่แถวสี่พระยา สุรวงศ์ และสีลม ต้องอพยพไปอยู่เขต
บางกะปิ หรือบางครอบครัวก็ย้ายไปไกลถึงรังสิต จังหวัดปทุมธานี
เลยก็มี

แม้กระทั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ก็ถูกทหารญ่ีปุ่นยึดท�า
เป็นค่ายทหาร...ชาวเมอืงหลวงจงึคุน้ชนิกบัภาพทหารลกูพระอาทิตย์ 
ทั้งหลายเป็นอย่างดี

เมื่อสงครามเข้มข้นข้ึนเรื่อยๆ เพราะทหารฝ่ายสัมพันธมิตร 
ประสบชัยชนะเหนือกว่า และมีการส่งเครื่องบินมาท�าการโจมตีบ่อย
ครั้งขึ้น...จังหวัดที่โดนโจมตีมีตั้งแต่เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, ตาก, 
กาญจนบุรี, นครสวรรค์, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สงขลา หรือแม้
กระทั่งยะลา

ภาพการทิ้งระเบิดโจมตีจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ดูน่าสะพรึงกลัว
เป็นยิ่งนัก...ช่วงแรกอังกฤษใช้เครื่องบินจากพม่าเข้ามาโจมตีไทย แต่
เมื่ออังกฤษต้องเพลี่ยงพล�้าล่าถอยจากพม่า เพราะถูกทหารญ่ีปุ่นรุก
อย่างรวดเร็วแบบสายฟ้าแลบ ก็มีผลให้การโจมตีทางอากาศของ
อังกฤษเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด

ก�าลังศึกษาอยู่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย
ชุดยุวชนทหาร 

แต่เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มตั้งตัวได้ และรุกกลับคืน ทั้ง
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ได้ใช้เครื่องบินของตนเองจากอินเดียเข้า
มาโจมตีใหม่อย่างหนักหน่วงรุนแรง

โดยเฉพาะการโจมตีด้วยเครื่องบิน บี ๒๙ ซ่ึงมีสมรรถนะสูง
มากในเวลานั้น อย่างการทิ้งระเบิดลงทางหัวเมืองภาคเหนือ ตรง
สถานีรถไฟเชียงใหม่ จนมีคนเสียชีวิตหลายร้อยคน กลายเป็น
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่

หรือแม้สถานที่ส�าคัญของกรุงเทพก็ยังโดนโจมตีอย่างหนัก
หน่วงหลายแห่ง ทั้งสภากาชาดไทย, ที่ท�าการไปรษณีย์กลาง, โรง
พยาบาลบางรัก, โรงพยาบาลจุฬาฯ, ตลอดจนสถานีรถไฟหัวล�าโพง
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ก�าธน ย้อนเหตุการณ์ในขณะนั้นว่า

“พวกทหารญ่ีปุ่นไปยึดโรงเรียนเตรียม ท�าให้มหาวิทยาลัยก็
เลยต้องปิด...ผมถึงได้ไปสมัครเป็นนักเรียนสารวัตรทหาร เขารับ
เฉพาะผู้ชาย ต้ังแต่ปี ๑ ถึง ปี ๔ ผมก็ไปสมัคร ก็ต้องไปฝึกแบบ
ทหารเลย ตอนนั้นมีราวๆ ๒๙๘ คน เห็นจะได้”

หน่วยรบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ เพราะหลังฉากเป็นแนวร่วม
ขบวนการเสรีไทยในทางลับ เพื่อต่อต้านทหารญ่ีปุ ่นผู ้รุกราน...
เป็นการจัดระบบอย่างไม่เป็นทางการของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ฝ่ายญี่ปุ่นล่วงรู้

กล่าวได้ว่า หน่วยงานนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ เมื่อผู้บริหารประเทศชุดเก่าพ้น
จากอ�านาจไปแล้ว...พร้อมทั้งกระแสสนับสนุนเสรีไทยของผู้บริหาร
ประเทศกลุ่มใหม่ได้ชัดเจนมากขึ้น...ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป

บทท่ี ๖
สายธารแห่งเสรีไทย

ร่มเงาจากต้นจามจุรีใหญ่ริมถนนของปาก
ซอยวัฒนา แผ่ร่มเงาให้บรรดาคนรอรถเมล์
ทั้งหลายได้มีที่พักหลบเปลวแดดอันร้อน
ระอุ...ช่วงสงครามมหาเอเชยีบูรพานี้ รถเมล์
ขาวมีน้อย และวิ่งจากราชประสงค์มาสิ้นสุด
ตรงซอยวัฒนาเท่านั้น
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ตรงจุดนี้ คุณแม่จินดา มารดาของก�าธน มักเดินมานั่งรอ
รถเมล์ เวลาจะเดินทางไปท�าธุระ แต่หากวันใดบังเอิญว่ารถเมล์เกิด
เสียไปสักคัน คุณแม่จินดา ก็ต้องนั่งคอยตรงรากไม้ใหญ่ของต้น
จามจุรีคราวละนานๆ เสมอ

บ้านของคุณหลวงบริหารสิกขกิจ ในซอยพิชิต นับว่า
ปลอดภัยจากเป้าหมายทิ้งระเบิดของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรพอ
สมควร...ดังนั้น จึงมีเพียงปัญหาความไม่สะดวกสบายในชีวิตประจ�า
วันเท่านั้น ซึ่งหากเปรียบกับคนในย่านกลางเมืองอันเป็นเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ ก็ต้องนับว่าดีกว่ามาก

ผลกระทบของสงครามท�าให้เกิดการขาดแคลนสินค้าอุปโภค
บริโภคอย่างหนัก อาทิ ผ้าฝ้ายมีราคาสูงขึ้นกว่าเดิมหลายสิบเท่า 
หรือการผลิตสบู่ก็ขาดโซดาไฟ จะท�าไม้ขีดก็ขาดฟอสฟอรัส แม้แต่
ยารักษาโรคแบบสมัยใหม่ก็แทบหาซื้อไม่ได้ จนผู้คนต้องหันไปใช้ยา
แผนโบราณกันเป็นส่วนมาก

ความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตประจ�าวันเพ่ิมมากข้ึนทุก
ขณะ...ถึงแม้รัฐบาลได้ก�าหนดโทษของผู้กักตุนสินค้าอย่างหนัก โดย
เฉพาะพวกพ่อค้าตลาดมืดถึงขั้นประหารชีวิต แต่ก็ไม่ค่อยเป็นผล
มากนัก จนต้องมีมาตรการปันส่วนสินค้าในเขตกรุงเทพ และธนบุรี

ดังนั้นเองภาพของผู้คนพากับเข้าแถวยาวเหยียด เพื่อน�าบัตร
ปันส่วนมาซื้อสินค้าจ�าเป็น อย่าง น�้าตาลทราย น�้ามันก๊าด หรือ     
ไม้ขีดไฟ จึงมีให้เห็นเป็นประจ�า

ช่วงที่กองทัพลูกพระอาทิตย์เพ่นพ่านกันเต็มเมืองไทยนั้น ได้
ใช้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, โรงเรียน
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เป็นสถานที่ตั้ง

ส�าหรับกองทหารญี่ปุ่นได้พักพิง และใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และการเมือง (ชื่อขณะนั้น) เป็นค่ายกักกันเชลยศึกของฝ่าย
สัมพันธมิตร

ส่วนในต่างจังหวัด ญี่ปุ่นได้ใช้สถานที่ตามโรงเรียนต่างๆ เป็น
ทีพ่กักองทหารตวัเองด้วยเช่นกนั อาท ิล�าปาง สงขลา และกาญจนบรุี

โดยเฉพาะค่ายใหญ่ของญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่ครั่นคร้าม
หวาดเกรง คือ สถานีรถไฟหนองปลาดุก ในอ�าเภอบ้านโป่ง ซึ่งใน
สมัยนั้น ขึ้นอยู่กับจังหวัดกาญจนบุรี มิใช่ราชบุรีเหมือนปัจจุบัน...
เป็นค่ายที่ทหารญี่ปุ่น เร่ิมต้นสร้าง “ทางรถไฟสายมรณะ” ไปยัง
สะพานข้ามแม่น�้าแคว เพื่อเข้าสู่ดินแดนพม่า จนกลายเป็นต�านาน
แห่งโศกนาฏกรรมสงครามมาจนทุกวันนี้

เมืองหลวงของไทยได้ถูกโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่อง มี
ผลให้สถานที่ส�าคัญๆ ยังคงเสียหายอย่างหนักต่อไป...แม้โรงไฟฟ้า
วัดเลียบก็ยังโดนระเบิด ท�าให้กรุงเทพแทบจะมืดมิดไปทั้งเมือง มี
เพียงแสงตะเกียง และแสงเทียนริบหร่ีเท่านั้น กระทั่งรถรางก็ต้อง
พลอยหยุดว่ิงไปด้วย

อย่างไรก็ตาม...สถานการณ์การเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเติบโตแข็งแกร่งของขบวนการเสรีไทย 
ที่นับวันจะเพิ่มข้ึนทุกขณะ โดยมี นายปรีดี พนมยงค์ เป็นแกนหลัก...
ภารกิจหลักของเสรีไทย คือ การต่อต้านกองทัพญี่ปุ่น และพยายาม
ปฏิบัติการ เพื่อให้ฝ่ายสัมพันธมิตรรับรองว่า ประเทศไทยจะไม่ตก
เป็นประเทศผู้แพ้สงครามอันจะสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

หากย้อนดูสถานการณ์แล้วจะพบว่า ขบวนการเสรีไทย ทั้ง
ในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ เริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น ตั้งแต่ปี 
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พ.ศ.๒๔๘๕ หลังเกิดสงครามไม่นาน โดยมีนักเรียนไทย และบรรดา
ข้าราชการสถานทูตในขณะนั้นประชุมร่วมกัน และตกลงใช้ชื่อว่า 
“เสรีไทย”

ช่วงแรกๆ เสรีไทยในสหรัฐอเมริกา ค่อนข้างมีเอกภาพ โดย
ได้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช อัครราชทูตไทยประจ�ากรุงวอชิงตัน
ดี.ซี เป็นผู้น�า...แต่ในอังกฤษกลับมีปัญหาซับซ้อนกว่า เพราะกลุ่ม
นักเรียนไทยในอังกฤษได้ไปทาบทาม พระมนูเวทย์วิมลนาถ 
อัครราชทูตไทยประจ�ากรุงลอนดอน แต่กลับได้รับค�าแนะน�ากลับ
มาว่า ให้นักเรียนไทยปฏิบัติตามค�าสั่งรัฐบาลในกรุงเทพ คือ เดิน
ทางกลับประเทศไทย และในเวลาต่อมาท่านทูตก็เดินทางกลับไทย
ตามค�าสั่งรัฐบาล (หมายเหตุ – ขณะนั้นต�าแหน่งผู้แทนประจ�าทั้ง
สองประเทศยังเป็น “อัครราชทูต” ต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนเป็น 
“เอกอัครราชทูต” แทน)

กลุ ่มนักเรียนไทยในอังกฤษ จึงไปเฝ้า พระวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าจุลจักพงศ์ ซึ่งประทับอยู ่ในอังกฤษ แต่ก็ได้รับการ
ปฏิเสธว่า พระองค์ไม่มีพระประสงค์จะเกี่ยวข้องกับการเมือง

ดังนั้นเอง กลุ่มนักเรียนไทย จึงติดต่อยังหม่อมราชวงศ์เสนีย์ 
ปราโมช อัครราชทูตไทย ประจ�ากรุงวอชิงตันดี.ซี. เพื่อแจ้งว่า ขอ
เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยนอกประเทศ

เฉพาะอังกฤษช่วงนั้น มีคนไทยเข้าร่วมเป็นเสรีไทย อย่าง
จริงจังราว ๕๐ คน โดยสมัครเป็นทหารจ�านวน ๓๖ คน ได้เข้าประจ�า
การในกองทัพอังกฤษ

ทีน่่าสนใจ คอื มบีคุคลส�าคญัอย่าง หม่อมเจ้าศภุสวสัดิว์งศ์สนทิ 
สวัสดิวัตน์ พระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรม
ราชินี ในราชกาลที่ ๗ ได้เข้าร่วมด้วย โดยอาสาสมัครเสรีไทย ซ่ึงไม่

ได้เป็นทหารนี้ จะได้ปฏิบัติงานในสายพลเรือนแทน

เรื่องน่าปล้ืมปิติ ก็คือ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี ได้
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนไทย ท่ีเข้าร่วมขบวนการเสรี
ไทยในอังกฤษ ณ ภัตตาคารแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนด้วย

ย้อนดูผลของการสู้รบในครั้งน้ัน ปรากฏว่า ญี่ปุ่นเป็นฝ่าย
เพลีย่งพล�า้ปราชยัอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะชยัชนะของสหรฐัอเมรกิา 
เหนือเกาะไซปัน มีผลท�าให้รัฐบาลของ นายพลโตโจ ของญี่ปุ่นต้อง
ลาออกจากต�าแหน่ง และส่งผลให้จอมพล ป.พิบูลสงคราม ต้องลา
ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทย ในเวลาต่อมาด้วย เพราะ
สภาผู ้แทนราษฎร ลงมติไม่รับพระราชก�าหนดระเบียบราชการ
บริหารนครบาลเพชรบูรณ์ และไม่รับพระราชก�าหนดจัดสร้าง    
พุทธบุรีมณฑลอีก ท�าให้รัฐบาลชุดนั้นต้องล้มลงในที่สุด

ก�าธน อยู่ท่ามกลางสงครามอันยืดเยื้อยาวนานหลายปี...เข็ม
นาฬิกาแห่งชีวิตยังเดินไปเร่ือยๆ เขายังคงเฝ้ามองปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างสนใจ และพร้อมท�าทุกอย่าง เพื่อชาติบ้านเมืองด้วย
พละก�าลังทั้งหมดเท่าที่ตัวเองจะพึงมี โดยไม่เสียดายแรงเลย

ตอนรับการฝึกในสภานภาพนักเรียนสารวัตรทหารน้ัน หยาด
เหง่ือที่หยดหยาดในยามฝึกหนัก แม้สร้างความเหน็ดเหน่ือยสุด
ประมาณ...แต่กระนั้นด้วยจิตใจมุ่งมั่น ก็มิได้ท�าให้เกิดความท้อแท้
เลย

วันและคืน เคล่ือนที่เป็นวงกลม...ขณะที่ทุกเหตุการณ์ทุก
ความรู้สึกที่ผ่านเข้ามา ได้ท�าให้ชีวิตได้พลิกผันไปในหลายแง่มุม ทั้ง
เต็มไปด้วยความราบรื่น และหลุมพรางกับดัก อันลึกซึ้งสุดหย่ังถึง
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หลังจากร่วมกันอาสาเข้าเป็นนักเรียนสารวัตรทหารในระหว่างสงครามมหาเอเชีย
บูรพา จนสงครามจบลงแล้ว ก็รวมตัวกันเป็นชมรม นร. สห. ๒๔๘๘ และได้ร่วม
กันสร้างอนุสรณ์สถานไว้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ นร. สห. จะนัดกันมา
ประชุม วางพวงดอกไม้ที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ของทุกปี

ในภาพน้ี มีทหารอเมริกันที่เคยโดดร่มมาสอนการใช้อาวุธ ได้มาพบปะกับชาว นร. 
สห. ท่ีเมืองไทย ด้วยความผูกพันที่เคยมีต่อกัน

ปัจจุบันสมาชิกได้เสียชีวิตไปกันมากแล้ว มีผู้มาร่วมงานยามสูงวัยแล้วนับคนได้

บทท่ี ๗
นักเรียนสารวัตรทหาร

สรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น และเลยผ่านไปดัง
หมอกควัน...แต่ทุกเร่ืองราวล้วนมีความ
หมาย เหมือนสายใยเชื่อมโยงปัจจุบันกับ 
ห้วงอดีต อันเลยลับให้กลับเป็นชั่วขณะ
เดียวกัน
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เส้นทางชีวิตมักเกิดขึ้นซ�้าๆ กัน ทั้งความสุขความทุกข์ และ
น�าไปสู่จุดหมายเดียวกัน...ทั้งการน�ากลับไปยังต้นก�าเนิดเดิม และ
ปลายทางเดิมๆ อยู่เสมอ

หรือว่านี่คือ พันธนาการของกาลเวลา?

อันที่จริงความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดมาชัดเจนในช่วงรัฐบาล
ควง อภัยวงศ์ ที่ได้บริหารประเทศต่อจากรัฐบาล จอมพล ป.       
พิบูลสงคราม ตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญ โดยมีผู้เห็นด้วยหลายฝ่าย

ความเปลี่ยนแปลงนี้มีผลให้บรรดาเสรีไทย ทั้งสายสหรัฐ 
อเมริกา และสายอังกฤษ มีโอกาสเข้ามาร่วมปฏิบัติงานกับเสรีไทย
ภายในประเทศรวมถึงทหาร ต�ารวจ และพลเรือนได้สะดวกมากยิ่ง
ขึ้น

รัฐบาลควง อภัยวงศ์ สนับสนุนเสรีไทยเต็มที่ แต่เป็นไปใน
แบบลับๆ แม้แต่บรรดานักศึกษา หรือยุวชนท้ังหลาย ก็มีโอกาสเข้า
ร่วมขบวนการเสรีไทยในรูปแบบต่างๆ ตอนนี้เอง รวมถึงตัวก�าธน
เองด้วย

มีการเดินทางเข้าออกภายในประเทศของบรรดานายทหาร
ฝ่ายเสรีไทย และฝ่ายสัมพันธมิตร ตลอดจนการทิ้งร ่มอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ตามจุดต่างๆ...แม้แต่บริเวณท้องสนามหลวงใจกลาง
กรุงเทพ ฝ่ายสัมพันธมิตร ก็ยังเคยน�ายารักษาโรคทิ้งร่มลงมาให้

กองทพัญีปุ่น่ ท�าการรบเพลีย่งพล�า้อย่างหนกั...พลโทนากามรูะ 
แม่ทัพ “งิ” พยายามประคับประคองสถานการณ์ไว้อย่างสุดก�าลัง 
แต่ก็เป็นที่รับรู้เป็นการภายในแล้วว่าญี่ปุ่นคงเป็นฝ่ายแพ้สงครามใน
เวลาไม่นาน

ลางบอกเหตุชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือ กองทัพญี่ปุ่นที่ประจ�า
การในประเทศพม่าเป็นจ�านวนมาก ได้ถอยร่นเข้าสู่ประเทศไทย 
เพราะถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีอย่างหนัก...จนในช่วงปลายสงคราม 
มีทหารญี่ปุ่นมารวมอยู่ในแผ่นดินไทยมากถึง ๑ แสน ๒ หมื่นคน   
ทีเดียว

ชีวิตวัยหนุ่มของก�าธน เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงคราม
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในฐานะนักเรียนสารวัตรทหารที่มีเหตุผลหลัก
ของการฝึก เพื่อร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการเสรีไทยต่อต้าน
ญ่ีปุ่น...แม้จะไม่เป็นท่ีเปิดเผยก็ตาม

ความเปลี่ยนแปลงของการเมืองในประเทศ มาสู่รัฐบาลใหม่ 
ก็มีผลอย่างมาก ท�าให้การร่วมมือต่อสู้เพื่อเอกราชของประเทศเป็น
รูปธรรมมากขึ้น

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าในช่วงเป็นนักเรียนสารวัตรทหาร  
ไว้ว่า

“ตอนนั้นเราเป็นหน่วยรบตามพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหาร 
มีระเบียบขึ้นเพ่ือต่อสู้กับฝ่ายญี่ปุ่นแบบใต้ดิน...แต่พวกใต้ดินจริงๆ 
ก็เป็นพวกอยู่ข้างนอก เป็นก๊กโน้น ก๊กนี้ ซึ่งก็เป็นเสรีไทยทั้งนั้น...
แต่เราเป็นเสรีไทยที่เป็นราชการโดยถูกต้อง เพราะทางราชการยุค
นั้น เขาจัดขึ้น...แม้ไม่ได้ประกาศแต่ในความหมายที่จัดตั้ง ก็เพื่อจะ
เอาไปรวมกันกับพวกใต้ดินทั้งหลายนั่นแหละ โดยหลวงสังวรณ์ เป็น
คนชักชวนตั้งแต่แรก”

การฝึกระเบียบวินัยแบบทหารอย่างหนัก ท�าให้ก�าธน
แข็งแกร่งทั้งกายและใจ เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นในการน�าพาประเทศ
ไปสู่อิสรภาพ จากการยึดครองของต่างชาติ อันเป็นเป้าหมายส�าคัญ
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บรรดาผู้จบหลักสูตรสารวัตรทหาร จะได้รับภารกิจจากทาง
รัฐบาลในขณะนั้น ให้ไปเป็นผู้น�ากลุ่มย่อยของประชาชนที่รวมตัว
กันอยู่ในต่างจังหวัด

เนื่องจากก�าธนอยู ่ ในกลุ ่มสื่อสารจึงถูกส ่งไปฝึกท่ีกรม
ไปรษณีย์ร่วมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน...กระทั่งการฝึกส�าเร็จเสร็จสิ้น
แล้ว จึงถูกส่งไปประจ�าการที่กองสัญญาณนายทหารเรือ อันเป็น
หน่วยงานซึ่งถูกจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุก
ประการ ตามค�าชักชวนของ พลเรือตรีสังวรณ์ ยุทธกิจ หรือ หลวง
สังวรณ์ ผู้บังคับบัญชาสายงานด้านนี้ แต่การปฏิบัติภารกิจนี้สร้าง
ความสงสัยแก่ฝ่ายญี่ปุ ่นไม่น้อย ในการที่ทหารบกข้ามฟากไปหา
ทหารเรือบ่อยๆ จนผิดสังเกตท�าให้ต้องย้ายไปนอนในกองสัญญาณ
ทหารเรือเสียเลย โดยใช้ชีวิตเหมือนเป็นทหารเรือคนหนึ่ง

แต่แล้วภารกิจที่ก�าลังปฏิบัติก็ต้องยุติ เพราะสงครามมหา
เอเชียบูรพาได้จบสิ้นลง เนื่องจากญี่ปุ ่นประกาศความพ่ายแพ้ใน
สงคราม

หากย้อนดูเหตุการณ์ที่ก�าธน ในฐานะนักเรียนสารวัตรทหาร 
และผู้ปฏิบัติงานเสรีไทย ได้ประสบพบเจออย่างใกล้ชิดก็คือ ความ
สับสนอลหม่านของสถานการณ์สงคราม ซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเหมือนถูก
ต้อนให้เข้ามุมอับ เพราะเพลี่ยงพล�้าต่อข้าศึกทุกยุทธภูมิ

ยิ่งเมื่อทหารอังกฤษ สามารถยึดคืนพม่าได้ส�าเร็จ และทหาร
สหรัฐอเมริกาก็ยึดเมืองมะนิลาของฟิลิปปินส์ได้เช่นกัน เป็นสัญญาณ
บอกเหตุว่าฝ่ายญี่ปุ่นคงต้องแพ้สงครามอย่างแน่นอน

ขณะน้ันผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองบัญชาการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ฝ่านสัมพันธมิตร คือ พลเรือเอก ลอร์ด หลุยส์ 
เมาท์แบตเตน

อย่างไรก็ตาม พลโทนากามูระ แม่ทัพงิ ก็ได้ประกาศกร้าว
ผ่านสื่อมวลชนในประเทศไทยว่า ทหารญี่ปุ่นจะขอสู้จนคนสุดท้าย 
และอย่าหลงผิดว่ากองทัพญี่ปุ่นจะถูกขับไล่ไปง่ายๆ

ว่าไปแล้ว การที่ญี่ปุ่นส่งพลโทนากามูระ มาเป็นผู้บัญชาการ
ทหารญี่ปุ่นในไทยนั้น กลับกลายเป็นผลดีต่อเมืองไทยอยู่บ้าง ทั้งนี้
ก็โดยนิสัยใจคอ และบุคลิกส่วนตัวของแม่ทัพงิคนนี้เอง

พลโทนากามูระ อะกิโตะ ผู้นี้เป็นทหารที่นับถือศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย ่างเคร ่งครัด และได ้พยายามปฏิบัติต ่อ
ประเทศไทยด้วยดีมาโดยตลอด

เคยแม้กระทั่งห้ามปรามนายทหารญี่ปุ่นหนุ่มๆ เลือดร้อน ที่
จะด�าเนินการแบบรุนแรงกับคนไทยอยู่บ่อยครั้ง

แม้พลโทนากามูระ จะบังคับบัญชาหน่วยงิในไทย แต่โดย
ต�าแหน่งก็ยังต้องขึ้นตรงกับแม่ทัพใหญ่ ซึ่งบัญชาการที่เมืองไซง่อน
อีกทีหนึ่ง

พลโทนากามูระ เคยคัดค้านแม่ทัพใหญ่ท่ีจะปฏิบัติการ
รุนแรงในไทยหลายครั้งหลายหน...และมีส่วนอย่างมากในการท�าให้
ประเทศไทยไม่ต้องถูกกองทัพญี่ปุ่นปลดอาวุธ และไม่ต้องโดนครอบ
ครองโดยสิ้นเชิงจากกองทัพลูกพระอาทิตย์ เมื่อตอนเกิดสงคราม
ใหม่ๆ

แม้กระทั่งบ้านเดิมของท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ในซอย
อโศก ก็ยังถูกเช่าท�าเป็นส�านักงานจากพลโทนากามูระ ผู้นี้ด้วย

ในที่สุดสถานการณ์สงครามก็มาถึงจุดจบ เมื่อสหรัฐอเมริกา
ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ สร้าง
ความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างเหลือคณานับ
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สมเด็จพระจักรพรรดิ  ฮิ โรฮิโต ทรงสลดพระทัยใน
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้ทรงมีพระบรมราชโองการขอ
ยอมแพ้แก่ทหารฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นอันยุติสงครามมหาเอเชีย
บูรพา ที่น�าความสูญเสียมาสู่มวลมนุษย์ชาติอย่างมหาศาล

ผลของการยุติสงคราม ก่อผลสั่นสะเทือนมาถึงไทยด้วย 
เพราะรัฐบาลควง อภัยวงศ์ แม้จะพยายามช่วยเหลือฝ่ายสัมพันธมิตร
อย่างลับๆ แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์สนับสนุนกับญ่ีปุ่นตามสัญญาร่วม
รบ พ.ศ.๒๔๘๔ ต่อจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นผู้ลงนาม
ในฐานะนายกรัฐมนตรีมาก่อน

ดังนั้น ฝ่ายไทยจึงต้องวางหมากทางการเมืองใหม่ ว่านายก
รัฐมนตรีคนต่อไป ควรจะได้แก่ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ผู้น�า
เสรีไทยสายสหรัฐอเมริกา เพื่อภาพลักษณ์อันดีของเมืองไทย

แต่เนื่องจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ยังมีภาระต้อง
ติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตรในต่างประเทศอยู่...ดังนั้น จึงให้นายทวี 
บุณยเกตุ เป็นนายกรัฐมนตรีไปพลางๆ ก่อน จนกว่าหม่อมราชวงศ์
เสนีย์ จะกลับเมืองไทย

ชีวิตก�าธน อยู่ในท่ามกลางสายธารการเมือง การสงคราม
อันเชี่ยวกราก เช่นเดียวกับคนไทยร่วมยุคทั้งหลาย

แต่ด้วยความเป็นคนหนุ่มเลือดลมร้อนแรง ท�าให้เขามิได้
หวาดหวั่นต่อสิ่งใดเลย โดยเฉพาะเมื่อสงครามจบลงใหม่ๆ เกิดโจร
ผู้ร้ายชุกชุมในเขตพระนคร เขาและเพื่อนๆ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
สารวัตรทหาร – ต�ารวจผสม หรือ สห.ตร.ผสมคอยช่วยดูแลความ
เรียบร้อยของบ้านเมืองอีกด้วย ท�าให้มีประสบการณ์ด้านต่างๆ ครบ
ถ้วนทั้งสายทหาร และสายต�ารวจ

บทท่ี ๘
เรื่อง เก่าเงาอดีต

บ ้ำนพักของคุณหลวงบริหารสิกขกิจ       
ในซอยพิชิต ยังคงด�ารงความร่มเย็นแก่ผู้มา
พักอาศัยทุกคน แม้จะเกิดภาวะวิกฤตจาก
สงครามที่สร้างความทุกข์ยากแก่คนไทย
อย่างแสนสาหัส
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คุณหลวงบริหารสิกขกิจ นับได้ว่า เป็นนักการศึกษาคน
ส�าคัญคนหนึ่งของเมืองไทย ได้ผ่านงานด้านการศึกษามายาวนาน 
สร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินเกิดอย่างมากมายจนเป็นที่ยอมรับใน
วงกว้าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาต่อมา สุภาพบุรุษท่านน้ี เป็น
เลขาธิการครุสภาคนแรกของประเทศไทยด้วย

ดังนั้นเอง ลูกๆ ของท่านทุกคน จึงประสบความส�าเร็จทั้ง
ด้านการเรียน และด้านหน้าที่การงาน สร้างคุณประโยชน์แก่       
บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเอง อีกท้ังมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่ง

นับรายชื่อพี่น้องของ “พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์” ก็
จะได้ตามล�าดับดังนี้

1. นายแพทย์กมล สินธวานนท์ พี่ชายคนโต อดีต
อธิบดีกรมการแพทย์ และเลขาธิการ พอ.สว. ใน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซ่ึงเสียชีวิต
แล้ว

2. พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ องคมนตรี

3. ดอกเตอร์กัญจนา สินธวานนท์ นักการศึกษาที่
ส� าคัญอีกท ่านหนึ่ ง  เคยเป ็นอาจารย ์ระดับ
มหาวิทยาลัย แต่เมื่อคุณพ่อป่วยก็ลาออกมาดูแล
ด้วยความกตัญญู

4. ดอกเตอร์โกศล สินธวานนท์ นักการต่างประเทศ 
ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

5. ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์กานดา ณ ถลาง นักการ
ศึกษาที่ส�าคัญอีกคน ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว

6. ศาสตราจารย์เกยีรตคิณุ นายแพทย์กจิจา สนิธวานนท์

7. นายแพทย์กฤษดา สินธวานนท์

8. คนสุดท้าย พลอากาศเอกเกรียงไกร สินธวานนท์ 
อดีตรองผู้บัญชาการทหารอากาศ ปัจจุบันเสียชีวิต
แล้ว

ก�าธน ได้ย้อนความทรงจ�าถึงมวลหมู่พี่น้องร่วมสายเลือด  
ตัวเองไว้ว่า

“พี่น้องผมเขาเรียนหนังสือกันเก่งๆ ทั้งนั้น...แต่ผมเรียนไม่
เก่ง เรียกว่าเอาแค่พอสอบได้ก็พอแล้ว...ตอนนั้นผมคิดแบบเด็กหนุ่ม
ชอบเป็นนักกิจกรรมไปโน่นไปนี่”

อย่างไรก็ตาม หน่ออ่อนแห่งชีวิตทั้ง ๘ คน จากการฟูมฟัก
ดูแลของคุณหลวงบริหารสิกขกิจ และคุณแม่จินดา ก็ได้เติบโต
งอกงามเป็นพืชพันธุ์ทรงคุณค่าแก่แผ่นดิน น�าความภาคภูมิใจมาสู่
บิดามารดาเป็นอย่างสูง

ย้อนกลับมาช่วงเหตุการณ์สงครามเพิ่งยุติลงใหม่ๆ ควันไฟ
ยังไม่ทันจางหาย ปัญหาของประเทศก็ยังไม่ส้ินสุดง่ายๆ เช่นกัน

เพราะแม้ว่าปฏิบัติการต่อต้านญี่ปุ่นของเสรีไทย จะช่วยให้
ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นบ้างในสายตาฝ่ายสัมพันธมิตร...แต ่  
สิ่งที่หลายคนยังวิตกกันก็คือ ไทยจะต้องถูกปฏิบัติในฐานะประเทศ
ผู้แพ้สงคราม เช่นเดียวกับญี่ปุ่นหรือไม่ เพราะรัฐบาลในอดีตของ
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จอมพล ป. พิบูลสงคราม นั้นได้ลงนามเป็นพันธมิตรแนบแน่นกับ
ฝ่ายญี่ปุ่นมาก่อน

แม้ต้องเจรจาอย่างเหน็ดเหนื่อยกับฝ่ายอังกฤษ ที่ค่อนข้าง
เข้มงวด แต่ก็ได้น�าไปสู่การท�าความตกลงกันได้ในที่สุด...เพราะไทย
สามารถดึงมหาอ�านาจที่เห็นอกเห็นใจไทยเป็นพิเศษ คือ สหรัฐ 
อเมริกา เข้ามาถ่วงดุลอ�านาจกับอังกฤษได้ส�าเร็จ ส่งผลให้ไม่ต้องมี
สถานะเป็นผู้แพ้สงคราม

งานนี้ถือเป็นชัยชนะทางการทูตก็ว่าได้

ทางรัฐบาลจัดให้พลพรรคเสรีไทย จ�านวน ๘ พันคน เดิน
สวนสนามผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บนถนนราชด�าเนิน ซึ่ง
นอกจากเป็นการส�าแดงพลังของเสรีไทยแล้ว ยังแสดงให้อังกฤษ 
และอเมริกา เห็นว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนมายังอยู่
ครบ

เรื่องใหญ่ก็คือ การเข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในไทย ซ่ึงมี
มากเป็นเรือนแสน...ฝ่ายอังกฤษเป็นผู้ด�าเนินการ โดยใช้เวลานาน
หลายเดือน มีพิธีรับการยอมจ�านนของ พลโทนากามูระ อย่างเป็น
ทางการ ในฐานะแม่ทัพงิ

พิธีใหญ่ในขณะนั้นก็คือ การสวนสนามของทหารฝ่าย
สัมพันธมิตร โดยมี พลเรือเอกลอร์ด หลุยส์ เมาท์แบตเตน ผู ้
บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฝ่าย
สัมพันธมิตร ร่วมในพิธีและมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรง
เป็นประธาน

ย้อนอดีตในขณะนั้น นับได้ว่า การยุติสงครามอันยืดเยื้อ
ยาวนาน ส่งผลกระทบต่อชีวิตก�าธนไม่น้อย... เพราะเมื่อได้เป็นนาย
ทหารสารวัตรแล้ว ก็ได้ถูกส่งไปประจ�าที่กองสัญญาณทหารเรือ ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึนตามระเบียบราชการ แต่มีเป้าหมายเพื่อ
ต่อต้านทหารญี่ปุ่นนั่นเอง

ก�าธนและเพื่อนๆ ได้เตรียมกายเตรียมใจอย่างมุ่งมั่น พร้อม
รับอาสาปกป้องประเทศชาติ ให้สมกับที่ผ่านการฝึกมาอย่างหนัก

แต่แล้วภารกิจที่ต้องปฏิบัติก็ต้องยุติลงก่อนหน้านั้นเพียงไม่
กี่วัน เนื่องจากญ่ีปุ่นประกาศแพ้สงครามพร้อมๆ กับการล่มสลาย
อย่างยับเยินของเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ซึ่งถูกระเบิดปรมาณู
ท�าลายจนราบเรียบ

สถานการณ์อันแปรเปล่ียนไปเช่นนี้ มีผลให้บรรดานักเรียน
สารวัตรทหารทั้งหลายต่างถูกปลดออกมาเป็นกองหนุนแทน

อย่างไรก็ตาม...ช่วงชีวิตที่ต้องเสี่ยงภัย และฝึกฝนอย่างหนัก
ในท่ามกลางสถานการณ์สงคราม ก็ท�าให้ก�าธน และผองเพ่ือน เกิด
ความผูกพันรักใคร่กันอย่างแน่นแฟ้น

อันน�ามาสู่การรวมตัวกันตั้งกลุ่ม “นักเรียนสารวัตรทหาร 
๘๘” หรือ “นร. สห. ๘๘” และได้มีการพบปะสังสรรค์ร�าลึกถึงวัน
คืนอันเต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันในช่วงนั้นเสมอมา โดยมี ม.ร.ว.ยงสุข 
กมลาศน์ เป็นประธานของกลุ่ม และก�าธน เป็นประธานของรุ่นต่อ
มาจนปัจจุบัน
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ก�าธน ได้ย้อนความทรงจ�าในช่วงนั้นว่า

“ชีวิตการเป็นสารวัตรทหารนี่สมบุกสมบันมากนะฮะ...ผม
จบเป็นนายทหาร เขาติดยศเป็น “ว่าท่ีร้อยตรี” คือ ติดยศในสนาม
เป็นเสื้อชุดเอาดาวติด แต่ไม่มีกระบี่...เป็นนายทหารรุ่นเดียวที่ไม่มี
กระบี่...ปกตินายทหารเขาต้องมีกระบี่ แต่ไอ้รุ่นนี้มันฉุกเฉิน เราจึง
ได้ตั้งชมรม “นร. สห. ๘๘” ได้เป็นทหารเดือนเดียวรับเงินเดือน ๑ 
เดือน เขาก็ปลดเป็นกองหนุน ต้องกลับมาเรียนหนังสือต่อ...เรียนก็
เรียนแบบเรียนเร่งนะฮะ มันถึงได้จบก่อนรุ่นเดียวกันปีหนึ่ง”

ย้อนไปสู่สถานการณ์การเมืองของเวลาน้ัน ดังได้กล่าวแล้ว
ว่า รัฐบาลควง อภัยวงศ์ ซึ่งเป็นรัฐบาลในช่วงสงครามต้องลาออก
ไป ท�าให้นายทวี บุณยเกตุ ข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ โดย
คณะรัฐมนตรีชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นสายเสรีไทยภายในประเทศ...รัฐบาล
นี้มีอายุเพียง ๑๗ วันเท่านั้น เพราะหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ได้
เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา และได้รับการแต่งตั้งเป็นนายก
รัฐมนตรีแทน เพื่อท�าหน้าที่เจรจากับอังกฤษ และพยายามหาลู่ทาง
ให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติต่อไป

กล่าวได้ว ่า เป้าประสงค์หลักของไทยในขณะนั้น คือ 
ต้องการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติให้ได้ เพราะถือว่า
เป็นองค์การระดับโลกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ชนะสงคราม และเป็น
ประโยชน์ในการที่ประเทศไทยจะได้รับการรับรองฐานะในเวทีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย

ว่าที่ร้อยตรี ก�าธน สินธวานนท์ นร. สห. ๒๔๘๘
เมื่อจบสงครามมหาเอเชียบูรพา
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อย่างไรก็ตาม...ความพยายามนี้มาส�าเร็จในปีต่อมา (๑๗ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๙) ซึ่งเป็นผลจากการเจรจามิให้สมาชิกคณะ
มนตรีความมั่งคงจาก ๕ ประเทศ มหาอ�านาจคัดค้านการสมัครของ
ไทย โดยในเวลานั้น เป็นชุดรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ ธ�ารงนาวา
สวัสดิ์

บทท่ี ๙
ใต้ร่มเงาจามจุรี

ละอองความทรงจ�ายังพลุ่งพรายไปด้วย
สสีนัเหตกุารณ์ และเรือ่งราวต่างๆ เหมอืนถกู
น�ากลับคืนมาอกีครัง้ ให้โลดเต้นและหายใจ...
ท่ามกลางประกายสะท้อนแห่งห้วงอดีต     
ในหัวใจคน
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ความทรงจ�าเลือนรางประดุจร่องรอยบนผืนทรายค่อยๆ 
ชัดเจนข้ึนทีละน้อย...ปะติดปะต่อเป็นภาพชีวิตอันเข้มข้น

ถนนสุขุมวิทยุคนั้น แม้ลาดยางไว้แล้ว แต่ก็มิได้มีสภาพ
สมบูรณ์แต่อย่างใด...ยิ่งในยุคสงครามที่คนส่วนใหญ่อาศัยรถ
จักรยานเป็นพาหนะ การบังคับรถให้หลบจากหลุมบ่อยิ่งเป็นเรื่อง
พึงระวังไม่น้อย

ก�าธน ใช้รถจักรยานเป็นพาหนะไปเรียนหนังสือ หรือท�าธุระ
ส่วนตัวจนคุ้นชิน...แม้ต้องฝ่าเปลวแดดแผดแรง หรือสายลมร้อน
กระโชกมาปะทะให้ต้องออกแรงปั่นจนเหนื่อยหอบ แต่กระนั้นก็ถือ
เป็นเร่ืองปกติ...ไม่เห็นเป็นความยากล�าบากแต่อย่างใดเลย

ระหว่างเส้นทางนี้มีร้านกาแฟเจ้าประจ�าที่เขาและเพ่ือนๆ 
ชอบนั่งดื่มกิน และพักหลบแดดอยู่สองร้าน...ร้านหนึ่งชื่อเชี่ยวหนัน 
และอีกร้านชื่อโกบ๊วด

ชีวิตวัยหนุ่มของก�าธน ผูกพันกับร้านโกบ๊วดนี้ไม่น้อยดังที่ 
สฤษฎ์ิ  อภัยภูมินารถ มิตรสนิทรุ่นน้องได้เขียนบันทึกเหตุการณ์ช่วง
นั้นอย่างเห็นภาพว่า

“เมื่อสงครามยุติลง หนุ่มๆ รุ่นท่านก็เข้ามหาวิทยาลัย ส่วน
ใหญ่เข้าจุฬาฯ ขี่จักรยานไปมหาวิทยาลัย...ตอนเย็นข่ีกลับบ้าน ฝ่า
แดดฝืนลมทนความร้อนเหงื่อโทรมด้วยความกระหาย ทุกคนมักจะ
หยุดพักที่ร้านกาแฟโกบ๊วด...โกแกมีโต๊ะกลมอยู่โต๊ะหนึ่ง นั่งได้ร่วม 
๑๐ คน ตกเย็นโกจะจัดส�ารองไว้ส�าหรับกรุ๊ปนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงค่อยๆ 
ทยอยมาทีละคน...พอถึงหน้าร้านก็จอดจักรยานเรียงกันเป็นตับ บาง
ท่านถอดเสื้อนอกฟอร์มออกเหลือแต่เสื้อกล้ามหรือคอกลม สั่งกาแฟ
ขนมมาทานนั่งเรียงกันไป...ต่างคนต่างคุยเป็นที่สนุกสนานกันทุกวัน 

สลับหน้ากันบ้างตามแต่ว่าง

แต่ถ้าหลังการสอบ เช่น Mid Year หรือ Final จะดูซึมเศร้า
บางท่าน...บางท่านก็หัวเราะร่าเริง บางท่านก็มาเช็คค�าตอบกัน เป็น
อย่างนี้ตลอดอาทิตย์ของการสอบ...ผมถามท่านว่าหลายคนอย่างนี้ 
ใครออกเงิน ท่านเล่าว่า เคร่ืองดื่มและอาหารต่างคนต่างออก โกจะ
จดจ�านวนที่ค้างไว้แต่ละคนบนกระดานด�าที่แขวนอยู่ข้างตู้หลังโต๊ะ 
ฤกษ์งามยามดีถึงจะช�าระกันสักหนหนึ่ง...มีวันหนึ่งท่านถามโกว่า 
“วันนี้อั๊วติดอยู่เท่าไหร่แล้ว” โกมองไปที่กระดานด�า “อาโด่งมีหนี้
อยู่ ๙๕ บาทแล้ว” ท่านร้องว้า “เออ! ดีแล้ว เอามาให้ครบ ๑๐๐ 
บาทเลย จะได้จ�าได้ง่าย”

บุคลิกภาพร่าเริงสนุกสนานเป็นกันเองของก�าธน อยู่ในความ
ทรงจ�าของเพื่อนพ้องน้องพี่ยุคนั้นทุกคน...โดยเฉพาะความมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เขาจึงมีแต่คนรักใคร่มาโดยตลอด

สฤษฎ์ิ อภัยภูมินารถ มิตรรุ่นน้อง ยังฉายภาพความทรงจ�า
ถึงวันวานอันผ่านเลยอีกต่อไปว่า

“ท่านเล่าว่า บางวันหลังจากกลับไปบ้านแล้ว ในหน้าร้อน
ร้อนอบอ้าว ตู้เย็น หรือแอร์ ก็ยังไม่มีอย่างทุกวันนี้ มีกระติกน�้าแข็ง
ก็หมดอีก นึกข้ึนมาได้ว่า โกเคยเก็บน�้าแข็งก้อนไว้ในลังกลบด้วย     
ข้ีเลื่อยวางอยู่ข้างร้าน...รีบคว้าจักรยานขี่ออกไปควักขี้เลื่อยในลังดู 
ถ้ายังเหลืออยู่ก็นับว่าเป็นบุญในวันนั้น หอบกลับบ้าน หนึ่ง หรือสอง
ก้อนท�าอย่างนี้เป็นประจ�า...นั่นเป็นชีวิตหนุ่มสมัยเรียนของท่าน”

วัยหนุ่มของก�าธน นับได้ว่าผ่านประสบการณ์มากมาย ทั้ง
จากภัยสงครามที่เพิ่งสงบลง ทั้งจากการฝึกหนักในหลักสูตรสารวัตร
ทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจในฐานะเสรีไทย และทั้งการเรียนในคณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงนับ
ว่ายากเย็นไม่น้อย

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าของตัวเองว่า

“ตอนนั้นที่เลือกเรียนวิศวะ เพราะคิดว่ามันเป็นวิชาของลูก
ผู้ชาย...ผมเข้าปี ๑ ดูเหมือนว่าจะ ๘๐ คน แต่ตอนจบแค่ไม่กี่คน
เท่านั้น...มันตกๆ รีไทร์กันไปเร่ือยๆ...ระหว่างที่เข้ามาแล้ว เขาปิด
เรียนจริงๆ ตอนเป็นเสรีไทยเป็นสารวัตรทหาร พอพ้นภารกิจแล้ว
เขาก็ให้กลับมาเรียนใหม่ก็ได้...แต่พวกวิศวะพวกหนึ่งที่กลับมา มัน
เรียนใหม่ไม่ไหว มาอยู่ได้เดี๋ยวเดียวก็ตกไป...ที่อยู่จนสอบได้ก็ได้ แต่
มันตกกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะเขายังถือมาตรฐาน เพราะยังงั้นรุ่น
เดียวกันถึงเหลืออยู่ไม่กี่คน ที่สอบผ่านมาได้จนถึงปีสุดท้าย”

ดังได้กล่าวแล้วว่า ตัวของก�าธนนั้นมีบุคลิกความเป็นผู้น�า
ตั้งแต่เป็นนักศึกษา อีกทั้งยังมีความรักใคร่ จริงใจกับรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
และเพื่อนๆ ชาววิศวะทั้งหลายมาโดยตลอด

การมพีืน้ฐานนสิยัเช่นนี ้และการได้เรยีนทางวศิวกรรมศาสตร์ 
อันเป็นวิชาที่หนัก และจริงจัง มีส่วนอย่างมากส�าหรับคนหนุ่มยุค
น้ัน ท�าให้ต้องสัมพันธ์กันจนกลายเป็นการสร้างรสนิยมในการ
สังสรรค์ดื่มกินแบบลูกผู้ชายในเวลาต่อมา...แม้กระท่ังเม่ือจบออก
มามีต�าแหน่งใหญ่โตแล้วก็ตาม

ก�าธน ขยายความในเร่ืองนี้ไว้ว่า

“เวลาอยู่กับลูกน้องต้องมีจิตใจที่เข้าถึงเขานะฮะ...ผมว่า
เหล้านี่เป็นเครื่องมืออันหนึ่ง เพราะว่าลูกน้องจะลองดีกับเรา...ถ้า
เราไม่กินเหล้ากับเขา ก็พูดกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าหากกินเหล้าเป็นกันเอง 
เขาก็จะเชื่อฟังเคารพเรา...เพราะยังงั้นไปบ้านนอก จึงต้องกินเหล้า 

ผมนี่ไม่เคยเกี่ยงเลย เหล้าอะไรก็กินได้ทั้งนั้น แม้แต่ไปลาว เขาเอา
อุมาให้นะฮะ...เราก็ดูดก่อน พยายามระวังดูดเพียงนิดหน่อย แต่พอ
ดูดเสร็จ เขาก็เอาน�้ามาเติม แสดงว่าเราดูดแค่นิดเดียว เขาก็รู้ว่าไม่
จริง เหมือนเสียศักดิ์ศรี

ต่อไปก็เติมไปสิ มันก็สู ้กันได้ ก็เคารพนับถือกัน...เพราะ
ฉะนั้นไม่ใช่แต่เพียงวิชาความรู้นะ ผมว่าเหล้าก็เป็นส่ิงหนึ่งที่ท�าให้
เราท�างานดีขึ้น...แต่ข้อส�าคัญเราต้องมีสติ คุมตัวเองให้ได้ และจริงใจ
กับเขา เขาก็จะให้ความรักกับเรากลับมา...อย่าไปเอาเปรียบเขา”

ต้นจามจุรี ยืนเรียงรายสงบแน่วนิ่งในแสงแดดและสายฝน 
อันหมุนเปลี่ยนมาเยือนสถาบันแห่งนี้ ...วันเวลาหมุนผ่านอย่าง
รวดเร็ว แล้วในที่สุดก�าธนก็เรียนส�าเร็จจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ไฟฟ้า) ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงทางการเมอืง อนัมผีลสัน่สะเทอืน 
ผู้คนในเมืองหลวงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้

ก�าธน ร�าลึกความหลังช่วงนั้นว่า

“ที่สอบผ่านกันมาจนปีสุดท้ายพวกเดียวกันนี่เหลืออยู่ไม่กี่
คน...แม้แต่คนใกล้ชิดก็ยังไม่จบ...พวกรุ่นเดียวกันที่สนิทๆ ไม่ใช่ว่า
เขาเหลวไหลนะ แต่ผมเผอิญสอบได้เท่านั้นแหละ...ผมนี่เรียนไม่เก่ง
หรอก แค่พอสอบได้ไม่ซ�้าชั้น ผมจบวิศวะ ปี ๒๔๙๐ ก็เหมือนกับ
ว่าเรียนเร็ว เพราะไม่ได้เรียน ๔ ปี ตามหลักสูตรธรรมดาทั่วไป แต่
เราเป็นแบบเรียนเร่งมันถึงได้จบก่อนรุ่นเดียวกันปีหนึ่ง”

สายลมวันและคืนยังคงหมุนวนไปเรื่อยๆ...ชีวิตของก�าธน จะ
ต้องผันเปล่ียนไปในทิศทางใดในวันข้างหน้า เมื่อต้องเดินออกจาก
ร่มเงาจามจุรีอันอบอุ่นคุ้นชินนั้นแล้ว
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รับพระราชทานปริญญา วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทท่ี ๑๐
วันผ่านงานชีวิต

ก� ำ ธน  ส� า เร็จการศึกษาจากคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ ท่ามกลางม่านควันสงคราม
มหาเอเชียบูรพาจนรัฐบาลยุคนั้นต้องสั่งเร่ง
การศึกษา เพื่อจะได้น�าบุคลากรด้านวิศวะ 
และวทิยาศาสตร์มารบัใช้ประเทศชาตไิด้เรว็
มากขึ้น
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ดังน้ัน หลักสูตรการเรียนการสอนขณะนั้นจึงมีเพียง ๓ ปี
แทนที่จะเป็น ๔ ปีเหมือนภาวะปกติ

เขาเรียนจบเป็นบัณฑิตในปี พ.ศ.๒๔๙๐ พร้อมเพื่อนๆ ที่
รอดพ้นจากการโดนรีไทร์กลุ่มหนึ่งอีกทั้งยังมี ยศ “ว่าที่ร้อยตรี” ติด
มาด้วยจากการเรียนส�าเร็จหลักสูตรโรงเรียนนายสารวัตรทหาร เพื่อ
ปฏิบัติภารกิจปกป้องประเทศในนามเสรีไทย

หลังส�าเร็จการศึกษาพอดีกับมีการตั้งบริษัทวิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย อาจารย์หลวงตัณฑโกไศย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
จึงแนะน�าให้ก�าธนมาท�างานกับบริษัทนี้ พร้อมกับเพ่ือนๆ อีก ๓ คน 
คือ หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร หม่อมราชวงค์โสภาคพงษ์ 
เกษมสันต์ และจินดา วัธนนัย

จินดา วัธนนัย มิตรสนิทร่วมรุ่นวิศวกรรมศาสตร์ และมีความ
ผูกพันกันยาวนานมาถึงปัจจุบัน ได้บันทึกความทรงจ�าถึงก�าธนใน
ช่วงเวลานั้นไว้ว่า

“รัฐบาลไทยในยุคนั้นสั่งเร่งการศึกษา เพ่ือน�าบุคลากรมา
ท�างานรับใช ้ชาติ ได ้ เร็ว โดยเร ่งรัดหลักสูตรการศึกษาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้เรียน ๓ ปีจบ แทนหลักสูตร
เดิม ๔ ปี...ท่าน และเพ่ือน ๒๙ คน จึงเป็นบัณฑิตวิศวกรไฟฟ้าใน
ปี พ.ศ.๒๔๙๐ และพอดีกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก่อ
ตั้งขึ้น ท่านและเพื่อนอีก ๓ คน จึงเข้าท�างานในบริษัทดังกล่าว โดย
การแนะน�าของท่านอาจารย์หลวงตัณฑโกไศย ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ
บริษัทด้วย...เพื่อนของท่านที่เข้าท�างานด้วยกันในขณะนั้น (ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม) คือ ท่านก�าธน มี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา หม่อม   
ราชวงค์โสภาคพงษ์ และนายจินดา...บริษัทมีผู้จัดการใหญ่เป็นชาว

อเมริกัน มีช่างเทคนิคเป็นชาวอเมริกัน ชาวอังกฤษ ชาวนอร์เวย์  
สถานที่ท�างานอยู่ในสถานีเครื่องส่งของกองสัญญาณทหารเรือ
ทุ่งมหาเมฆ”

(หมายเหตุ : จากข้อเขียนของจินดา วัธนนัย ถึงพลอากาศ
เอก ก�าธน สินธวานนท์)

การท�างานหลังจบการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ ในอีกนัยยะ
หนึ่ง หมายถึง ความเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบตัวเองได้อย่างเต็มที่ ท�าให้
ก�าธนมีความกระตือรือร้นจะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มก�าลังความสามารถ

เขาเรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็ว สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้เป็นอย่างดี

ก�าธน ได้ย ้อนร�าลึกถึงช่วงการท�างานในขณะนั้นอย่าง
ละเอียดว่า

“พอจบวิศวะไฟฟ้า เร่ิมต้นผมก็ไปอยู ่ วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย เพราะเราจบมาทางไฟฟ้า...หน่วยงานนีก้ค็อื ส่งสญัญาณ 
วิทยุเพื่อการเดินทางของเครื่องบิน...เป็นถนนอากาศ...ส่งสัญญาณ 
BKK เพ่ือให้รู้ว่ากรุงเทพต้องมาทางไหนปกติเขาต้องจับเครื่องนี้ว่า 
มาจากนั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ไปจับสถานีวิทยุกระจายเสียงอะไรต่ออะไร...
นี่ของเราส่งสัญญาณ BKK ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง รู้ว่าเคร่ืองบินทั้ง
หลายจะมาจากไหนพอจับ BKK ได้ก็ถือเข็มตรงมา...สัญญาณวิทยุ
ก็มากรุงเทพได้ถูก...พอเข้ากรุงเทพแล้วระยะหนึ่งเขาเรียกว่า       
“แอเรียคอนโทรล” เราเป็นคนจัดแจงส่งติดต่ออย่างมาจากไหน 
หรืออะไรเป็นอะไร...พอเข้ามาใกล้อีกระยะหนึ่ง ก็เรียกว่า “คอนโทล 
แอเรีย” คือ หอบังคับการบิน บังคับเราบินชั้นไหนๆ หรือใครอยู่
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ก่อนเป็นล�าดับ...นี่ก็เป็นหน้าที่ที่เราดูแลอยู่”

ถึงแม้ว่าการท�างานจะเป็นไปด้วยดี ประจวบกับการยังเป็น
คนหนุ่มไฟแรงไม่กลัวการท�างานหนัก แต่กระนั้นก�าธนก็อยู่ในบริษัท
นี้ไม่นานนัก

ดังที่ จินดา วัธนนัย เพื่อนร่วมรุ่นผู้ท�างานด้วยกันได้บันทึก
ความทรงจ�าไว้อีกว่า

“เหล่าวิศวกรใหม่เอี่ยมถอดด้ามท�างานให้บริษัทได้ประมาณ 
๔ เดือน ท่านก�าธนก็น�าคณะท่ีท�างานอยู่ด้วยบางส่วนกับพวกเรา
หยุดงาน ประท้วงอยู่หลายวัน...หลังจากเจรจาท�าความตกลงกันได้ 
ท่านก�าธน ท่านเวียง และหม่อมโสภาคพงษ์ ได้ลาออกไป...เหลือ
นายจินดา ท�างานอยู่ต่อมาอีกประมาน ๓ ปีจึงลาออกเช่นกัน”

ความเปลี่ยนแปลงมาเยือนก�าธนในวัยหนุ่มอีกครั้ง เมื่อต้อง
อ�าลาสถานที่ท�างานครั้งแรกในชีวิตอย่างรวดเร็ว...แต่ในเวลาต่อมา 
เขาก็ตัดสินใจไปเร่ิมงานใหม่เข ้าบรรจุเป็นนายช่างของบริษัท
การบินไทย

ก�าธน ได้ย้อนเหตุการณ์ในช่วงน้ันว่า

“แต่ผมอยู่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยได้ไม่นานก็
ออก...กไ็ปอยูก่ารบนิไทย ไปเล่นทางเครือ่งยนต์ เล่นดาโคด้า โบนนัซ่า 
พวกเครื่องบินสมัยนั้น เป็นนายช่างประจ�าเครื่องบิน ได้ไปฮ่องกง
บ้าง...สมัยนั้นก็เป็นแค่นั้นเอง ก็อยู่พักหนึ่ง ท�าให้เกิดความรู้ทาง
เครื่องยนต์ของเคร่ืองบิน”

ก�าธน อยู่ในต�าแหน่งนี้ได้ระยะหนึ่งจึงลาออกอีกคร้ัง เพื่อ
เบนเข็มไปรับราชการในกรมสื่อสารทหารอากาศ เพราะพิจารณา

อย่างถ่องแท้แล้วว่าน่าจะเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากในช่วงเป็น
เสรีไทยเขาก็อยู่ในฝ่ายส่ือสารมาโดยตลอด

เสียงเครื่องยนต์ค�ารามดังชีพจรชีวิตอันเคลื่อนไหวตลอด
เวลา...แต่ละที่แต่ละทางล้วนมีความหมายอยู่ในตัวเองทั้งนั้น โดย
เฉพาะเมื่อเกิดความคุ้นเคยที่หลั่งเทออกมาจากการเปิดกว้าง และ
จริงใจ

ในช่วงรับราชการอยู่ในกรมสื่อสารทหารอากาศนี้ ก�าธน ไป
ปฏิบัติงานในกองโรงงานสื่อสารทหารอากาศ มีชีวิตทางราชการที่
เติบโตมาเรื่อยๆ...อย่างการได้รับต�าแหน่งหัวหน้าแผนกกองโรงงาน
สื่อสารทหารอากาศอันเป็นหน้าที่ส�าคัญไม่น้อย มีภารกิจเกี่ยวกับ
การเจาะ, ตัด, ดัด, กลึง เป็นหลัก

อีกทั้งได้เป็นหัวหน้าแผนกไฟฟ้า รับผิดชอบเรื่องไฟฟ้า
ในกรมส่ือสารทหารอากาศอย่างการเดินสายไฟในสถานที่ต่างๆ  
การติดต้ังเคเบ้ิลใต้ดิน ติดตั้งดูแลระบบไฟบนเสาอากาศรวมถึงติด
ตั้งเครื่องยนต์อัตโนมัติ เพื่อป้อนไฟให้กับเครื่องของหอบังคับการบิน 
หากเกิดไฟฟ้าดับเคร่ืองยนต์ก็จะสามารถท�างานได้ทันที เพื่อจ่าย
ไฟฟ้าให้กับหอบังคับการบิน

ไล่เรียงดูงานในหน้าที่ของนายทหารอากาศหนุ่มคนนี้ ก็ออก
จะหนักหนาไม่น้อย

กล่าวได้ว ่าช่วงชีวิตรับราชการเป็นนายทหารอากาศนี้       
ก�าธน ได้สร้างส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อหน่อยงานนี้มากมาย นอกจาก
เป็นหัวหน้าแผนกไฟฟ้าที่ต้องปฏิบัติงานเดินไฟตามสถานที่ต่างๆ 
แล้ว เขายังคิดด�าเนินการในส่วนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการท�างาน
อย่างต่อเนื่อง
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ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎี
บณัฑิตกติตมิศกัดิ ์จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ร่วมกิจกรรมงานวิศวกรรม

กับเพ่ือนร่วมรุ่นวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้รับเกียรติเป็นวิศวกรจุฬาฯ ดีเด่น สาขาสาธารณประโยชน์
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อย่างเช่น การซ่อมเครื่องยนต์ไฟฟ้า, การซ่อมสร้าง
แบตเตอรี่, การซ่อมไดชาร์จรถยนต์, การซ่อมไดสตาร์ทรถยนต์, การ
ซ่อมทรานฟอร์เมอร์ และ OUTPUT ทุกชนิด

หรือการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า การซ่อมเยนเนอร์เรเตอร์
เครื่องยนต์ การท�าสวิตบอร์ดไฟฟ้ามาตรฐาน และการคิดตัดเหล็ก
ท�าทรานฟอร์เมอร์ และ OUTPUT ต่างๆ

เขาได้พบเจอกับสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากมาย ท่ีมี
ลักษณะนิสัยใจคอต่างๆ กันไปท�าให้ได้เรียนรู ้ชีวิตมากไปอีกขั้น
หนึ่ง...โดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขในการท�างานหนัก แบบ
ลูกผู้ชายด้วยกันวันแล้ววันเล่า

สิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นประสบการณ์ล�้าค่าของชีวิต...และ
กลายเป็นคุณประโยชน์อย่างมากต่อการเติบโตในอนาคตของตัวเอง

บางทีความสุขอาจเป็นเพียงสิ่งง่ายๆ ไม่ต้องมีเง่ือนไขอะไร
มากมายนัก...หากแต่อยู่ตรงความพึงพอใจต่อการได้ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ตอบสนองความต้องการในชั่วขณะหนึ่งของชีวิตเท่านั้น

บทท่ี ๑๑
การเมืองเรื่องใกล้ตัว

หำกย้อนดสูถานการณ์ทางการเมอืงในช่วง
นั้นแล้ว จะเห็นความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
มากมายในช่วงวัยหนุ่มของก�าธน
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อย่างปี พ.ศ.๒๔๘๘ หลังจากสงครามยุติลงได้เดือนเศษ 
คนในเมืองหลวงก็ต้องประหวั่นพรั่นพรึงกับเหตุการณ์จลาจลที่เกิด
ขึ้น เนื่องจากคนจีนกลุ่มหนึ่งที่พากันจับอาวุธก่อความวุ่นวายย่าน
ใจกลางเมืองหลวง ทั้งเยาวราช, หัวล�าโพง, บางรัก, เจริญกรุง และ
บางล�าพู

ต�ารวจ และยุวชนทหาร ต้องปราบปรามอย่างยากล�าบาก 
เพราะผู้ก่อการจลาจล มีอาวุธปืนเล็กยาว ปืนกล และปืนพกในการ
ตอบโต้

จน ๔ - ๕ วันผ่านไป การจลาจลของคนจีนกลุ่มนี้จึงยุติ 
หลังจากมีการระดมสาดกระสุนใส่กันอย่างดุเดือดจนมีคนบาดเจ็บ
ล้มตายหลายคน

นอกจากนั้นในปี พ.ศ.๒๔๙๐ ซึ่งก�าธน และเพื่อน จะจบ
การศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็เกิดเหตุการณ์ยึดอ�านาจ โดย
คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งน�าโดย พลโทผิน ชุณหะวัณ (ยศขณะนั้น) 
พร้อมนายทหารที่เริ่มก้าวเข้าสู่วงจรแห่งอ�านาจอย่าง พันเอกสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ พันเอกเผ่า ศรียานนท์ (ยศขณะนั้น) โดยรัฐบาลขณะนั้น
คือชุดของ พลเรือตรีถวัลย์ ธ�ารงนาวาสวัสดิ์

หรือช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝน และฤดูหนาว ของปี พ.ศ.
๒๔๙๑...เมื่อก�าธนก�าลังท�างานในช่วงแรกๆ ก็ได้เกิดเหตุการณ์   
นายทหารกลุ่มหนึ่ง พยายามวางแผนจะก่อการรัฐประหาร เน่ืองจาก
เกิดความไม่พอใจการบริหารประเทศของรัฐบาลจอมพล ป.                    
พบิลูสงคราม

กล่าวได้ว่า นายทหารกลุ่มนี้ ล้วนเป็นนายพลระดับมันสมอง
ของกองทพั โดยมพีลตรีเนตร เขมะโยธนิ และพลตรสีมบรูณ์ ศรานชุติ 

เป็นแกนน�าของกลุ่ม

ตามแผนแล้วนายทหารกลุ่มนี้ จะส่งทหารของฝ่ายตัวเอง
เข้ายึดสวนพุดตานในตอนสองทุ่มของ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๙๑ 
เพราะก�าลังจะมีงานมงคลสมรสของ พลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นาย
ทหารผู้ก�าลังฉายแววแห่งอ�านาจ กับนางสาววิจิตรา ชลทรัพย์ ขึ้น
ที่นั่น

มีการคาดหมายกันว่าในงานคงจะมีบุคคลส�าคัญของรัฐบาล 
และกองทัพมาร่วมงานเลี้ยงอย่างคับคั่ง ซึ่งเหมาะแก่การจับกุม
พร้อมๆ กันเป็นยิ่งนัก

แต่แล้วในขณะผู้ก่อการก�าลังประชุมลับ เตรียมวางแผน   
ยึดอ�านาจอยู่ภายในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมน้ันเอง ความลับ
ก็เกิดร่ัวไหลเสียก่อน...ท�าให้ฝ่ายรัฐบาล โดยพลต�ารวจตรีเผ่า        
ศรียานนท์ น�าก�าลังเขาจับกุมในทันที โดยมีพลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 
น�าทหารเข้าโอบล้อมอีกที

ฝ่ายรัฐบาลประกาศทางไมโครโฟน ให้ทหารฝ่ายกบฏวาง
อาวุธแต่แล้วก็เกิดการยิงต่อสู้กันระยะหนึ่ง ฝ่ายรัฐบาลจึงควบคุม
สถานการณ์ได้ ท�าให้ทหารฝ่ายกบฏถูกจับกุมหลายคน

เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่า “กบฏเสนาธิการ”

หรืออย่างในปี พ.ศ.๒๔๙๒ ก็ได้เกิดเหตุการณ์ส�าคัญที่ถูก
เรียกชื่อว่า “กบฏวังหลวง” ขึ้น เมื่อกลุ่มอ�านาจฝ่ายของ นายปรีดี 
พนมยงค์ อันประกอบด้วย พรรคพวกที่เคยร่วมงานเสรีไทยด้วยกัน
มา พร้อมกลุ่มทหารเรือบางส่วน ได้เข้ายึดกระทรวงการคลัง ซึ่งใน
ยุคนั้นตั้งอยู่ในเขตวังหลวง อีกทั้งยังยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และการเมืองเป็นที่มั่นในการจะเข้ายึดอ�านาจจากรัฐบาลของ
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จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๒

แต่เนื่องจากการประสานงานที่ผิดพลาด จึงถูกฝ่ายรัฐบาล
ที่มาจากการรัฐประหารของจอมพล ป. ตีโต้กลับอย่างหนัก โดย
เฉพาะมี พลตรีสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และพลต�ารวจตรีเผ่า ศรียานนท์ 
คุมก�าลังในการต่อสู้รบ ท�าให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงใจกลาง
พระนครเป็นเวลา ๓ วันเต็มๆ ซึ่งทางฝ่ายผู้ก่อการนี้มีกองก�าลังจาก
ทหารเรือเป็นหลักในการพยายามยึดอ�านาจจากรัฐบาล

เหตุการณ์ท่ีส�าคัญคือ เมื่อทหารเรือจากกองสัญญาณทหาร
เรือ ข้างสวนลุมพินี (ต่อมาได้ถูกยึดเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร) ได้ส่ง
ทหารยึดพื้นที่รอบๆ และส่งหน่วยลาดตระเวนออกตรวจสถานการณ์ 
ท�าให้ปะทะกับทหารฝ่ายรัฐบาล ที่ส่งก�าลังมายึดสะพานเฉลิมโลก 
ตรงประตูน�้า ปิดถนนราชด�าริทั้งหมด

ครั้งนั้นเสียงปืนระงมไปท้ังเมืองหลวง...ตอนแรกฝ่ายรัฐบาล
ถอยร่นไปก่อน แต่เมื่อตั้งหลักได้ก็ได้ใช้อาวุธร้ายแรงอย่างปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน จากเกียกกายยิงวิถีโค้งไปยังกองสัญญาณทหารเรือ 
จนเกิดความเสียหายอย่างหนัก และเกิดการปะทะระหว่างทหารเรือ
ของฝ่ายก่อการกับรัฐบาลขึ้นหลายจุด ทั้งย่านประตูน�้า ราชประสงค์ 
และศาลาแดง มีผลให้ฝ่ายทหารเรือต้องถอยร่น เพราะเกิดความ
เสียหายอย่างหนัก

สถานการณ์คร้ังน้ัน จบลงด้วยชัยชนะของรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม มีผลท�าให้กลุ่มของนายปรีดี พนมยงค์ ต้องล้ีภัย
ไปต่างประเทศอย่างยาวนาน

หรือในปี พ.ศ.๒๔๙๔ ขณะก�าธนรับราชการกรมสื่อสาร
ทหารอากาศ ก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในเมืองไทยอีกคร้ัง เม่ือ

นายทหารเรือระดับกลางกลุ ่มหนึ่ง ซึ่งมีความไม่พอใจรัฐบาลได้
วางแผนจะท�ารัฐประหารยึดอ�านาจขึ้น

นายทหารเรือที่เป็นแกนน�าครั้งนี้คือ นาวาเอกอานนท์ 
ปุณฑริกานนท์ และนาวาตรีมนัส จารุภา ซึ่งมีความคับแค้นที่
เกียรติภูมิของทหารเรือถูกคุกคาม จากกรณีเกิดกบฏวังหลวงในคร้ัง
ก่อนนอกจากนั้น ยังไม่พอใจการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล ที่
ท�าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมอย่างรุนแรงหลายอย่าง

นายทหารเรอืกลุม่นีว้างแผนจบักมุตวั จอมพล ป. พบูิลสงคราม 
เป็นตัวประกันในช่วงจะมีพิธีมอบเรือขุดแมนฮัตตัน ที่ท่าราชวรดิษฐ์ 
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔

ครั้งนั้นเมื่อพิธีการเสร็จสิ้นแล้ว จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ได้ข้ึนเดินชมเรือ โดยมีกัปตันชาวอเมริกัน เป็นผู้พาเดินชมเรือ...
ทหารเรือกลุ่มนี้ได้เข้าจู่โจมจับตัว จอมพล ป. อย่างไม่ให้ทันตั้งตัว 
และพาลงเรือรบหลวงศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นตัวประกันตามแผน 

ครั้งนั้นฝ่ายรัฐบาลกลับใช้วิธีรุนแรงตอบโต้ โดยมีพลโท 
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นผู้อ�านวยการปราบกบฏ...ตอน
นั้นเรือรบหลวงศรีอยุธยามีสภาพไม่สมบูรณ์ ท�าให้ถูกเครื่องบินฝ่าย
รัฐบาลท้ิงระเบิดโจมตีจนเกิดเพลิงลุกไหม้ไปทั้งล�า

โชคดีท่ีจอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกทหารเรือกลุ่มหนึ่งพา 
หลบลงน�้าได้ทัน และช่วยใส่ชูชีพให้ จอมพล ป. ว่ายหนีขึ้นฝั่งโดย
ปลอดภัย

สถานการณ์ช่วงนั้นแสดงถึงรอยร้าวบางอย่างในฝ่ายรัฐบาล
ด้วยกันเอง เพราะแม้ว่ามีนายกรัฐมนตรีเป็นตัวประกัน แต่กระนั้น
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ก็ยังถูกโจมตีจากฝ่ายเดียวกัน โดยไม่มีการระวังเท่าที่ควร ซึ่งอาจ
ท�าให้ตัว จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นอันตรายได้

สถานการณ์จบลงด้วยการพ่ายแพ้ของฝ่ายผู้ก่อการ ที่ส่วน
ใหญ่เป็นนายทหารเรือ...กรณีกบฏแมนฮัตตันนี้ ท�าให้กองทัพเรือถูก
ลดทอนอ�านาจลงอย่างมากมายในเวลาต่อมา

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองดุจดังระลอกคลื่น ทยอยเข้า
สู่ฝั่งราวไม่มีวันจบสิ้น...หนักบ้างเบาบ้างตามแต่สถานการณ์จะเป็น
ไป

แต่ในท่ามกลางความปรวนแปรนี้เอง ก�าธน ก็ได้มีเร่ืองราว
ดีๆ ผ่านเข้ามาในชีวิต เมื่อตกลงปลงใจร่วมชีวิตกับหญิงสาวที่คบหา
ดูใจกันมานาน จนได้ท�าพิธีแต่งงานกันขึ้น ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
๒๔๙๕ และได้ครองคู่กันมาจนถึงปัจจุบันด้วยความผาสุก

หญิงสาวคนนี้คือ “พึงใจ ศรลัมพ์” ซ่ึงมีบ้านพักในย่าน       
สุขุมวิทเยื้องๆ บ้านหลวงบริหารสิกขกิจนั่นเอง และได้พบเจอรู้จัก
ก�าธน ในฐานะผู้มีนิวาสถานใกล้ๆ กัน

บิดาของพึงใจ นั้นเป็นผู ้พิพากษาซึ่งต้องเดินทางปฏิบัติ
หน้าที่ตามหัวเมือง คล้ายกับครอบครัวก�าธนนั้นเอง พึงใจเกิดที่
อ�าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อครั้งบิดาไปรับราชการที่นั่น
ท่ามกลางกลิ่นอายดินแดนด้ามขวานอันเปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ได้ย้อนร�าลึกถึงวัยเยาว์ของ
ตัวเองไว้ว่า

“พ่อของดิฉันเป็นผู้พิพากษาไปอยู่ปักษ์ใต้นานจนพูดภาษา
ยาวีได้...ดิฉันไปเกิดที่สายบุรีจากนั้นก็ย้ายมาอยู่นราธิวาส ตอนมา
อยู่นราธิวาสจ�าได้ว่าบ้านพักอยู่ใกล้ๆ แม่น�้ายังเคยไปดูเขาจับจระเข้

ด้วย...ต่อมาก็ย้ายมาอุทัยธานี แล้วก็ไปอยู่เพชรบุรี ตอนอยู่เพชรบุรี
จะตรงกับเกิดเหตุการณ์กบฏบวรเดชพอดี”

พึงใจมีความฉลาดไหวพริบปฏิภาณยอดเยี่ยม จนได้เข้าเรียน
ในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์
เรียนระหว่างรบอยู่ในช่วงสงครามเช่นเดียวกับก�าธน

แม้แต่บ้านของหญิงสาวผู้นี้ ในซอยอโศกยังเคยถูกแม่ทัพงิ 
พลโทนากามูระ เช่าท�าเป็นส�านักงานมาแล้ว

การพบเจอก�าธน ทั้งในฐานะร่วมรั้วสถาบันเดียวกัน และ
เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกัน ช่วยกันก่อสานเป็นความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นจนได้ครองชีวิตคู่กันมาอย่างยาวนาน
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เมื่อรับราชการทหารอากาศ ยศ เรืออากาศเอก

บทท่ี ๑๒
นายทหารหนุ่มไฟแรง

กำลเวลาเคล่ือนผ่านไป พร้อมกับความ
เปล่ียนแปลงทั้งหลายในเมืองไทย ที่ปรากฏ
ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะความเจริญ
ในเขตเมือง
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ก�าธน ยังรับราชการอยู่ในกรมสื่อสารทหารอากาศ พร้อม
กับต�าแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตเรื่อยๆ...ดังที่ได้ย้อนล�าดับเรื่อง
ราวของตัวเองว่า

“แรกๆ กรมสื่อสารทหารอากาศเหมือนโรงเตี้ยมเลย มีนาย
ทหารแค่ไม่กี่คน...ผมก็ไปดูว่าการติดต่อของเราพอยท์ ทู พอยท์ เป็น
จุดๆ บน. ต่างๆ นักบินบินไวแค่ไหน โมบายเป็นยังไง...ก็ร่วมกันใน
กลุ่มทหารที่จบวิศวะตอนนั้นคิดกันขึ้นมา เพราะยังง้ันถึงได้เกิด บน.
๑, บน.๒, บน.๓ ได้เครื่องมือจากอเมริกามานะฮะ ถ่ายทอดยังไงถึง
จะถึงจุดก็ติดต่อ พอยท์ ทู พอยท์ ได้...ความเจริญยังไม่มี เพราะ
ฉะนั้นจะเกิดวิทยุกระจายเสียงก็เป็นคนเช็คว่า ควรจะมีอะไร
ประชาสัมพันธ์ จึงเกิดเป็นสถานีวิทยุ ๐๑ ของกองบินยุทธการ...ผม
อยู่สื่อสารก็เลยท�าให้เป็นวารสาร ๐๑ กองบิน...สมัยนั้นโทรทัศน์ยัง
ไม่มี หนังสือของเราออกมาเป็นเล่มแรกแล้ว คนอื่นก็ท�าตาม เพราะ
ฉะนั้นมันถึงได้โยงมาถึงนักประพันธ์ต่างๆ”

เนื่องจากได้มีโอกาสดูแลการท�าหนังสือ ท�าให้ก�าธนพบปะ
สัมพันธ์กับนักเขียนชื่อดังมากมาย ดังได้ขยายความเพ่ิมเติมว่า

“ผมรู้จักอาจินต์ ปัญจพรรค์ รงค์ วงษ์สวรรค์ เลยชักชวน
เอาพวกนี้มาช่วยกันเขียน...อย่างอาจินต์นี่ ก็เป็นเพื่อนเรียนวิศวะ
รุ่นเดียวกันแต่เขาไม่จบ...เขาเก่งนะฮะ แต่ตอนนั้นเป็นคนหนุ่มก็
อย่างว่า...ต่อมาก็รู ้จัก สุภาว์ เทวกุล กฤษณา อโศกสิน อะไรต่อ
อะไร ก็ท�าให้สถานีวิทยุ ๐๑ วารสาร ๐๑ มีชีวิตจิตใจขึ้นมา เลย
กลายเป็นดี...ความจริงคนพวกนี้เขาเก่งผมไม่ได้เก่งอะไรหรอก...ท�า
หนังสือเสร็จนี่โก้มากนะฮะ แต่มันน�้าพักน�้าแรงคนอื่นเขาทั้งนั้น เรา
แค่ไปรวบรวมมาได้”

อย่างไรก็ตาม...ชีวิตบรรณาธิการวารสาร ๐๑ ของก�าธน ก็
ท�าให้มีโอกาสฝากฝีไม้ลายมือทางเชิงการเขียนในนิตยสารฉบับนี้
ด้วย โดยเฉพาะหากเกิดปัญหาต้นฉบับไม่ครบ

ก�าธนขยายความเรื่องการท�าวารสาร ๐๑ ในครั้งนั้นไว้ว่า

“ผมก็เป็นนักเขียนจ�าเป็นนะฮะ อย่างสารคดีก็เขียนได้หลาย
เรื่องบางทีก็แบบตามยุคสมัย มีคอลัมน์ออกแบบเสื้อผ้า มีต�ารา
กับข้าว มีแบบทรงผมอะไรพวกนี้...ถ้าคนเขียนไม่มาเราต้องท�าแทน
ทั้งหมดรวมท้ังคอลัมน์หมอดูด้วย...พวกหมอดูนี่ก็อย่างว่า มันอ่าน
ให้ครบรสเท่าน้ันเอง หรือคอลัมน์ทรงผมก็ไปตั้งช่ือใหม่อย่างที่ม้วนๆ 
ผมก็ไปแต่งว่าทรงเหาหลง เพราะถ้าใครเป็นเหา เหาเดินไม่ถูกเพราะ
หลง...ก็เป็นหนังสือสนุกสนาน ต่อมาผมก็กลายเป็นสมาชิกสมาคม
นักเขียน แต่ผมไม่ใช่นักเขียนที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์นะครับ เป็น
แค่นักเขียนที่เขียนให้มันเป็นเล่มเท่านั้น...นักประชาสัมพันธ์เขาเขียน 
เพื่อให้มีคุณภาพสร้างนวนิยายสร้างอะไรได้แต่ผมไม่ได้เป็นแบบ
นั้น”

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ร�าลึกถึงช่วงนั้นอย่างเห็นภาพ
ว่า

“สมัยท�าหนังสือ ๐๑ รถของเราใช้คันเล็กๆ ใช้ขนหนังสือขน
อะไรอย่างนี้ ตอนนั้นถ้าพา คุณรงค์ วงษ์สวรรค์ ออกวิทยุ ก็ต้องขับ
พาเขาไปส่ง...มาถึงบ้านตี ๑ ตี ๒”

การรับราชการเป็นทหารอากาศในช่วงนั้น ท�าให้ได้พบเจอ
ประสบการณ์แปลกใหม่ตลอดเวลา...อย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ได้รับทุน
ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากแต่งงานระยะหน่ึง
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สมัยนั้นการไปสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ต้องเดินทาง
ข้ามน�้าข้ามทะเลอย่างยาวนาน มิหน�าซ�้าพอไปถึงดินแดนลุงแซม
แล้วยังต้องปรับตัวให้เข้ากับคนในท้องถิ่น รวมถึงสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
ให้ได้อีกด้วย

แต่ทุกอย่างไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับนายทหารหนุ ่มอย่าง    
ก�าธนเลย...ดังได้ย้อนความหลังว่า

“ไปเรียนต่ออเมริกาก็มีเพื่อนเป็นคนผิวสี...เพ่ือนผิวด�าเขาก็
มาถามผมว่าท�าไมผิวของเราเป็นอย่างนี้ เพราะด�าก็ไม่ใช่ขาวก็ไม่ใช่ 
เขาเลยมาขอยาจากเรา (หัวเราะ) เราก็เลยไปล้อคนผิวขาวว่าผิวขาว
เหมือนพระจันทร์ (หัวเราะ)”

ก�าธน ใช ้ชีวิตศึกษาเล ่า เรียนด ้วยความอุตสาหะใน
สหรัฐอเมริกา จนส�าเร็จอย่างสมภาคภูมิ น�าความรู้กลับมาท�างาน
รับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไป หลายอย่างหลายประการจนเจริญเติบโต
ในสายงานอย่างต่อเนื่อง

ว่าไปแล้วตอนนั้นสหรัฐอเมริกาได้พยายามเพิ่มบทบาทตัว
เองในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ และไทยก็ได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส�าคัญของการเมืองระหว่างประเทศด้วย เพราะประเทศไทยได้แสดง
ตัวอย่างชัดเจนว่า อยู่ในปีกของค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยตั้งแต่แรก

โดยเฉพาะในปี พ.ศ.๒๔๙๓ ขณะเกิดกรณีสงครามเกาหลี
ขึ้น โดยมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังเกาหลีใต้อยู่นั้น ไทยก็กลายเป็น
ประเทศแรกในเอเชียท่ีส่งทหารไปช่วยรบจ�านวน ๔,๐๐๐ คน ใน
ฐานะพันธมิตร

นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกากับไทย ยังมีการท�าสัญญาท่ี
สหรัฐให้ความช่วยเหลือไทยด้านการพัฒนาประเทศอีก อาทิ        

การลงนามในสัญญาฟูลไบร์ท เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษารวมถึงการ
ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ และด้านการทหารด้วย

กรณีของการช่วยเหลือทางการทหารนี้ ท�าให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น เมื่อสหรัฐอเมริกาได้ส่งหน่วยงานด้านการ
ทหารเข้ามาในกรุงเทพอาทิ MAAG (Military Advisory Assis-
tance Group) มีหน้าที่ให้ค�าปรึกษา และการฝึกทหารสร้างความ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทั้งด้านหลักสูตรการเรียนทางทหารที่ได้
รับอิทธิพลจากเวสปอยต์ หรือแม้แต่อาวุธกับเครื่องแบบ ซึ่งเคยได้
รับอิทธิพลจากเยอรมนี และฝรั่งเศส ก็กลายเป็นแบบอเมริกันแทน

นอกจากนั้นแล้ว ช่วงการรับราชการของก�าธนยังได้รับ
บทบาทใหม่ ในสถานะอาจารย์ด้วยดังที่เขาได้ย้อนความทรงจ�าไว้
ว่า

“ผมได้ไปสอนที่โรงเรียนทหารอากาศ เพราะเราต้องการคน
ที่มีความรู้ทางช่าง โดยเฉพาะด้านส่ือสาร...เขามีนักเรียนจ่าอากาศ
เขามีราบ แต่ไม่มีสื่อสาร ผมอยู่กรมก็ต้ังเขาเฉพาะที่นี่ เพื่อจะหา
ลูกมือมา เพราะตอนนั้นท�างานเครื่องบิน..เครื่องบินของเรามีทั้งของ
อังกฤษ และของอเมริกา ดังนั้นวิทยุก็ท�ากันคนละประเทศแต่ว่า
ทฤษฎีไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่”

ก�าธน ลงลึกในรายละเอียดทางสายงานช่วงนั้นต่อไปอีกว่า

“ตอนนั้นคนไม่ค่อยรู้จัก...วิทยุต้องใช้แร่ เด๋ียวนี้เขาให้จับ
คลื่นด้วยอิเลคทรอนิกส์ แต่ตอนนั้นยังท�าไม่ได้ต้องใช้แร่...แร่นี้ต้อง
ฝนให้ได้หนาบางเท่านี้ จึงจะปิดความถ่ีนี้เราก็มีเครื่องฝนแร่อีก แล้ว
พอเข้าเครื่องไปแล้วความถ่ีแร่เท่านี้ ต้องเอา ๑๘ คูณ ถึงจะเป็น
ความถ่ีสุดท้ายท่ีออกไป...ทีนี้เราเปลี่ยนคลื่นได้นะฮะ...การสื่อสาร



9594

มันมีว่าวาระติดต่อกับภาคพื้นดินนั้น ทางหอพูดคลื่นหนึ่งแต่บินไป
ในอากาศก็อีกคลื่นหนึ่ง...ถ้าใช้คลื่นเดียวกันเดี๋ยวทะเลาะกัน ดังนั้น 
ก็มีถึง ๔ คลื่น เราต้องรู้จักแร่ทั้ง ๔ คลื่น...ตอนนั้นเคร่ืองวิทยุเราก็
ไม่มี ผมก็เอาคลื่นมาดัดแปลงว่าถ้าติดต่อภาคพื้นดิน คุณใช้แชลแนล 
นี้...พวกฝรั่งเขาก็ไม่ได้คิดแบบเรานะฮะ เขาก็ไม่รู้ว่าเราท�าได้ยังไง 
ก็ถือว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้ แต่พอขึ้นไปก็เปลี่ยนอีกคลื่นก็ได้เหมือนกัน”

“นักเรียนจ่าของเราต้องเอามาฝึกเอามาสอน” ก�าธน ย้อน
ความทรงจ�าต่อไป “ทั้งนี้ก็เพื่อให้รู้ภาคปฏิบัติ เพราะฉะนั้นก็เกิด
โรงเรียนจ่าสื่อสารของกรมสื่อสาร ซึ่งเดี๋ยวน้ีก็ไปรวมอยู่กับจ่าสื่อสาร
ใหญ่นะฮะ...นักเรียนจ่ารุ่นแรกๆ มีกี่รุ่นก็ไม่รู้นะฮะ มีอยู่วันหนึ่งเขา
ยกกันมาหากินเหล้ากันนิดหน่อย เพราะพวกเขาคิดถึง...ก็เรียกพวก
เก่าๆ มากินข้าวกินเหล้ากัน”

บทท่ี ๑๓
ย้อนวันวานผ่านอดีต

หำกย้อนเข็มนาฬิกาแห่งชีวิตในช่วงนั้น 
แม้ภาพรวมจะเหมือนว่าทุกอย่างราบรื่น
แทบไม่มีอุปสรรคให้ต้องกังวล แต่กระนั้น
ชีวิตการเป็นนายทหารอากาศของชายหนุ่ม
ผู้นี้ก็ประสบปัญหาอยู่บ้าง ดังก�าธน ย้อน
ความหลังต่อมาว่า
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“กองทัพอากาศยุคนั้นมีนักบิน และมีหน่วยช่วยรบอีก ๗ 
หน่วย มีส่ือสาร การช่าง สนามบิน มีหมอ มีอะไรต่ออะไร แต่พวก
นักบินใหญ่ที่สุด ต้องมาเป็นครูบังคับหน่วยพวกนี้...แม้แต่หมอเขา
ก็ยังเอานักบินมาลงต�าแหน่งแพทย์ใหญ่ทหารอากาศแต่จริงๆ เป็น
นักบิน...ไอ้ผมก็มีความรู้สึกว่าช่ือแพทย์ใหญ่นี่ ถ้าหากไม่ใช่หมอจะ
มาเป็นต�าแหน่งนี้ได้ยังไง...ท�าไมไม่ให้หมอขึ้น...อย่างพวกเราเป็น
ฝ่ายช่วยรบ เป็นฝ่ายท่ีมีความจ�าเป็นแต่ก็ยังต้องมีนักบินมาคุม...
เพราะฉะนั้น พอผมโตมาหน่อยเป็นเรืออากาศเอก จะข้ึนเป็นนาวา
อากาศตรี ซึ่งปกติเขาจะต้องเข้าโรงเรียนผู้บังคับฝูง”

มาถึงตรงนี้ ก�าธน หยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจึงพูดต่อ

“แต่ว่าเขาไม่ให้ผมเข้า...เขาบอกว่าไม่ได้มาจากโรงเรียน
เตรียมทหาร...แล้วตอนจะคัดเลือกนายทหารส่งไปโรงเรียนเสธ 
กองทัพอื่น ซึ่งตอนนั้นผมควรจะได้ไป เขาก็บอกว่าตก เพราะไม่ใช่
มาจากโรงเรียนเตรียมทหาร...ผมก็ไปอ้างว่าผมเป็นนักเรียนนาย
ทหารสารวัตร มีอยู ่รุ ่นเดียวแล้วก็ไม่มีอีก แต่ว่าชื่อมันเป็นแค่
โรงเรียนนายทหารสารวัตร ความรู้เต็มอย่างทหารก็ไม่มี แต่ทาง
ราชการตั้งขึ้นเพื่อให้สู้กับญี่ปุ่น เราก็เลยไม่มีคุณสมบัติเท่า”

ดูเหมือนเส้นทางการท�างานในเวลานั้นต้องพบเจออุปสรรค
ส�าคัญจากการที่ไม่ได้มาจากสายทหารอาชีพโดยตรง เพราะมาจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งในยุคสมัยนั้นนับได้ว่าจะเติบโต
ก้าวหน้าให้หน่วยงานได้ค่อนข้างช้า

ดังก�าธน ลงรายละเอียดว่า

“ตามปกติชุดผมควรจะได้เข้าโรงเรียนผู ้บังคับฝูงก็ไม่ใช่
นักบินอีก...ฉะนั้นจะเป็นนาวาอากาศตรี ตอนนั้นจะต้องเข้าโรงเรียน 

ร.อ. น.ต. (เทียบเท่าโรงเรียนผู้บังคับฝูง) ก็เลยมีความมุมานะในทาง
วิชาทหารพยายามเรียนให้เก่งจนผ่านเข้าไปได้ และในตอนหลังก็ยัง
ได้ไปฝึกบิน เป็นนักบินของการบินพลเรือนทหารอากาศอีก”

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ซึ่งใกล้ชิดเหตุการณ์ต่างๆ มา
โดยตลอดในฐานะคู่ชีวิตได้กล่าวเสริมว่า

“สมัยนั้นนักเรียนนายเรืออากาศไม่มี...มีแต่นักเรียนนายร้อย
กองทัพบก ฉะนั้นคนที่จะเป็นทหารอากาศ พอจบทางนี้ก็โอนไปเป็น
ทหารอากาศ...นี่เขาเพิ่งมาตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อตอนก�าธน 
เข้าไปส่ือสารนี่เอง...แล้วตัวก�าธนก็ได้สอนรุ่น ๑ กับ รุ่น ๒ ในวิชา
ไฟฟ้านายเรืออากาศ”

กล่าวได้ว่า ลูกศิษย์โรงเรียนนายเรืออากาศของก�าธนในสมัย
นั้น บางคนได้เติบโตทางราชการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพอากาศ
มากมาย

อาทิ พลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล พลอากาศเอกวีระ  
กิจจาทร พลอากาศเอกกันต์ พิมานทิพย์

ก�าธน ได้เล่าเสริมชีวิตราชการตอนนั้นอีกว่า คนที่มาจาก
จุฬาฯ หรือสถาบันอื่นแทบจะไม่ได้เลื่อนชั้นเป็นนายพลเลยก็ว่าได้ 
เพราะไม่ได้จบสายทหารโดยตรง...ไม่เหมือนในปัจจุบันท่ีมีการเปิด
กว้างมากขึ้น

“เมื่อก่อนพวกนี้ขึ้นเป็นนายพลไม่ได้เลย ต้องค่อยๆ ทีละคน
สองคนในตอนหลังน่ี...เป็นยากฮะ เป็นชั้นนายพลนี่ยาก เพราะยัง
ง้ันท่ีผมดูก็มีว่า ทหารบกมาเป็นผู้บังคับบัญชาทหารอากาศ...แต่พอ
ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศขึ้นมา ผู้จบจึงได้ถึงระดับผู ้บัญชาการ
ทหารอากาศ...ที่พูดมานี่ก็เรื่องส่วนตัวนะฮะ”
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ไปอบรมงานสื่อสารท่ีสหรัฐอเมริกา ขณะที่รับราชการเป็นทหาร
อากาศ กรมสื่อสารกองทัพบก

ดังได้กล่าวแล้วว่าชีวิตการรับราชการทหารอากาศของก�าธน 
ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆ มากมายหลายอย่าง...ดังที่ในช่วงหนึ่งเขาได้
เข้าฝึก เพื่อเป็นนักบินของการบินพลเรือนกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๓ 
ท�าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่บังคับเคร่ืองบินได้

ก�าธน ย้อนอดีตต่อไปว่า

“ก็ไปเรียนเป็นนักบินนะฮะ อยู่รุ ่นที่ ๑๓ ก็เลขดี...เขาว่า
ซวยๆ แต่เรารอดตายไม่เห็นเป็นอะไร...พอไปเรียนการบินเที่ยว
แรกๆ ครูฝึกก็กลัวว่าเราจะตก แต่เราก็บินได้ จนเวลาครูเขาปล่อย
เดี่ยว เขาก็ต้องดูจนแน่ใจ แล้วเอาถุงทรายมาใส่แทน เพ่ือให้มีน�้า
หนักเท่าครู...เราก็เลยเรียกถุงทรายนี้ว่าครูทรายไปด้วย”

“ครูทราย” ในความหมายของก�าธน คือ ถุงทรายที่เอามา
ใส่แทนน�้าหนักตัวของครูจริงๆ เพราะในยามปกติ นักบินต้องนั่งอยู่
ข้างหน้า ส่วนครูฝึกจะอยู่ด้านหลัง เพื่อคอยช่วยสอนเรื่องการบิน

แต่เมื่อถึงเวลาต้องบินเด่ียว จึงต้องมีถุงทรายมาใส่เป็นตัว
ถ่วงน�้าหนักให้สมดุลกัน เพื่อจะได้บังคับเครื่องบินได้อย่างปลอดภัย

ก�าธน ขยายรายละเอียดตรงนี้ว่า

“พอไปเรียนเป็นนักบิน กับพวกครูการบินนี่จบแล้วก็นั่งกิน
เหล้ากัน...ลงมาก็เล้ียงกัน...เราก็มีพิธีไหว้ครู ซึ่งแปลกไปนะ เคารพ
ครูแล้วเอาครูทรายมาตั้งไหว้ครู เพราะถือว่าเป็นครูของเราด้วยคน
หน่ึง ก็ตลกโปกฮากินเหล้ากันไป...ผมก็เป็นชุดแรกที่ถือว่าไอ้ถุงทราย 
คือครูคนหนึ่ง ก็เรียกครูทราย ซึ่งก็เป็นเร่ืองตลกๆ นะ ไม่ได้จริงจัง
อะไร...แค่เฮฮาเกเรเกตุงมาเรื่อยๆ”

ก่อนจะฝึกจนส�าเร็จวิชาการบินจนได้เข้าเป็นนักบินพลเรือน
กองทัพอากาศ รุ่น ๑๓ นั้น ก�าธน ยังได้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
สงครามจิตวิทยาของกระทรวงกลาโหม รุ่นที่ ๕ ด้วย ท�าให้เพิ่มพูน
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ความรู้ความสามารถในสายงานมิใช่น้อย

เรื่องที่น่ากล่าวอีกอย่างคือ การท�าสวัสดิการร้านค้า โดยได้
เป็นหัวหน้าร้านค้ากรมสื่อสารทหารอากาศ อีกทั้งเป็นคนคิดริเริ่ม
ให้เกิดมีการจ�าหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อเป็นการให้บริการแก่
ข้าราชการของกรมสื่อสารทหารอากาศ

การท�าเรื่องร้านค้านี้ ได้รับค�าชมเชยมาก เพราะก่อประโยชน์
ต่อหน่วยงานอย่างเห็นได้ชัด...แต่กระนั้นบางครั้งก็เกิดปัญหาขึ้นมา
โดยฉับพลัน จนก�าธน ต้องใช้วุฒิภาวะความเป็นผู้น�าเข้าไปแก้ไข    
ดังได้ย้อนรายละเอียดไว้ว่า

“เผอิญผมไปท�าสวัสดิการร้านค้า...เอาวิทยุเอาอะไรมาขาย 
มีร้านค้ามีอะไรก็เป็นที่ตื่นเต้นกันนะฮะ...ทีนี้มันเกิดมีถุงเท้ามาส่งไม่
ครบ...มันอยู่ข้างล่างนี่...สอบสวนกันก็ว่าไม่ใช่ ทีนี้พวกนายทหารก็
คงตั้งข้อหาว่าเป็นความผิด..แต่ทีนี้ผมถือว่าในการท�างานนี่ ถ้าหน่วย
งานของเราบกพร่อง เราซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยก็ต้องรับผิดชอบ...
อย่างเช่นถ้าเราฝึกคนสื่อสารทางวิทยุ แล้วถ้าคนรับวิทยุรับผิดรับถูก 
เราเองก็ต้องรับผิดชอบที่ฝึกคนไม่ได้มาตรฐาน...หรือเราฝึกคน
ท�าครัว ถ้าท�ากับข้าวไม่ดีไม่อร่อยเราก็ต้องรับผิดชอบนะฮะ...ฉะนั้น
อย่างร้านค้าบกพร่องผมก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน”

เรื่องนี้แสดงถึงนิสัยความรับผิดชอบในสถานะผู้น�าของก�าธน 
ที่พร้อมจะดูแลให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอมา อย่าง
มีสปิริตมีน�้าใจเป็นนักกีฬา โดยไม่ลังเล หรือกลัวว่าจะเปลืองตัวเลย

คุณสมบัติเช่นนี้ ท�าให้เขามีคนรักใคร่ช่ืนชมมากมาย...ส่งผล
ดีต่อการท�างานส�าคัญในวันข้างหน้า

บทท่ี ๑๔
หนุ่มใหญ่การไฟฟ้า

ในช่วงก่ึงพุทธกาล หรือคร่ึงหน่ึงของอายุ
พระพุทธศาสนา พ.ศ.๒๕๐๐ ขณะก�าธน ยัง
รับราชการทหารอากาศอยู่นั้น สถานการณ์
บ้านเมืองตกอยู ่ในสภาพอึมครึมอีกครั้ง    
เมื่อเกิดกลุ่มอ�านาจ ๒ กลุ่ม คล้ายเสือ ๒ ตัว 
คานอ�านาจคุมเชิงกันอยู่...โดนมี จอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นคนกลาง
คอยไกล่เกล่ียไม่ให้ความขัดแย้งบานปลาย
มากจนเกินไปนัก
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ฝ่ายหนึ่ง คือ พลต�ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ นายต�ารวจที่ได้
รับการยกย่องจากสหรัฐอเมริกา ว่าเป็นบุรุษเหล็กแห่งเอเชีย ควบคุม
กองทัพต�ารวจอันเกรียงไกรไว้อย่างเบ็ดเสร็จ

กรมต�ารวจในยุคนั้นมีสมรรถภาพเกือบเท่ากองทัพบกก็ว่า
ได้...โดยเฉพาะด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัย...กลุ่มนี้ถูกเรียกชื่อ
ว่า “กลุ่มราชครู”

อีกกลุ่มหนึ่ง คือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ถูกเรียกเป็น 
“กลุ ่มสี่เสาเทเวศร์” จอมพลสฤษดิ์ ควบคุมกองทัพบกต่อจาก
จอมพลผิน ชุณหะวัณ พ่อตาของพลต�ารวจเอกเผ่า ศรียานนท์ และ
ก�าลังมีบทบาทอย่างมากทางการเมือง โดยเฉพาะฐานอ�านาจทาง
ทหาร

และแล้วทุกอย่างก็ถึงบทสรุป ในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.
๒๕๐๐ เมื่อทางฝ่ายจอมพลสฤษดิ์ ได้ลงมือยึดอ�านาจการปกครอง
จาก จอมพล ป. พิบูลสงคราม และล้างขั้วอ�านาจฝ่ายตรงกันข้าม
ทั้งหมด

มีผลให้ จอมพล ป. นายกรัฐมนตรี ต้องน่ังรถหลบหนีไปทาง
ชายแดนกัมพูชาด้านตะวันออก โดยลี้ภัยการเมืองไปทางกัมพูชา 
และญี่ปุ่นตามล�าดับ

ส่วนพลต�ารวจเอกเผ่าถูกให้ออกนอกประเทศไปอยู่ที่สวิต
เซอร์แลนด์ ท�าให้การเมืองเปลี่ยนขั้วอ�านาจไปโดยสิ้นเชิง...จอมพล
สฤษดิ ์ให้บคุคลใกล้ชดิ คอื จอมพลถนอม กติตขิจร ขึน้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีไปพลางๆ ก่อนจนในที่สุด จอมพลสฤษดิ์ ก็ก้าวข้ึน
เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ขณะก�าธน มียศเป็น “นาวาอากาศตรี” และ
รับราชการในกรมสื่อสารทหารอากาศมายาวนานพอสมควร ก็ตัดสิน
ใจลาออก เพื่อมาเริ่มงานใหม่ที่การไฟฟ้ายันฮี ซึ่งมีเพื่อนพ้องน้องพี่
ชาววิศวะจุฬาฯ ไปปฏิบัติงานมากมายอยู่แล้ว

ตอนนั้นเขามีเพื่อนรุ่นพี่ที่อายุมากกว่าเล็กน้อยอยู่คนหนึ่ง 
ซ่ึงคบหากันมานาน เพราะมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน...ขณะ
นั้น เพื่อนคนนี้ก�าลังเป็นผู้บริหารของการไฟฟ้ายันฮี ที่เป็นองค์กร
ส�าคัญอย่างยิ่งในการผลิตไฟฟ้าให้แสงสว่างแก่คนในยุคนั้น

ชื่อของเพื่อนคนนี้ คือ “เกษม จาติกวณิช”

ก�าธน ย้อนความหลังถึง เกษม จาติกวณิช หรือ “ซูเปอร์เค” 
นักบริหารผู้โด่งดัง ซึ่งตอนนั้นก�าลังอยู่ในวัย ๓๐ ต้นๆ ไว้ว่า

“ผมลาออกจากทหารอากาศมาเข้าที่นี่...เกษม เขารู้จักผม
เขาก็รับ...ผมได้เปรียบ เพราะรู ้จักกันมาก่อน แต่นั่นก็ไม ่ได ้
หมายความว่าเราจะไปครองง�าเขา เพียงแต่ท�างานได้ง่ายขึ้นมาก 
เพราะมาจากจุฬาฯ ด้วยกัน”

บุคลิกของเกษม จาติกวณิช อยู่ในความทรงจ�าอันแจ่มชัด
ของก�าธนเสมอมา ในฐานะผู้มีความสามารถด้านการบริหาร ยากที่
จะหาใครเสมอเหมือน ดังได้ฉายภาพความหลังขณะเป็นนิสิตจุฬาฯ 
ว่า

“ เรารู ้ จั กกันในจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย ในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่เราเรียนร่วมคณะ และร่วมสาขาไฟฟ้าด้วยกัน...
ผมเป็นรุ่นน้องกว่า ๒ ปี หรือ ๑ ปี ก็ได้ เพราะผู้ว่าการเกษม เรียน
ต่อสาขาช่างกลอีก ๑ ปี ผู้ว่าการเป็นนิสิตชายรูปร่างสูงใหญ่ สมาร์ท 
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เป็นนักกีฬา มีน�้าใจกว้างขวาง และมีมิตรไมตรีอันดีกับคนรู้จัก โดย
ทั่วไปเป็นนิสิตชายที่โดดเด่นผู้หนึ่งของมหาวิทยาลัย...ผมเป็นนัก
กิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย จบทีหลัง และได้ออกไป
ประกอบอาชีพที่แยกห่างกัน”

แม้กระทั่งท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ก็ยังกล่าวถึงความ
ผูกพันระหว่างสองคนน้ีว่า

“คุณเกษม ตอนที่เข้าไปก็รุ่นแรกที่เป็นคนรุ่นใหม่พร้อมกัน
หมดเลย...ก�าธน นี่เป็นก�าลังคนหนึ่ง คือ หลายสิ่งที่ผู้ว่าการอาจไม่
ถนัด ก�าธน เขาท�าได้ อย่างที่ผู้ว่าการเกษม เขียนในหนังสือเล่มหนึ่ง
บอกว่า ก�าธนนี่ถ้าพูดถึงเรื่องวิชาการ หรือเรื่องเทคนิคก็งั้นๆ แหละ 
เพราะมีคนเป็นเยอะหลายคน...แต่ถ้าพูดถึงบริหารก็ต้องยกนิ้ว
ให้...”

สายธารชีวิตยังคงหลากไหลไปเบื้องหน้าสู่วงจรการท�างาน
ใหม่ ท่ามกลางความอบอุ่นของเหล่าเพ่ือนพ้องน้องพ่ีท้ังหลาย...นับ
ตั้งแต่เข้าท�างานวันแรกในการไฟฟ้ายันฮี เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๐๓ หน้าที่การงานของก�าธน ก็ได้ก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับ 
ตั้งแต่เป็นนายช่างไฟฟ้าโรงจักรพระนครเหนือ นายช่างประจ�ากะ 
และได้เลื่อนขั้นขึ้นเป็นนายช่างหัวหน้าเดินเคร่ือง ในวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔

ก�าธน ท�างานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อให้งานประสบผล
ส�าเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์ของเพื่อนผู้ร่วมงานทั้งหลาย...ภารกิจที่ได้
รับมอบหมายล้วนได้รับผลส�าเร็จ มีส่วนท�าให้สายงานที่รับผิดชอบ
ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ กระท่ังได้เลื่อนต�าแหน่งคร้ังส�าคัญ คือ ได้เป็น  
ผู้อ�านวยการโรงจักรพระนครเหนือ เมื่อวันท่ี ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๐๖
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หากย้อนความหลังในตอนนั้นจะพบว่า ขณะนั้นโรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ขนาดใหญ่ โดยก�าธน ถือเป็นผู้บังคับบัญชาในต�าแหน่งหัวหน้ากอง
เดินเครื่อง มีหน้าที่คอยทดสอบ และควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า
แห่งนี้ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ในวงกว้าง

ชายหนุ่มคนนี้ต้องทุ่มเทเวลากับการท�างานอย่างหนัก อีก
ทั้งต้องคอยติดตามประเมินผลตลอดเวลา เพราะเป็นช่วงที่ก�าลังมี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก แต่ก�าลังของการผลิตไฟฟ้ากลับ
ขาดแคลน จึงต้องท�างานหนักแทบจะ ๒๔ ชั่วโมง ก็ว่าได้ เพื่อเร่งรัด
งานให้เสร็จตามก�าหนดให้ได้

ความส�าเร็จในหน้าที่การงานของเขามาจากการท�างานหนัก
ชนิดใช้หัวใจเข้าแลก คอยแก้ไขปัญหาตลอดเวลา โดยไม่กลัว
เหนื่อย...จนได้เป็นผู ้อ�านวยการโรงจักรพระนครเหนือ ไปจนถึง
ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายผลิตและสายส่ง มีหน้าที่ควบคุมดูแล  
การผลิต และจ่ายไฟฟ้าทั่วประเทศ ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๗ 
ซึ่งนับว่าเป็นต�าแหน่งส�าคัญเป็นอย่างมาก

เล่ากันว่าด้วยความละเอียดรอบคอบในงานที่ท�าจนมักขลุก
อยู่ในที่ท�างานเป็นส่วนใหญ่ แม้แต่เวลาอาหารกลางวัน...ดังน้ัน เม่ือ
หัวหน้ากับลูกน้องจะหาเวลาว่างนั่งรถไปกินข้าวกลางวันข้างนอก
บ้าง แต่เมื่อรถก�าลังขึ้นสะพานซังฮี้ (กรุงธน) มองจากสะพานเห็น
ควันไฟสีด�าที่ปล่องโรงไฟฟ้า ก็ตัดสินใจรีบกลับมาทันทีด้วยความ
เป็นห่วง โดยไม่สนใจกับอาหารมื้อนั้น...อันแสดงถึงความเอาใจใส่
อย่างสูงสุดต่องานที่รับผิดชอบ

พิศิษฐ์ อนันตศานต์ ผู ้ร่วมงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ยุคการไฟฟ้ายันฮี ได้บอกเล่าความประทับใจต่อการปฏิบัติงาน

ของก�าธน ตั้งแต่ครั้งนั้นไว้ว่า

“ผมเคยได้ยินคนกล่าวขวัญถึงพี่โด่ง ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ได้มารู ้จัก    
ตัวตนจริงๆ ก็ตอนที่ผมได้เข้ามาท�างานที่การไฟฟ้ายันฮี และเป็น 
ลูกน้องของพ่ีโด่ง...เป็นโชคดีของผมครับ พี่โด่งมีมนุษย์สัมพันธ์สูง  
มีอารมณ์ขัน มีความเป็นกันเอง มีเมตตา ท�าให้บรรยากาศการ
ท�างานเป็นไปอย่างมีความสุข...มีทุกข์ร้อนอย่างไรปรึกษาพี่โด่งได้
ทุกเรื่อง นอกเวลางานโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาเริ่มก่อสร้าง 
โรงจักรพระนครเหนือ ที่พวกเราส่วนมากยังหนุ่มและโสด...พี่โด่ง ก็
มักจะมาสนุกกับพวกเราต่ออีกที่สโมสรของการไฟฟ้าฯ ซึ่งเรามักจะ
ตั้งวงสังสรรค์ ดื่มกิน เล่นไพ่ หรือเล่นสนุ๊กเกอร์กันเป็นประจ�า”

พืชพันธุ ์แห ่งชีวิตได ้ เติบใหญ่แข็งแกร ่งเป ี ่ยมไปด ้วย 
คุณสมบัติทุกประการในการจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิดอย่าง  
เต็มก�าลัง...ยุคสมัยของความเจริญทางเทคโนโลยี ก�าลังเข้ามา
ทดแทนยุคเก่าที่เมืองไทยขาดแคลนกระแสไฟฟ้า เพราะผลิตจาก
การเผาฟืนที่มีผลต่อการท�าลายทรัพยากรป่าไม้อย่างเล่ียงไม่ได้

นับต้ังแต่มีการสร้างเขื่อนยันฮี หรือเขื่อนภูมิพล พร้อมกับ
โรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน�้าแห่งแรกของเมืองไทยแล้ว 
ก�าลังไฟก็มีเพิ่มมากข้ึนจนท�าให้เมืองหลวง หรือเมืองอื่นๆ มีแสง
สว่างใช้ประโยชน์ได้อย่างพอเพียง จากที่เคยประสบปัญหาพลังงาน
มาเนิ่นนาน

สวิตซ์ไฟดวงแรกของไทยได้ส่องสว่างขึ้น...สาดแสงให้เห็น
อนาคตเจิดจ้าในเบ้ืองหน้าอย่างชัดเจน
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บทท่ี ๑๕
ความเคล่ือนไหวของหน่วยงาน

องค์กรใหม่ที่ก�าธนมาท�างานนี้เต็มไป
ด้วยคนรุน่ใหม่ไฟแรง มคีวามกระตอืรอืร้นจะ
ท�างานด้วยจิตวิญญาณจริงๆ ท�าให้เกิดพลัง
ของการสร้างสรรค์อย่างเด่นชัด ท่ามกลาง
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา
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โดยเฉพาะในยุคนั้น ความเจริญทางเทคโนโลยียังไม่มาก
เหมือนในปัจจุบัน

อย่างการสร้างเข่ือนภูมิพล (หรือเข่ือนยันฮี) ในอ�าเภอ
สามเงา จังหวัดตาก ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย กว่าจะส�าเร็จได้
ด้วยแรงกายแรงใจ ของเหล่าผู้ปฏิบัติงานทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ใน
ระดับใดก็ตาม

เข่ือนภูมิพลตอนแรกอยู ่ ในความรับผิดชอบของกรม 
ชลประทาน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ และมีพิธีเปิดอย่างเป็น
ทางการ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ แล้วจึงได้โอนมาอยู่
กับการไฟฟ้ายันฮี ซึ่งขณะนั้นรับผิดชอบการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ภาค
เหนือ และภาคกลาง

แต่บุคคลส�าคัญของโครงการนี้ก็คือ เกษม จาติกวณิช ผู้เป็น
คนไปเจรจากู้เงินธนาคารโลกมาสร้างเขื่อนเป็น จ�านวน ๖๕ ล้าน 
เหรียญสหรัฐได้ส�าเร็จ

เงินจ�านวนนี้ในยุคนั้นถือว่าเป็นจ�านวนมหาศาลทีเดียว

ก�าธน ได้ย้อนความหลังในเรื่องนี้ว่า

“การสร้างเขื่อนยันฮีนี่หลักการอยู่กับการไฟฟ้านะครับ...ถ้า
เป็นราชการไปกู้เงินเขาไม่ให้กู้ ต้องเป็นเอกชนเท่านั้น...และเอกชน
ก็จะต้องไม่เก่ียวข้องกับการเมืองด้วย ซึ่งคุณเกษมเขาก็เป็นตัว
บุกเบิกไปได้ แต่กู้แล้วปฏิบัติให้ทางกรมชลฯ ท�า....การก่อสร้างเป็น
ของกรมชลฯ แต่ตัวโรงไฟฟ้าเป็นของการไฟฟ้า แล้วตัวหลักการ    
ตัวเงินเป็นของการไฟฟ้า...ตัวเขื่อนท่ีเป็นหินๆ นั่นน่ะกรมชลฯ ท�า
เพราะว่าเขามีหน้าที่ แต่ตัวโรงไฟฟ้าต้องมามีเครื่องปั่นไฟอะไรนี่การ
ไฟฟ้าท�า ส่วนความรับผิดชอบ คือ เกษม ซึ่งต้องไปออกกฎหมายก็

มีพระราชบัญญัติเฉพาะของการไฟฟ้า...คุณเกษม เขาเก่ง เพราะ
ฉะนั้นเราถึงเดินงาน โดยไม่มีการเมืองเกี่ยวข้องมาโดยตลอด”

ก�าธน เสริมข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมว่า

“การไปกู ้เงินมาสร้างเข่ือนต้องกู ้จากธนาคารโลก โดย
ธนาคารโลกให้กู้มากที่สุดที่เขาให้ต่างประเทศกู้...๖๕ ล้านดอลล่าร์ 
สมัยนั้นสูงมาก...การที่เขาจะให้ก็จะต้องมีข้อแม้นี้...ต้องเป็นเอกเทศ
ไม่ข้ึนกับรัฐบาล ไม่มีการเมืองเกี่ยวข้อง จึงต้องเป็นกฎหมายเฉพาะ
ของการไฟฟ้าขึ้นมา...คุณเกษมเป็นคนไปท�าสัญญากู้ และเขาไว้ใจ
ผู้ว่าการมาก...ทีนี้ระหว่างสร้างเขื่อนยันฮี สร้างนานมากกว่าจะเสร็จ
ได้ผลิตไฟฟ้าก็ไม่ทันกับความต้องการ ก็เลยต้องมาสร้างโรงไฟฟ้าที่
บางกรวย ซึ่งใกล้พระนคร แล้วก็สามารถมีเชื้อเพลิงได้เร็ว แล้วตอน
นั้นเขาก็ใช้น�้ามัน...ที่ผมเข้าไปก็คือ ตรงนี้...ผมก็เข้าไปเป็นหน่วยงาน
อันหนึ่งมี คุณเกษม เป็นหัวหน้าใหญ่”

กรณีของการสร้างเขื่อนภูมิพล หรือยันฮีนี้ เกษม จาติกวณิช 
นักบริหารผู้โดดเด่นตั้งแต่วัยเพิ่ง ๓๐ เศษๆ ก�าธนได้ย้อนความหลัง
ถึงการท�างานการไฟฟ้ายันฮีว่า

“สมัยบุกเบิกเขื่อนยันฮีนั้น ล�าบากน่าดู เพราะยังไม่มีถนน
หนทางตัดไปถึง ส�าหรับงานบุกเบิกเราไม่มีสิทธิ์มาเลือกนั่งท�างาน
สบายในห้องแอร์ ทุกคนต้องท�างานหนัก และไม่เว้นว่าจะเป็นงาน
ระดับไหน...แรงงาน หรือนายช่างล้วนส�าคัญไม่แพ้กัน เราต้องเรียน
รู้ตั้งแต่งานตอกตะปู ต่อโครงเหล็กแบบนายช่างก่อน...ตื่นเต้นแต่
สนุกเหมือนเด็กๆ เมื่อพบสิ่งใหม่ๆ และไม่ท้อใจที่จะค้นหาวิธีการ
ต่างๆ มาแก้ปัญหา”
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เขื่อนภูมิพลสร้างเสร็จ และมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๗ หลังจากนั้นได้โอนมาให้การไฟฟ้า     
ยันฮี ซึ่งขณะนั้นรับผิดชอบการผลิตไฟฟ้าจ่ายให้ภาคเหนือ และ 
ภาคกลาง...ต่อมารัฐบาลในช่วงนั้น ได้ตราพระราชบัญญัติการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อรวม การไฟฟ้ายันฮี การ
ไฟฟ้าลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าด้วยกันกลาย
เป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในวนัที ่๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๑๒

แม้จะผ่านวันเวลามาเนิ่นนาน แต่ก�าธน ก็ยังฉายภาพเข่ือน
ยันฮีไว้อย่างเห็นภาพชัดว่า

“เป็นเข่ือนคอนกรีต เพราะเขาส�ารวจกันแล้ว เขามีเงาเห็น
เป็นง่าม...จะสร้างตรงไหนดี...พักชั้นเป็นหินนี่นะครับ ฐานนี่ ๕๐ 
เมตร เป็นคอนกรีตได้ รับน�้าหนักได้ มันสูงมากเหมือนกัน การสร้าง
ล�าบากมากสมัยก่อนซีเมนต์เทแล้วหยุดไม่ได้...เทแล้วต้องเทต่อให้
เป็นเนื้อเดียวกัน ฉะนั้นก็ต้องสร้างโรงท�าซีเมนต์เองที่นั่น คนงาน
ต้องท�างาน ๒๔ ชั่วโมง ฉะนั้นไฟฟ้าจึงต้องมี ๒๔ ชั่วโมง...แต่ถ้า
ไฟฟ้าไม่พอก็ต้องเอามาจากล�าปาง ดังนั้นจึงต้องไปสร้างโรงไฟฟ้า
ล�าปางถึงได้เกิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะท่ีเราเข้าไปดูเองต่อมา”

วัฒนธรรมการท�างานขององค์กรนี้ อยู่ในความประทับใจ
ของก�าธนเสมอมา ตั้งแต่บุกเบิกหน่วยงานช่วงเร่ิมแรก จนได้กลาย
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในเวลาต่อมา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เต็มไปด้วยบุคลากรที่มี
ความสามารถอีกทั้งสนิทสนมผูกพันเหมือนพี่น้อง...รุ่นพ่ีจะแนะน�า
ประสบการณ์การท�างานให้รุ่นน้อง ส่วนน้องก็จะเคารพรัก พร้อม

จะน�าค�าแนะน�าของผู้อาวุโสกว่าไปปฏิบัติ...หรือหากรุ่นน้องคนใดมี
แนวคิดที่ดีกว่าก็สามารถบอกกล่าวรุ่นพี่ได้ เพราะรุ่นพี่ทั้งหลายจะ
รับฟังด้วยความใจกว้างเสมอ

กล่าวได้ว่า ในจุดนี้ ผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช นับเป็นผู้มี
ส่วนส�าคัญในการหลอมรวมองค์กรให้มีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา 
ดังก�าธน ได้ให้รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนว่า

“งานยากๆ ในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ การรวมหน่วยผลิตไฟฟ้า 
๓ แห่ง เข้าเป็นหน่วยเดียวกัน คือ การไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 
การไฟฟ้าลิกไนท์ และการไฟฟ้ายันฮี เข้าเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย ซึ่งแต่ละแห่งย่อมจะมีผู้บริหารมีพนักงาน มีรูป
แบบของการท�างาน และอื่นๆ ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละแห่งอยู่ 
และยังอยู่ห่างกันคนละทิศละทาง การรวมกันเป็นหนึ่งเดียวย่อม
ไม่ใช่งานที่ง่าย...ผู้ว่าการเกษม มีความสามารถในการผสานหน่วย
งานท้ังสามเข้าเป็นหน่วยเดียว โดยค่อยๆ หลอมละลายเข้าสู่ระบบ
เดียวกัน”

สายงานของก�าธนได้เจริญก้าวหน้าตามล�าดับ เพราะการ
ทุ่มเทท�างานอย่างจริงจัง อาทิ ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการฝ่ายผลิต 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท�าหน้าที่หัวหน้าหน่วยบิน และ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นอกจากงานในหน้าที่ประจ�าแล้ว งานกิจกรรมภายนอก เขา
ก็ยังคงปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ โดยได้เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งท�าให้ “พี่โด่ง” ของน้องๆ ต้องเข้าไป
มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาของรุ่นน้องที่ยังเรียนอยู่บ่อยครั้ง
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โดยเฉพาะปัญหาใหญ่ที่รุ่นน้องในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไป
มีเรื่องรุนแรงถึงขั้นยกพวกตีกันกับนิสิตคณะอื่น...ดังจะได้กล่าวถึง
ต่อไป

บทท่ี ๑๖
งานหลวงไม่ขาด – งานราษฎร์ไม่เว้น

ด้วยความเป็นคนมมีนษุย์สมัพนัธ์ มคีวาม
จริงใจต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ อีกทั้งผูกพันกับ
สถาบันการศึกษาที่เคยเรียนมาโดยตลอด 
ท�าให้ก�าธนได้ด�ารงต�าแหน่ง นายกสมาคม
นิสิตเก่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการ
ยอมรับของทุกฝ่าย
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ความผูกพันกับสถานบันอันเป็นที่รัก แม้ว่าตัวเองจะส�าเร็จ
การศึกษามานานแล้ว...แต่กระนั้นหากมีสิ่งใดพอจะช่วยเหลือ
สนับสนุนได้ เขาก็ยินดีท�าเสมอด้วยความเต็มใจ

การเป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ นั้น นอกจากมีส่วนร่วม
กับงานเชิงสร้างสรรค์ของสถาบันแล้ว เรื่องใหญ่อีกอย่างที่เขาต้อง
เข้าไปช่วยแก้ไข และเป็นปัญหาที่คนอื่นมักไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวด้วย เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ และ
บารมีเท่านั้น

นั่นคือปัญหานิสิตยกพวกตีกัน

เรือ่งการตีกนัของนสิติจฬุาฯ โดยเฉพาะคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ในช่วงนั้นถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่ว...ดังที่ก�าธน ได้ย้อนทวนความ
หลังว่า

“ตอนนั้นคุณประภาส จารุเสถียร เป็นอธิการบดีจุฬาฯ ผม
เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ทีนี้พอพวกนิสิตเฮี้ยวผมก็เข้าไป
ห้าม...นิสิตจุฬาฯ ตีกัน ๓ ครั้ง ผมต้องเป็นคนไปปราม...ตอนมีเร่ือง
ครั้งใหญ่ถึงขนาด จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จะเอาเร่ือง ผมก็ขอเวลา
จอมพลสฤษดิ์ ไปพบพวกนิสิต ไอ้ตัวที่เป็นหัวหน้ามารับกับผม      
ผมให้มาขอโทษ ซึ่งเขาก็รับท�า...ผมก็แก้ไขได้ ท�าให้จอมพลสฤษด์ิ 
แปลกใจว่าผมปรามพวกน้ีได้ยังไง”

เนื่องจากสมัยนั้น ทหารระดับสูงมักมาด�ารงต�าแหน่ง
อธิการบดีในสถาบันการศึกษาอีกต�าแหน่งหนึ่ง ดังนั้นเอง ก�าธน    
ในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จึงต้องไปพบอธิการบดี ซ่ึงก็
คือ พลเอกประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น ต่อมาได้เลื่อนเป็น
จอมพลประภาส จารุเสถียร)

กรณีปัญหานิสิตจุฬาฯ ตีกันในตอนนั้น ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ 
และฮือฮามาก เพราะสถาบันการศึกษาระดับสูงของไทยยังมีน้อย...
เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็มักกลายเป็นข่าวใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าอีกว่า

“อย่างคราวนัน้ทีต่กีนัเหตเุพราะคณะบญัชเีขาเดนิรบัน้องใหม่ 
ต้องผ่านทุกคณะ...แต่พอผ่านคณะวิศวะ เกิดมีคนประเภทดาวร้าย
ไปฉีกธงเขา พวกบัญชีก็หยุดเดิน...พวกวิศวะก็บอกว่าเปล่ากูไม่ได้
ท�า...พอเกิดเรื่องผมก็ไปห้ามปรามเรียกพวกนั้นมาถาม...ผมบอก
พวกวิศวะไปว่า เอ็งบอกเอ็งไม่ได้ฉีกธงของเขา แต่ว่าเขาเดินผ่าน
บ้านเอ็ง ดังนั้น เอ็งก็ต้องรับผิดชอบไปขอโทษเขา และท�าธงใหม่ใช้
เขาเสีย...ส่วนพวกคณะบัญชีผมก็เรียกมาบอกว่า พวกคุณถูกรังแก 
ธงถูกฉีก แต่คุณก็ต้องเดินต่ออย่าหยุดเดิน...เพราะฉะนั้นไอ้พวก
วิศวะก็ขอโทษ พวกคณะบัญชีก็เดินรับน้องต่อ หมายความว่าไปด้วย
กันได้ มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะ...ผู้ใหญ่ต้องไม่ถือหาง 
หรือแสดงว่าอยู่ข้างใคร”

เวลาเข้าไปแก้ปัญหาแต่ละครั้ง ก�าธน มักแต่งชุดสีเขียวของ
การไฟฟ้าฯ จนเป็นท่ีจดจ�าได้...ด้วยความมีอารมณ์ขันมีมนุษย์
สัมพันธ์สูง ท�าให้ถูกยอมรับจากทุกฝ่าย ในฐานะผู้ใหญ่ ซ่ึงมีความ
ยุติธรรมไม่เอนเอียงไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แม้กระทั่งการเข้าพบนายทหารใหญ่อย่างพลเอกประภาส 
จารุเสถียร ในครั้งนั้น ก�าธนก็มิได้ประหม่า หรือตื่นเต้นเลย มิหน�าซ�้า
หากมีส่ิงใด ไม่เห็นด้วยก็จะแย้งด้วยเหตุผลไปตรงๆ ดังได้เล่าต่อไป
ว่า

“กับคุณประภาส ก็เหมือนกัน...ท่านชอบดื่มเหล้า แล้วพอ
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ไอ้พวกวิศวะตีกัน ท่านให้เลิกเสีย...สมัยนั้นบังเอิญคณะวิศวะมีชมรม
ฟันดาบ ท่านก็คิดว่าจะมาตีกัน...ท่านว่าไม่ใช่นักเรียนนายร้อยนะ 
ซึ่งผมไม่เห็นด้วย เพราะถ้ามันจะตีกันก็คงไม่ใช่ เพราะมีการเรียน
ฟันดาบแล้วมันจะฆ่ากันหรอกนะครับ...ผมไม่เห็นด้วย ชมรมนี้ก็จะ
ต้องให้มันอยู่ต่อไป แล้วเราก็ต้องไปควบคุมทางอื่น”

บรรยากาศของการเข้าพบ พลเอกประภาส ในครั้งนั้น อยู่
ในความทรงจ�าอย่างแจ่มชัด ดังได้เล่าย้อนว่า

“เวลาพบกัน ไอ้พวก ท.ส. มันคอยคุมระวังว่าจะท�าร้าย
ท่าน...มันมาเฝ้าหน้าห้อง ผมก็เห็นก็ช่างมันปะไร...ตอนประชุม
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ท่านไปนั่งรอก่อน ผมก็ไป...ท่านเรียกหามานั่ง 
เอาเหล้าส่งให้ผมกิน ผมก็กิน (หัวเราะ) คือ ต้องให้เขาเกรงใจเรา
เหมือนกันนะฮะ”

ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ท�านอง
นี้หลายคร้ัง ได้เล่าเกร็ดความทรงจ�าไว้ว่า

“ตอนก�าธน เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ต้องตัดสิน
ความ เพราะพวกวิศวะไปตีกับคณะอื่น...กรรมการนิสิตมาหาถึงที่
บ้าน เราก็ต้มข้าวต้มเลี้ยงต้องเจรจากัน...เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่า
นี่ก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวเองอยากเป็นนะ แต่มันหาคนเป็นไม่ได้ เพราะ
ไม่มีใครยอมเป็นก็เลยต้องเป็นเสียเอง”

แม้กระทั่งในเวลาต่อมา หากเกิดปัญหาขึ้นในมหาวิทยาลัย 
ไม่ว่าเร่ืองใหญ่เรื่องเล็ก...ก�าธน ก็ต้องเข้าไปช่วยแก้ไขความขัดแย้ง 
ด้วยความเต็มใจทุกครั้ง แม้งานประจ�าจะรัดตัวเพียงใดก็ตาม

อภิชาติ ดิลกโศภณ ซ่ึงเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นน้อง
ได้ฉายภาพความทรงจ�าถึงรุ่นพี่คนนี้ไว้ว่า

“เมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๑๐ นิสิตคณะวิศวะจุฬาฯ ประท้วงไม่
เข้าห้องสอบ...พวกเรา (รวมทั้งตัวผมด้วย) ชุมนุมกันอยู่หน้าตึก ๓ 
คณะวิศวะฯ มีรุ่นพี่ของเราคนหนึ่ง (พี่เก่า) ที่พวกปี ๒ ปี ๓ เรียก
ช่ือว่าพี่โด่ง พยายามมาพูดชี้แจงให้พวกเราเข้าสอบด้วยความอดทน 
(แต่ไม่เป็นผล) เป็นครั้งแรกในวันนั้น จนในอีก ๒ ปีต่อมา ชมรม
บริการโลหิต และสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สจม. ซึ่ง
ผมเป็นรองประธานได้ร่วมงานกับสโมสรไลออนส์ดุสิต ซึ่งพี่โด่งเป็น
นายกอยู่ ท�ากิจกรรมในสลัมคลองเตย ผมก็เลยรู้สึกคุ้นเคยกับพี่โด่ง
มากขึ้น”

นี่เอง คือ บุคลิกของก�าธน ผู้มีหลายสถานะในเวลาเดียวกัน 
และท�างานทุกๆ เรื่องด้วยความเอาใจใส่เสมอไม่เคยเกี่ยงว่าหนัก
หรือเบาเพียงไร

ถึงแม้มีกิจกรรมหลายอย่างในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาฯ ให้ต้องดูแล แต่งานในหน้าที่ประจ�าก็มิได้บกพร่องแต่อย่าง
ใด...มิหน�าซ�้ากลับก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพราะการท�างานแบบทีมเวิร์ค
กับผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช ผู้มีฝีมือด้านบริหารองค์กรท่ีโดดเด่น

ก�าธน ย้อนความทรงจ�าว่า

“อย่างงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่บางกรวยต้องเร่งรัดให้เสร็จ
โดยเร็ว ตามที่รัฐบาลยุคนั้นก�าหนด จึงเป็นงานที่ทั้งยากและท้าทาย 
ที่ผู้ว่าการและคณะผู้ร่วมงานต้องรับผิดชอบ...จ�าได้เลาๆ ว่า มีข้อ
เขียนติดไว้ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบว่า “ท�างานช้าไป ๑ วัน เราจะ
ต้องสูญเสียเงินจ�านวนนับหลายแสนบาท”...มีบ่อยครั้งที่การส่ังงาน
ท�าในระหว่างการกินข้าวกลางวันร่วมกัน...ผู้ว่าการให้ความไว้วางใจ 
โดยสั่งงานในเรื่องใหญ่ๆ และมอบให้คิดเองในรายละเอียด หากมี
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อะไรไม่ถูกต้องก็จะเตือนตรงๆ ครั้งหนึ่งผู ้ว ่าการพูดกับผมว่า      
“เฮ้ยโด่ง ไอ้ท่ีลื้อเขียนขออนุมัติมาลายมือขยุกขยิกอ่านไม่ออกน้ัน 
อั๊วอนุมัติให้แล้ว” เพราะลายมือของผมเหลืออ่านจริงๆ หลายคน
เคยบอก...”

หรือในเวลาต่อมา เมื่อหน่วยงานนี้เติบโตมากขึ้น ก�าธน ก็
ยังฉายภาพความทรงจ�าออกมาอีกว่า

“ต่อมาความต้องการไฟฟ้ายังคงทวีสูงข้ึนเป็นระยะๆ ผู ้
ว่าการจึงต้องรับผิดชอบในโครงการก่อสร้าง เพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน
อีกหลายโครงการ ทั้งในรูปแบบเขื่อนพลังน�้าอีกหลายเข่ือน...หรือ
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ อีกหลายแห่งล้วนแล้วแต่เป็นงานขนาด
ใหญ่ทั้งสิ้น...แต่ละแห่งมีเหตุปัจจัยแตกต่างกันทั้งสภาพภูมิประเทศ 
สิ่งแวดล้อม การใช้เชื้อเพลิง การสร้างระบบขนส่ง และอื่นๆ ตลอด
จนการย้ายถิ่นที่อยู่ ที่มีผลกระทบถึงประชาชน หรืออยู่ในภาวะผู้
ก่อการร้ายเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเป็นต้น...งานมีการขยายตัวมาก
ขึ้นผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ความต้องการในการจัดการที่
เป็นระบบมากขึ้น รวมถึงงานสวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ และ
อื่นๆ อีกมากมาย...นับเป็นภาระรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขอบเขตของการ
บริหารให้ผู้ว่าการต้องด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีผลให้หน่วยงาน
ก้าวหน้าขึ้นเป็นล�าดับ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นน�ามาโดยตลอด”

ภาระหน้าที่ของก�าธน เติบโตมากขึ้นเร่ือยๆ พร ้อม
ประสบการณ์ชีวิตในฐานะชาวการไฟฟ้าผู ้หนึ่งท่ีท�างานด้วยจิต
วิญญาณอย่างแท้จริง

บทท่ี ๑๗
งานคือชีวิต

สำยน�้ำแห่งความทรงจ�ายังไหลรุดไป
เรื่อยๆ น�าพาเรื่องราวทุกๆ ด้านทยอยเข้าสู่
ห้วงความคิดค�านึง...ดวงตะวัน และดวงดาว
ยังผลัดเปลี่ยนมาเยือนท้องฟ้าเช่นเดิม แต่
บัดนีค้วามเปล่ียนแปลงหลายๆ อย่างได้มาสู่
ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งให้ต้องพลิกผันไปอีกด้าน
ท่ามกลางการเดินทางของวันเวลา
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ความก้าวหน้าของหน้าที่การงานมาพร้อมความส�าเร็จ เมื่อ
ผลงานปฏิบัติลุล่วง...ก�าธนมีงานในความรับผิดชอบมากข้ึน โดย
เฉพาะในต�าแหน่ง ผูช่้วยผูว่้าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) รับผิดชอบดูแลโรงไฟฟ้าต่างๆ ทั้งพลังน�้า พลังงานความร้อน
รวมไปถึงเขื่อนต่างๆ

ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุนให้งานด�าเนินไป
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ...จึงมีการจัดตั้งกองกลางขึ้นมาท�า
หน้าที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลต่างๆ เสมือนเป็นการย่อส่วนของ   
การไฟฟ้าฯ มาไว้ในกองกลาง

งานของกองกลางแบ่งเป็นทั้งงานธุรการ, กลุ่มอัตราก�าลัง, 
กลุ่มงบประมาณการเงิน, กลุ่มพัสดุ และกลุ่มบ�ารุงรักษาโยธา ท�า
หน้าที่กลั่นกรองงานของก�าธนในฐานะผู ้ช่วยผู ้ว ่าการฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

งานเหล่านี้ก็อย่างเช่น การจัดท�าประวัติผู ้ปฏิบัติงานใน
สังกัดให้ทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมที่จะใช้ประกอบการพิจารณาหลายๆ 
ด้าน เช่น การพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้งเลื่อนระดับ 
การศึกษาต่อดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

งานโยธาและออกแบบ อาทิ ดูแลการออกแบบ และก่อสร้าง
งานของหน่วยงานในสังกัด หรือในส่วนนอกเหนือจากหน่วยงาน
หลักที่ไม่ได้รับผิดชอบ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของงานที่รับผิด
ชอบให้เป็นไปตามความต้องการ

หรืองบประมาณที่ต้องคอยดูแล ซึ่งหน่วยงานในสังกัดได้ตั้ง
งบไว้ให้เป็นไปตามแผนงาน และติดตามการใช้งบประมาณให้ถูก
ต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ใหญ่โตมากข้ึน
เร่ือยๆ ดังนั้นการมีสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น หรือประชาชนที่พ�านัก
อยู่ใกล้กับหน่วยงานจึงมีความจ�าเป็นไม่น้อย...จึงต้องให้ความส�าคัญ
ในการสนับสนุนด้านสังคมที่ก่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามความ
เหมาะสม

อย่างการสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนที่อยู ่ใกล้เคียง 
ที่ท�าการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาทิ โครงการ
เยาวชนสัมพันธ์ที่ร ่วมกับกรมต�ารวจ ด�าเนินการฝึกอบรมท้ังใน
ปริมณฑล และหน่วยงานซึ่งใกล้เคียง ที่ท�าการการไฟฟ้าฯ รวมถึง
สนับสนุนหน่วยงาน และ มูลนิธิต่างๆ ที่มาขอให้ช่วยประดับไฟใน
งานกุศลหลายต่อหลายครั้ง

หน่วย “กองกลาง” ของก�าธน มีผู้ปฏิบัติงานจ�านวนหน่ึง
ซ่ึงแบ่งหน้าที่รับผิดชอบออกเป็นกลุ่มๆ...บรรดาผู้ใต้บังคับบัญชา
เหล่านี้ จะผูกพันกับก�าธนมาก เพราะความเป็นนักบริหารที่รู้ซึ้งถึง
จิตใจผู้ร ่วมงาน มีความเมตตา รวมถึงความมีวิสัยทัศน์ที่ท�าให้
บรรยากาศการท�างานมีชีวิตชีวา 

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ร่วมงานกับก�าธน มานานๆ จะไม่มีใคร
อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะความอบอุ่นที่ได้รับดังที่ท่านผู้หญิงพึงใจ 
ได้ช่วยร�าลึกความหลังว่า

“เมื่อก่อนงานของก�าธนต้องท�าหน้าที่เก่ียวกับคนข้างนอก
มากเลย เขาก็เลยตั้งกองกลางขึ้นมามีคนท�างานราว ๒๐ คน เห็นจะ
ได้...คนนั้นรับผิดชอบเรื่องนั้นเรื่องนี้...ตัวเลขานี่ส่วนมากหากตัวย้าย
ไปก็จะเอาเลขาของตัวย้ายตามแล้วเลขาของคนเก่าก็อาจต้องไปอยู่
ที่อื่น...แต่ก�าธนนี่ไม่...เลขาคนเก่าก็อยู่กับก�าธนส่วนเลขาคนปัจจุบัน
ก็อยู่กับก�าธน เขาก็จะมีงานให้ท�าเยอะ”
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การท�างานอย่างเข้าใจและจริงใจ ส่งให้ผลงานประสบความ
ส�าเร็จลุล่วงทุกประการ...อย่างเช่น งานเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟ้าไฟฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
อันมีความส�าคัญและละเอียดอ่อนมาก

ก�าธน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ
หน่วยงานผลิตพลังงานนี้ได้เป็นอย่างดี สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาว 
กฟผ. ทุกคน...จนถึงกับมีการตั้งให้ “วันท่ี ๒๐ มีนาคม” ซ่ึงเป็นวัน
เกิดของก�าธนให้เป็นวัน รปภ. ของ กฟผ. มาจนทุกวันน้ี

และเนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
กลายเป็นหน่วยงานใหญ่ระดับประเทศ มีพนักงานมากมายที่จะ
สร้างประโยชน์แก่ประชาชน ดังนั้นกิจการทั้งหลายที่ กฟผ. ด�าเนิน
การจึงเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรง
สนพระทัยอยู่เสมอ

โดยมีพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยมาเป็น
ชื่อเข่ือนภูมิพลตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง

นอกจากนั้นพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมโครงการ เสด็จวาง   
ศิลาฤกษ์ เสด็จในพิธีเปิดเขื่อน และโรงไฟฟ้าต่างๆ โดยได้ทรง
พระราชทานแนวพระราชด�าริเกี่ยวกับกิจการของ กฟผ. ในหลายๆ 
เรื่อง

ก�าธน ในฐานะข้าแผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยความจงรักภักดี และ
ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 
และต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ตัวเขาสังกัดอยู ่         
จึงได้จัดพิมพ์หนังสือหลายเล่มถวายในวโรกาสต่างๆ โดยน�า          
รายได้จากการจ�าหน่ายทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล      

ตามพระราชอัธยาศัย

หนังสือเหล่านี้รวบรวมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ พระราช
ประเพณี งานสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมอันล้วนมีคุณค่าส�าคัญ
ทั้งสิ้น

หนงัสอืหลายเล่มต้องได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาต 
ก่อน ตั้งแต่การเข้าไปถ่ายภาพภายในเขตพระราชฐาน หรือบางเล่ม
ต้องได้รับภาพส่วนพระองค์มาประกอบ และทุกเล่มที่จัดพิมพ์ล้วน
ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เขียนเร่ืองทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
หรือบางครั้งก็มีภาษาจีนด้วย

หนังสือเหล ่านี้ท�าในนาม “การไฟฟ ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย” หรือบางเล่มท�าในนาม “สโมสรไลออนส์” และทุก
เล่มท่ีท�าในนาม กฟผ. ไม่เคยใช้งบประมาณของ กฟผ. เลยก็ว่าได้ 

โดยเฉพาะการจัดพิมพ์เล่มแรกนั้น ก�าธนถึงกับไปจ�านอง
ที่ดินส่วนตัว ๒ แปลงที่ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด 
นนทบุรี แก่ธนาคารเพื่อน�าเงินจ�านองมาเป็นทุนในการประเดิมพิมพ์
เล่มแรก

หนังสือเหล่านี้แจกจ่ายแก่องค์กร หรือสถาบันการศึกษา
ต่างๆ บางส่วนน�าไปขายน�ารายได้ส่วนใหญ่ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่เหลือเก็บเป็นทุนด�าเนินการ
พิมพ์เล่มต่อๆ ไป และสุดท้ายเงินที่เหลือนั้นได้ตั้งเป็นกองทุน และ
มูลนิธิก�าธน สินธวานนท์ ในเวลาต่อมา

สุรีย์ เหมะพรรณ์ ผู้มีส่วนร่วมในงานได้ให้ข้อมูลรายละเอียด
ของหนังสือเหล่านี้ไว้ดังนี้
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หนังสือท้ัง ๑๓ (สิบสาม) เล่ม ได้แก่

1. “สมุดภาพการเสด็จพระราชด�าเนินสหรัฐอเมริกา และ
คานาดา” (ระหว่าง วันท่ี ๖ มิถุนายน – ๔ กรกฎาคม 
๒๕๑๐) จัดพิมพ ์ เนื่องในวโรกาสคล ้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑

2. “พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ” จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๓

3. “ฉัตรมงคลร�าลึก”

4. “พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสคล้ายวันรัชดาภิเษก วาระเถลิง
ถวัลย์ราชสมบัติครบรอบ ๒๕ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ 
ในเล่มจ�าแนกพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ดังนี้

ด ้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร – สังคม ด้าน
โบราณคดี ด้านศาสนูปถัมภ์ ด้านช่างฝีมือ ด้านศิลปะ
การถ่ายภาพ – วาดภาพ และงานจิตรกรรม ด้าน
กิจกรรมพลร่ม ด้านกิจกรรมต�ารวจ ด้านการบรรเทา
สาธารณะภัย ด้านการศึกษา ด้านการดนตรี ด้าน
กฎหมาย

5. “พระบรมมหาราชวัง” (พิมพ์ ๒ ครั้ง) ครั้งแรก เนื่อง
ในวโรกาสคล้ายวันรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ คร้ัง
ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๒๑ เป็นสมุดภาพ และประวัติ          

รายละเอียดของพระท่ีนั่ง และหมู่พระที่นั่งต่างๆ อาทิ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งในหมู ่พระมหา
มณเฑียร หมู ่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่ง
บริเวณสวนศิวาลัย ประตู และป้อมตลอดจนศิลปวัตถุ
อีกมากมาย

6. “พระราชศรัทธา” จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสคล้ายวัน
ฉัตรมงคล ๒๕๑๗ เป็นสมุดภาพอารามหลวง ๘ แห่ง 
ที่มีความส�าคัญ และยอดเยี่ยมทางสถาปัตยกรรม     
ของชาวไทย แต่ละสมัยตลอดช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ 
ประกอบด้วย

- วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
- วัดอรุณราชวราราม

- วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

- วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

- วัดเบญจมบพิตร

- วัดบวรนิเวศวิหาร

- วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

- วัดสุทัศน์เทพวราราม

7. “รัชดาภิเษกสมรส”

8. “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” (วัดพระแก้ว) จัดพิมพ์
เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔ 
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘ เป็นสมุดภาพ และประวัติ ราย
ละเอียดองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัตถุ 
อาทิ หอพระคันธารราษฎร์ พระมณฑปหอมณเฑียร
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ธรรม หอพระนาก วิหารยอดปราสาทพระเทพบิดร พระ
ศรีรัตนเจดีย์ นครวัดจ�าลองฯ

9. “สมุดภาพฝีพระหัตถ์” จัดพิมพ์ครั้งแรก ๕ ธันวาคม 
๒๕๑๘ คร้ังที่ ๒ ๒๘ เมษายน ๒๕๑๙ เป็นสมุดภาพที่
แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ ภาพเขียน และ
ภาพถ่าย

10. “พจนานุกรมสถาปัตยกรรม และศิลปะเกี่ยวเนื่อง” 
รวบรวมและเขียนโดยผู ้ช ่ วยศาสตราจารย ์ โชติ
กัลยาณมิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดพิมพ ์เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ ๔ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๘

11. “พระราชวังบางปะอิน” จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓ เป็นสมุด
ภาพท�านองเดียวกับ “พระบรมมหาราชวัง” และ “วัด
พระศรีรัตนศาสดาราม”

12. “แม่เล่าให้ฟัง” เป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร ์  ที่ เป ็นพระราชประวั ติของสมเด็จพระ            
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๓ – 
๒๔๘๑ ประกอบด้วยภาพเก่าที่ทรงคุณค่าอันได้อัญเชิญ
จากอัลบั้มเก่าแก่ส่วนพระองค์ น�ามาลงพิมพ์ประกอบ

13. “พระราชธิดา ในรัชกาลที่ ๕” พระนิพนธ์ของสมเด็จ
พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ พิมพ์เน่ืองในวโรกาสที่ พระเจ้าบรมวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร พระชันษาครบ ๙๐ ปี 
วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔ เป็นประวัติของพระราชธิดา 
ของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ยังด�ารงพระชนม์อยู่
เพียงพระองค์เดียว (ขณะนั้น) และยังมีบันทึกเทศน์ 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทร์ ท่ีได้ทรง
สดับ และจดจ�าไว้ มาบันทึกเป็นลายพระหัตถ์ อัน
งดงาม เป็นระเบียบ ได้น�ามาพิมพ์แสดงไว้หนึ่งสูตรด้วย

“หนังสือทั้ง ๑๓ (สิบสาม) เล่ม ข้างต้น เป็นจ�านวนเท่าที่
ผมทราบ และเกี่ยวข้อง โดยที่ “นาย” ก�าธน ซ่ึงพูดได้ว่าเป็นตัวตั้ง
ตัวตีหลักในการ ท�าตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ จนถึงปี ๒๕๒๔ เป็นเวลา ๑๔ 
ปี ๑๓ เล่ม จึงเป็นข้อควรพินิจดูว่าอะไรคือ แรงบันดาลใจ ในเมื่อ
ท่านมิใช่ผู้ที่ประกอบธุรกิจเป็นส�านักพิมพ์ หรือนักเขียน นักประพันธ์ 
หรือนักวิชาการ ที่จะพิมพ์หนังสือขายเป็นอาชีพ ท่านมิได้มีหน้าที่
รับผิดชอบในสถาบันการศึกษา หรือรับผิดชอบด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม หรือแม้กระท่ังที่ในปัจจุบันระยะหลังๆ อาจมีสถาบัน
การเงิน หรือองค์การใหญ่ๆ ที่มีทุนทรัพย์ รับเป็นเจ้าภาพออกทุนท�า 
เพ่ือการประชาสัมพันธ์

“นาย” ก�าธน ไม่อยู่ในข่ายที่ผมกล่าวมาแต่ประการใดเลย 
หน�าซ�้าเล่มแรกที่พิมพ์ในนาม กฟผ. ท่านยังต้องจ�านองที่ดินถึงสอง
แปลง เพื่อเอาเงินมาเป็นทุนเริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ผมคงไม่ประเมิน
ว่าท่านเป็นคนอย่างไร

“นาย” ก�าธน เป็นคนอย่างไรก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะ
พิจารณา แต่ส�าหรับผมท่านก็เป็นปุถุชน มีทัศนคติ มีจินตนาการ มี
รสนิยม มีอารมณ์ขัน เป็นของตนเอง ในท่ามกลางผู้คนที่รายล้อม 
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มากหน้าหลายตาสุดที่จะจดจ�า จะเห็นร่องรอยของความรัก ความ
ศรัทธา จากใบหน้าเหล่านั้น ทุกเมื่อเชื่อวันก็จริง แต่ในส่วนลึก (ผม
ว่า) “นาย” ก็ยังมีความเหงาซ่อนอยู่”

(หมายเหตุ : จากข้อมูลของสุรีย์ เหมะพรรณ์ วันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓)

บทท่ี ๑๘
ต�านานพระเก้ียว

กำรได้รับใช้เบ้ืองพระยุคลบาท พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั นบัเป็นความภาคภมูใิจ
สูงสุดในชีวิตก�าธน...เพราะแม้จะเป็นเพียง
ปุถชุนคนธรรมดาคนหนึง่ แต่กม็คีวามส�านกึ
ในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดี
ต่อสถาบันสูงสุดมาโดยตลอด
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ดังนั้นเมื่อได้มีโอกาสปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่าน มิว่าทาง
ใดทางหนึ่ง จึงเป็นเรื่องที่เขาปลาบปลื้มปิติไปตลอดชีวิตก็ว่าได้

ย้อนดูงานส�าคัญอีกอย่างที่ก�าธนมีส่วนร่วมอย่างมาก คือ 
การขอพระราชทานพระเก้ียว สญัลกัษณ์ของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งอดีต

เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากก�าธนในฐานะนายกสมาคมนิสิตเก่า
จุฬาฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระเก้ียว จากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นพระเกี้ยวประจ�ามหาวิทยาลัย เพราะเห็น
ว่าพระเก้ียวเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่กลับไม่มีองค์พระ
เกี้ยวพระราชทาน อยู่ในมหาวิทยาลัยเลย

ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ทรงตรัสตอบว่า 
พระองค์เองก็ไม่มี และทรงขยายความให้ฟังว่า “พระเกี้ยว” นั้น 
เป็นของประจ�าตัวเจ้านายแต่ละพระองค์ ที่จะทรงใช้ประดับพระ
เมาลี ในพระราชพิธีโสกันต์ ดังนั้น พระองค์ท่านจึงไม่มีพระเกี้ยว
เป็นสมบัติของพระองค์...แต่หากทางจุฬาฯ จะสร้างองค์พระเกี้ยว
เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระองค์ พระองค์ก็จะได้พระราชทานต่อให้
ทางจุฬาฯ สืบไป

ดังนั้นเอง ก�าธน จึงเริ่มด�าเนินการหาทุน จนสามารถสร้าง
องค์พระเกี้ยวทองค�าประดับเพชร ใช้เวลาประมาณ ๒-๓ ปี...พระ
เกี้ยวทองค�าองค์นี้ ประกอบด้วย ทองค�า จ�านวนประมาณ ๕๐ บาท 
พร้อมอัญมณีมงคล เพชร พลอย ของแท้ทั้งหมด...โดยได้รับเงิน
บริจาคจากคณาจารย์ และนิสิตเก่าในสมัยนั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ประมาณ ๔ หมื่นกว่าบาท (ค่าเงินสมัยนั้น) และว่าจ้างให้ร้านเสนา 

ซ่ึงอยู่ย่านสีลม (ปัจจุบันเลิกกิจการแล้ว) เป็นผู้ด�าเนินการจัดท�า

ดังนั้นเอง ในวโรกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานฉลอง
ครบ ๕๐ ปี แห่งวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ 
มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ นาวาอากาศตรีก�าธน สินธวานนท์ (ยศขณะ
นั้น) นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระเก้ียว
จ�าลอง (พระเกี้ยวทองค�า) แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และพระองค ์ท ่านจึงพระราชทานพระเกี้ยวทองค�านั้นให ้แก ่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอกประภาส จารุเสถียร 
อธิการบดีเป็นผู้รับพระราชทาน

ส�าหรับงานประจ�าใน กฟผ. ก�าธนก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
ในงานที่ได้รับมอบหมาย กระทั่งในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เขา
ก็ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นรองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย 

ขณะหน้าที่การงานก�าลังเติบโตนี้เอง...สถานการณ์การเมือง
ไทยก็เริ่มมีเค้าลางความยุ่งยากอีกครั้ง

นับตั้งแต่ปัญหาการขาดดุลการค้าของไทยกับญี่ปุ่น นับเป็น
มูลค่ามหาศาลในสมัยนั้น มีผลท�าให้นิสิตนักศึกษา ออกมารณรงค์
ต่อต้านการใช้สินค้าญี่ปุ่นอย่างกว้างขวาง

หรือการประท้วงต่อต้านประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๙ 
รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารเข้าไป
ก้าวก่ายอ�านาจตุลาการ...มีนักศึกษาชุมนุมหลายหมื่นคน จนรัฐบาล
ต้องยอมถอย

นอกจากนั้น ยังมีการชุมนุมประท้วงใหญ่ กรณีอธิการบดี
มหาวิทยาลัยรามค�าแหงในขณะนั้น ลบชื่อนักศึกษา ๙ คน ออกจาก
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ทะเบียนนักศึกษา จนมีการรวมตัวกันราว ๑ แสนคน มากมายเป็น
ประวัติการณ์ ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพ่ือขอให้คืน
สภาพความเป็นนักศึกษาให้คนทั้ง ๙ ตามเดิม

ผลครั้งนั้น กลุ่มนักศึกษาประสบชัยชนะ อีกทั้งอธิการบดี
รามค�าแหงก็ได้ลาออกไปด้วย

แต่เหตุการณ์ใหญ่มีผลสั่นสะเทือนไปทั้งประเทศก็คือ 
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖ เมื่อนิสิตนักศึกษาประชาชน
หลายแสนคนชุมนุมใหญ่ เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลจอมพล
ถนอม กิตติขจร จนเกิดการปะทะกันถึงขั้นนองเลือด

เหตุการณ์เริ่มจากการจับกุมนักศึกษา – อาจารย์ และนัก
เคล่ือนไหวทางการเมืองที่ เดินแจกเอกสารสิ่งพิมพ ์เรียกร ้อง
รัฐธรรมนูญ ตรงบริเวณสนามหลวง และมีการจับกุมเพ่ิมเติม (รวม
ถึงมอบตัว) จนมีผู ้ถูกควบคุมตัวรวม ๑๓ คน ท�าให้มีการรวมตัว
ชุมนุมประท้วง เพ่ือขอให้ปล่อยคนทั้ง ๑๓ คน พร้อมทั้งคืน
รัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนโดยเร็ว

สถานการณ์บานปลายเรื่อยๆ เพราะมีคนชุมนุมกันหลาย
แสนคน...กระทั่งเกิดการปะทะกัน จนน�ามาสู่การนองเลือดเสียง
ระเบิด เสียงปืนระงมไปทั่วถนนราชด�าเนิน...กลายเป็นโศกนาฏกรรม
ที่คนไทยท้ังชาติไม่เคยลืม

เมื่อความเลวร้ายทวีถึงขีดสุด รัฐบาลของจอมพลถนอม กิตติ
ขจร จึงลาออก โดยตัวจอมพลถนอม นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ
ต้องลี้ภัยในต่างประเทศ เนื่องจากการจลาจลได้ขยายวงไปเรื่อยๆ 
จนมีทีท่าว่าอาจกลายเป็นสงครามกลางเมือง เพราะมีคนบาดเจ็บ
ล้มตายเป็นจ�านวนมาก

เป็นสมาชิกรัฐสภา สมัยรัฐสภาสนามม้า
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กระทั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา 
ธรรมศักดิ์  ประธานองคมนตรี และอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่...เหตุการณ์ที่ก�าลังร้อนแรง
ราวเปลวเพลิงก็เหมือนถูกชะโลมด้วยหยาดฝนจนสงบลง

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้เปิดเผยความรู้สึกของตังเองในครั้ง
นั้นไว้ว่า

“ตอนนั้นผมไปยืนดูทีวีอยู่ใต้ถุนตึกกองมหาดเล็ก เพราะว่าที่
เก้าอ้ี และบนพื้นมีพวกผู้หญิงในวังนั่งอยู่เต็มไปหมด...พอประกาศ
ตึงออกมา ผมรู้สึกเย็นสันหลังวาบ เพราะเกิดมาไม่เคยอยากเป็น
นักการเมือง ไม่เคยอยากเป็นนายกฯ ท่าทางผมตอนนั้นคงไม่ค่อย
ดีเท่าไหร่...มีคนมาลูบหลังผมคนหนึ่ง คือ อาจารย์ ดร.วินิจ วินิจนัย
ภาค ท่านบอกผมว่า อาจารย์ท�าใจดีๆ ไว้”

อย่างไรก็ตาม นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ถือเป็นคนดี และเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดของสถานการณ์ในตอนนั้น

รัฐบาลใหม่ บริหารประเทศท่ามกลางความวุ่นวายในยุค
ประชาธิปไตยเบ่งบาน มีการชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ มากมาย
ไม่เว้นแต่ละวัน

แล้วในวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ก็ได้มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติ (หรือที่เรียกกันว่า 
“สภาสนามม้า”) จ�านวน ๒,๓๔๗ คน

หนึ่งในนั้นมีก�าธนรวมอยู่ด้วย

ต่อมาสมาชิกทั้งหมดก็ได้ท�าการเลือกสรรผู ้ที่เหมาะสม
จ�านวน ๒๙๙ คน เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะใหม่ ใน
วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ซึ่งก�าธน รวมถึงเกษม จาติกวณิช 

ก็ได้รับเลือกอีกครั้ง โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้รับเลือก
ให้เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แต่สถานการณ์บ้านเมืองก็ยังเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ทั้งการ
ชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ ที่มีมากมายทุกวัน...แม้รัฐบาลจะ
พยายามประนีประนอมกับกลุ ่มพลังทุกกลุ ่มอย ่างเต็มที่  แต ่
สถานการณ์ก็ยังไม่ดีข้ึน โดยเฉพาะเรื่องใหญ่ คือ รัฐบาลแพ้มติใน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติถึง ๓ ครั้ง

ในที่สุดหลังจากบริหารประเทศได้ระยะหนึ่ง...นายสัญญา      
ธรรมศักดิ์ ก็ตัดสินใจลาออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

แต่แล้ว “กลุ่ม ๙๙” หรือ “ดุสิต ๙๙” ที่มีผู้ว่าการเกษม                   
จาติกวณิช เป็นแกนน�าก็ได้พยายามรวมพลังอย่างเต็มก�าลัง เพื่อให้
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ บุคคลที่พวกเขาเห็นว่าดีที่สุดในสถานการณ์
ขณะนั้นให้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

ก�าธน ซึ่งเป็นเลขาของกลุ่ม ได้ย้อนร�าลึกความหลังอันเข้มข้น 
ว่า

“งานอีกด้านหนึ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมก็คือ เมื่อผู้ว่าการเกษม 
จาติกวณิช คุณหญิงสุรีพันธ์ มณีวัต และผมได้รับเลือกเข้าไปเป็น
สมาชิกสภานิติบัญญัติ โดยผ่านการเลือกกันเองจากการประชุมของ
สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ (ที่เราเรียกกันว่า สภาสนามม้า) ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น...
ช่วงนั้นเป็นช่วงหลังเหตุการณ์วันมหาวิปโยค พ.ศ.๒๕๑๖ คณะสภา
นิติบัญญัติ ท�าหน้าที่พิจารณาร ่างพระราชบัญญัติ และร ่าง
รัฐธรรมนูญ...ผู้ว่าการกับผมนั่งใกล้กัน เพราะชื่อตัวหน้าเป็นตัว ก.ไก่ 
ด้วยกันกับผู้ว่าฯ
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การแม้จะไม่ใช่นักการเมือง และห่างไกลวิถีการเมืองใน
ระบบการเมืองที่เป็นอยู่...แต่ก็เป็นเสมือนนักเล่นโป๊กเกอร์ที่รู ้จัก
วิเคราะห์, รู้จักลู่ทาง, รู้เลือก, รู้เล่น, รู้หยุด โดยมีหลักการ คือความ
ถูกต้องเป็นส�าคัญ...เมื่อเล็งเห็นว่า เพื่อที่จะท�าให้เสียงของสมาชิก 
ที่ต้องการความถูกต้องเป็นกลุ่มก้อน พอจะเป็นเสียงสนับสนุน  
ความถูกต้อง หรือคัดค้านความไม่ถูกต้องได้...จึงเป็นผู้น�าในการตั้ง 
“กลุ่ม ๙๙” ขึ้น จากความเห็นชอบของสมาชิกที่รู้จักคุ้นเคยกัน และ
ผู้ที่มีความเห็นร่วมด้วย...คณะนี้มีผู้ว่าการเกษม เป็นประธานมีผม
เป็นเลขานุการ

กลุ่ม ๙๙ ได้ท�าหน้าที่ที่เชื่อว่าเป็นประโยชน์ให้แก่สภาได้เป็น
อย่างดี เช่น เราสามารถรวมเสียงน�าอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ผู้ซึ่ง
เราเชื่อว่าเป็นคนดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการน�าบ้านเมืองในขณะ
นั้น กลับมาเป็นหัวหน้ารัฐบาล เป็นครั้งที่ ๒”

นี่คือบทบาท “นักการเมืองจ�าเป็น” คร้ังแรกของก�าธน อัน
เป็นเส้นทางที่เขาไม่เคยคุ้นชินเลย

สมาชิกสภานิติบัญญัติ

บทท่ี ๑๙
งานคือความสุข

ควำม โชคดีอย่างมากในการท�างาน     
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
ของก�าธนก็คือ การมีโอกาสถวายงานรับใช้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากโครงการ
พระราชด�าริ หรือโครงการตามพระราช
ประสงค์ต ่างๆ…อีกทั้งยังมีโอกาสรับใช ้
พระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ใน
ยามเสดจ็ไปพกัพระอริยิาบถตามเขือ่นต่างๆ
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โดยเฉพาะ “สมเดจ็ย่า” สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ี
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ซึ่ง
ทรงให้ความเมตตาต่อก�าธนเสมอมา ยังความปลาบปลื้มปีติเป็น
ล้นพ้น

การถวายรบัใช้สนองพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
มีมากมายอย่างเช่น การให้ความช่วยเหลือในเรื่องน�้าและไฟฟ้าแก่
ชนกลุ่มน้อย รวมถึงผู้ด้อยโอกาสห่างไกล โดยการท�าเขื่อนขนาดเล็ก 
เช่น เขื่อนห้วยกุ่ม ถัดจากเข่ือนจุฬาภรณ์ โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เพ่ือ
การใช้สอยในท้องถิ่น เช่น ที่บ้านยาง และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญผู้ว่าการเกษม จาติกวณิช 
พร้อมภรรยา และก�าธน สินธวานนท์ พร้อมภรรยา ให้ไปพักใน
บริเวณพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ตาม
เสด็จไปกับพระองค์ ในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในท้องถ่ินห่างไกล
หลายคร้ัง

หน้าที่ของก�าธนนั้นเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมาย ทั้งในเมือง
หลวง และชนบท...มคีวามสัมพนัธ์กบัสภาพความเป็นอยู ่สิง่แวดล้อม 
เศรษฐกิจ ไปจนถึงเรื่องความมั่นคง...แม้กระท่ังงานการสร้างท่ี
ประทับรับรองตามเข่ือนต่างๆ ก็เป็นหน้าที่ของชายคนนี้

งานส�าคัญอย่างการสนองพระราชด�าริ ด�าเนินการสร้างโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าบ้านยาง อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความ
ส�าเร็จลุล่วงด้วยดี...หรือโครงการส�าคัญอีกอย่างที่ก�าธนต้องดูแล
อย่างใกล้ชิด ในฐานะประธานกรรมการด�าเนินงาน คือ โครงการ
พัฒนาท่ีดินในท้องที่หมู ่บ้านทุ่งลุยลาย อ�าเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ
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ตอนนั้นเมื่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ ก็มีการอพยพชาวบ้านที่ได้
รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนไปจัดตั้งเป็นชุมชนใหม่ ตรงที่ราบ
ตอนล่างทุ่งลุยลาย...มีการวางแผนจัดสรรที่อยู่อาศัยพร้อมที่ท�ากิน 
และจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร โดยมีหน่วยงานของทางราชการอื่นๆ 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ท�าให้ทุกอย่างเหมือนจะราบร่ืนอีกทั้งการ
ก่อสร้างเขื่อนก็เป็นไปโดยเรียบร้อย

แต่แล้วก็เริ่มเกิดปัญหาเมื่อการท�าเกษตรกรรมของชาวบ้าน 
พบอุปสรรคเรื่องพื้นดินเสื่อมคุณภาพ ท�าให้การเพาะปลูกมีปัญหา
ผลิตผลไม่ดี...ดังนั้น จึงมีคนชักชวนกันไปบุกรุกป่ามากข้ึน เพราะ
เป็นการเปิดพ้ืนที่ใหม่ ดินมีคุณภาพมากกว่า ท�าให้การเพาะปลูกพืช
ผล โดยเฉพาะข้าวโพดเป็นไปอย่างได้ผล

ตอนนั้นชาวบ้านทั้งหลายต่างกลายเป็นเศรษฐีใหม่ไปตามๆ 
กัน พากันหอบเงินใส่ผ้าขาวม้าเป็นมัดๆ มาฝากท่ีธนาคาร ซ่ึงระดม
เปิดรับที่อ�าเภอชุมแพ อย่างคึกคัก…ปัญหานี้เป็นเร่ืองใหญ่ เพราะ
หากปล่อยไปเรื่อยๆ ป่าต้นน�้าก็จะถูกบุกรุกจนหมดไปในที่สุด

ก�าธน ต้องเป็นตัวแทนลงไปแก้ปัญหา เพราะความโดดเด่น
ในด้านงานมวลชนนั่นเอง

ครั้งนั้นก�าธนวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของทุกฝ่าย…การปลูกพืชเชิงเดี่ยวของชาวบ้านก่อให้เกิดปัญหาตาม
มามากมาย เพราะมีผลให้ดินเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็ว และเกิด
ผลกระทบต่อราคาของผลิตผลด้วย

เขาจึงปรึกษากับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ (ซี.พี.) เพ่ือหาทาง
ส่งเสริมเกษตรผสมผสาน เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ซ่ึงจัดสรร
ให้ใหม่จะได้ไม่ต้องบุกรุกป่าต่อไป

ตัวแทนระดับสูงของ ซี.พี. ในคร้ังนั้น คือ ด็อกเตอร์อาชว์ 
เตาลานนท์ พร้อมทีมงานได้มาร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาที่ กฟผ. 
และได้เดินทางไปดูสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ทุ่งลุยลายด้วยกัน

ในที่สุดทุกฝ่ายก็สรุปได้ว่า ควรส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหมู
แม่พันธุ์ เพื่อจะได้ขายลูกหมูให้กับเกษตรกรในพื้นที่…โดยบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ รับประกัน หากว่าราคาหมูตกตามวงจรทุกๆ ๓ ปี

เหตุผลรองรับท่ีส�าคัญในการส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงหมูนี้ 
เพราะว่าอาหารหลักของหมู คือ ข้าวโพดน้ันหาได้ง่ายในท้องที่ รวม
ทั้งอากาศในบริเวณนั้นค่อนข้างดีเหมาะแก่การขยายพันธุ์หมู…อีก
ทั้งในยุคนั้น อาหารโปรตีนทางภาคอีสานก็นับว่าขาดแคลนไม่น้อย

ก�าธน ได้ย้อนเหตุการณ์ในช่วงนั้นว่า

“เร่ืองทุ่งลุยลายนี่ เพราะตอนนั้นชาวบ้านบุกรุกป่าไม้โดน
จับ…แล้วทางเราตัดถนนไปสร้างโครงการทุ่งลุยลายเป็นเขตของการ
ไฟฟ้า พวกชาวบ้านก็หนีไปอยู่ใน ไรท์ ออฟ เวย์ ของการไฟฟ้า พวก
นั้นก็เลยจับไม่ได้เหมือนว่าเราเป็นเจ้าพ่อไป ทั้งๆ ที่เราก็ไม่ได้ไปยุ่ง
อะไรกับเขานะฮะ

พอเรื่องถึงพระเจ้าอยู่หัว ก็ขอให้หาที่แล้วให้ผมเป็นผู้อ�านวย
การจัดแจงเร่ืองนี้…ผมต้องขอเช่าที่แล้วพวกนี้เข้ามาอยู่…ทุ่งลุยลาย
ราษฏรไม่มีอาชีพผมก็ต้องไปดูหาเงิน…ถามว่าท�าไมต้องเป็นบริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์ ก็เพราะเขาเก่งทางเล้ียงหมู…ไปเอาตังค์ที่ไหนผมก็
ไปเอาตังค์จากธนาคารกรุงเทพ เพราะเมื่อมาท�าแล้ว การไฟฟ้าไม่
เก่ียวข้องไม่ได้…ธนาคารกรุงเทพให้เงินกู้มาก้อนหนึ่ง ซี.พี. มาช่วย
เรื่องเทคนิคการเล้ียงหมู ส่วนผมเป็นคนควบคุมราษฎรให้อยู่ในวินัย
ในการเล้ียงหมู…ผมต้องไปจัดการเรื่องตลาดเอาหมูไปขาย ต้องใช้
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หนี้ธนาคารให้ครบภายในเวลาที่ก�าหนด แต่ยังไม่ถึงก�าหนดเวลาผม
ก็ท�าได้ครบแล้ว เพราะเรามีวินัยได้รับความร่วมมือ ทั้งๆ ที่ไม่มีหลัก
ประกันอะไรเลย เพราะฉะนั้น โครงการนี้ก็ส�าเร็จ…บางคนเขายังเอา
เงินมาช่วยท�าฝาย ท�าเหมือง ตั้งโรงงานท�าอาหาร พวกนักเขียนก็
เคยไป หรือคณะพระองค์เจ้าเฉลิม (พระองค์เจ้าเฉลิมพล ฑิฆัมพร) 
ก็ไปหรือ สง่า อารัมภีร์ อะไรพวกนี้ก็ไป”

กล่าวได้ว่า โครงการทุ่งลุยลายประสบความส�าเร็จ เพราะ
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ด้วยฝีมือประสานงานของก�าธนที่ใช้
ความกว้างขวางสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆ จนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน ทรัพยากรป่าไม้ และประเทศชาติ

ยังมีงานอีกมากมายที่รองผู้ว่าการคนนี้รับไปปฏิบัติอย่างมิรู้
เหน็ดเหนื่อย…เขามักบอกเจ้าหน้าที่ในสังกัดเสมอว่า งานของ กฟผ. 
นั้นไม่ใช้แค่เพียงผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งให้ฝ่ายภูมิภาค (กฟภ.) ฝ่าย
นครหลวง (กฟน.) ซึ่งดูแลเรื่องการขายต่อถึงประชาชนเท่านั้น…แต่
ยังต้องเก่ียวข้องผูกพันกับคนในสังคมอีกมากมายมิรู ้จบ ดังนั้นจึง
ต้องปฏิบัติงานด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

สฤษฎิ์ อภัยภูมินารถ รุ่นน้องที่ใกล้ชิดได้ย้อนความทรงจ�า
ถึงการท�างานของก�าธนในยุคนั้นไว้ว่า

“ท่านผู้ว่าการเห็นว่ารองฯ ก�าธน มีการสังคมดีจึงขอให้มา
ช่วยด้านสังคม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นโครงการๆ ไป…งานกุศลก็มี
ทั้งใน กฟผ. และภาครัฐ โดยกรมกองต่างๆ ทั้งในส่วนกลาง และ
ส่วนภูมิภาค ด้วยเหตุนี้จ�าเป็นต้องร่วมประชุม และออกต่างจังหวัด
ร่วมกันเสมอๆ…นอกจากงานดังกล่าวแล้ว ท่านได้รับพระราชทาน
กระแสรับสั่งเกี่ยวกับโครงการหลวงต่างๆ ทั้งเหนือ ใต้ ออก ตก…

ส่วนใหญ่เป็นโครงการช่วยเหลือชาวเขาที่ห่างไกลให้มีที่ท�ากิน มี
อาชีพ เลิกปลูกฝิ่นให้มีน�้ามีไฟ การส่ือสารคมนาคมติดต่อกับโลก
ภายนอกได้…ท่านรองฯก�าธนได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการวางแผน 
และด�าเนินการจนแล้วเสร็จ ตามกระแสรับสั่งเป็นโครงการๆ ไป 
อาทิเช่น โครงการเขื่อน และโรงไฟฟ้าที่บ้านห้วยกุ่ม, โรงไฟฟ้าที่
ดอยอ่างขาง, บ้านขุนกลางที่ดอยอินทนนท์, บ้านสันติที่บางลาง - 
ยะลา, กุยมั่งที่เขาแหลม - กาญจนบุรี ท่านได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศ
แรงกายแรงใจเวลา และทรัพย์สิน สนองพระราชประสงค์อย่างเต็ม
ความสามารถ”

การท�างานรับใช้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ใน
กิจการต่างๆ และรับใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ อันเป็นองค์กรที่สังกัด 
ด�าเนินไปอย่างราบรื่น ประสบผลเป็นอย่างดี…อีกทั้งตัวเกษม         
จาติกวณิช ผู้ว่าการ กฟผ. ก็ให้ความไว้วางใจฝีมือบริหารงานของ
เขาเป็นอย่างมาก ดังก�าธนย้อนรายละเอียดความสัมพันธ์ของคนทั้ง
คู่อีกว่า

“ผมท�างานกับเกษมก็คือ เราต่างช่วยกันท�างานนะครับ…เขา
เก่งทางไปกู้เงินไปอะไรทางโน้น ส่วนผมภายในประเทศผมดูหมด 
รองผู้ว่าการผมช่วยหมด…ไปแถลงงบประมาณในสภาผมไปพูดคร่ึง
ชั่วโมงจบได้เงินเยอะแยะ เพราะผมจับได้ว่าสภาเขาไม่ได้มาถามว่า
ก่ีหม่ืนก่ีแสนบาท…เขาเอาหลักการก็โจมตีทางการเมือง…ผมเชื่อเรื่อง
นี้…ไอ้ปึกบัญชีตั้งไว้ขู่เท่านั้น ไม่ต้องใช้เลย…นอกจากนั้นก็ตามนิสัย
ช่าง…เราต้องซื่อตรงต่อกัน

เกษม เขาไม่กลัวผมเล่ือยขาเกาอี้ ไม่ต้องกลัวผมหักหลัง...
เราจริงใจต่อกัน เพราะฉะนั้น ลายมือผมไม่ดีเขาก็ล้อเล่น “เฮ้ย...
ลายมือยุ่งๆ อ่านไม่ออกเว้ย แต่ก็อนุมัติให้แล้ว” เขารู้เรื่องนะฮะ แต่
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กับเพ่ือนๆ นักเขียน

เป็นการพูดให้เกียรติให้ก�าลังใจเป็นการปกครองของเขา...จนยุคนั้น
ใครๆ พูดกันว่าเหมือนมีผู้ว่าการ ๒ คน คือ ไว้ใจกันแล้วท�างานตอน
กินข้าว...เราบอกท�ายังงี้เขาบอกเฮ้ยท�ายังงั้นไม่ได้มันต้องยังง้ีก็จบ
นะ ไม่มีมาแทงกันด้วยหน้าหนังสือยาวๆ เพราะยังงั้นงานมันถึงได้
เร็วเพราะเชื่อใจกัน”

นอกจากนั้นนิสัยส่วนตัวบางอย่างของทั้งสองก็อยู่ในห้วง
ความทรงจ�าเสมอมา...ดังก�าธนเล่าย้อนอีกว่า

“แต่เขากับผมคนละนิสัยกัน...เขาไม่ค่อยกินเหล้าแต่เห็นผม
กิน เขาก็เลยต้องทนกินกับผม...แต่กินแล้วเขาออกตังค์ ผมก็บอกว่า
เฮ้ยไปกินที่บ้านดีกว่ามันถูกกว่าเขาก็ต้องมากินบร่ันดี เพราะเกรงใจ
ผม...แต่ผมก็ต้องสูบ ซิก้าร์ เพราะเขาสูบ...คล้ายๆ ไม่ให้มันขัดกัน”

ก�าธน บริหารด้วยความใจกว้างรับฟังความคิดของทุกฝ่าย
แม้แต่ผู ้ใต้บังคับบัญชา...อีกทั้งไม่ยึดติดในสถาบันว่าต้องมาจาก
จุฬาฯ ด้วยกัน ท�าให้เกิดความกลมกลืน และสามัคคีในหน่วยงาน

ก�าธน ย้อนรายละเอียดรตรงส่วนนี้ว่า

“เมื่อผมมาอยู่การไฟฟ้าฯ แล้วแม้คนที่ไม่ได้มาจากจุฬาฯ ก็
รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน...คนที่มีอันดับต�่ากว่าอย่างพวกช่างกล ช่าง
เทคนิค สมัยก่อนแม้เขาเรียนดีมาขนาดไหนก็ตามแต่ ตามกฎแล้ว
ขึ้นไม่ได้นะฮะ...ผมเป็นคนเปิดโอกาสว่าถ้าท�างานครบตรงนี้สอบได้
เขาก็สามารถเล่ือนต�าแหน่งได้...เขาก็เรียนเหมือนเราเรียนมาเยอะ
นะฮะ แต่มาท�างานแค่นี้นอกนั้นที่เรียนมาไม่ได้ใช้ผมเลยเปิดโอกาส
ให้เขาเลื่อนขั้นขึ้นมาได้ เพราะจุดส�าคัญคือ การปฏิบัติงานให้
ส�าเร็จ...ไม่ใช่แต่พวกกูเท่านั้น แต่พวกมึงกับพวกกูก็พวกเดียวกัน...
ไอ้ความที่ว่าเป็นพวกพ้องกันก็ท�าให้ความเช่ือใจกันมีมากข้ึน”
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ชีวิตก�าธนเข้ามาบนถนนการเมืองอีกครั้ง เมื่อได้รับการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งเป็นวุฒิสมาชิกใน พ.ศ.๒๕๒๔ นอกจากนั้นยังได้เป็น
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการ
พลังงานใน พ.ศ.๒๕๒๖

จนกระทั่งในวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘ เขาก็ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต่อ
จากเกษม จาติกวณิช และยังด�ารงค�าที่ว่า “รักองค์การ มุ่งงานเลิศ 
เทิดคุณธรรม” ไว้ส�าหรับปฏิบัติอย่างเหนียวแน่นต่อไป

บทท่ี ๒๐
ผู้ว่าการคนใหม่

ก�ำธน ก้าวขึน้เป็นผูว่้าการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห ่งประเทศไทย นับเป ็นคนที่  ๒ ใน
ประวตัศิาสตร์ และท�าหน้าทีต่่อเนือ่งจากยคุ
ผู ้ว ่าการคนเก่าได้อย่างเรียบร้อย สร้าง
ประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมากมายมหาศาล 
จนการไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ กลายเป็นองค์กรทีม่ี
ความส�าคัญต่อประเทศอย่างสูง
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เขายังเน้นความส�าคัญกับงานสนองพระราชด�าริต่างๆ เช่น
งานท�าหนังสือ, งานพัฒนาตามพระราชด�าริ, โครงการพระราชด�าริ, 
โครงการตามพระราชประสงค์ หรืองานรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ 
ในกิจการต่างๆ 

ส่วนงานประจ�าใน กฟผ. ก็ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี เพราะการ
บริหารแบบลงลึกในรายละเอียด ดังที่ก�าธนย้อนความหลังว่า

“เราต้องยอมเหน่ือยที่จะเดินทางไปตรวจงาน...ต้องท�าความ
เข้าใจให้เขารู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับเราสามารถปรับทุกข์ร้องทุกข์ได้...
เพราะการไปตรวจแบบที่ท�าตัวใหญ่โต เขาก็ต้องหลบหลีก รายงาน
แต่ในสิ่งที่ดีก็จะเห็นแต่เรื่องดี เรื่องเลวไม่เห็น เพราะคิดว่าจะไป
จับผิดเขาก็เลยไม่รู ้ว่าจะพัฒนาไปได้ยังไง...นี่เป็นจุดที่เราเข้าถึง
เพราะเขาเป็นเพ่ือนกับเรา การปกครองคนนี่หลายคนเป็นคนดีแต่
บางคนก็แค่ท�าดีให้เรารับรู้...ฉะนั้น การไปแบบนี้ก็เป็นเพียงไปรับรู้
ไปเห็นว่าเขาท�าดี เขาก็พอใจแล้วไม่ใช่ประจบเพื่อจะเอา ๒ ขั้น...
เราจึงต้องยอมเหนื่อยยากเพราะจน เด๋ียวนี้ก็ยังไม่มีใครไปได้มาก
เท่ายุคที่ผมไป ทั้งๆ ที่การเดินทางก็ดีขึ้น”

นับเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ กฟผ. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส�าคัญ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คือ จะแย่งกันท�างาน โดยไม่สนใจแย่ง
ต�าแหน่ง...มีความตั้งใจจริงในการท�างาน เพราะถือเป็นส่วนส�าคัญ
ของชีวิต

และประการส�าคัญบรรดาผู้ว่า กฟผ. ทุกคนไม่มีใครมีที่ดิน
อยู่ใกล้บริเวณเขื่อนเลย โดยยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสมาโดย
ตลอด

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในรัฐพิธีเปิดเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎ์ธานี ในวัน
ท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ในฐานะเป็นผู ้ว ่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย และเป็นวันสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าการ
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ก�าธนรับเสด็จ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ 
เขื่อนแห่งหนึ่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชาวการไฟฟ้าฯ มักเห็นผู้ว่าการคนใหม่ หรือ “พ่ีโด่ง” ของ
เขาท�างานไม่เคยหยุด...แต่หากเป็นช่วงพักนอกเวลางาน พี่โด่งคนนี้
ก็มักสังสรรค์กับน้องๆ อย่างใจดีพร้อมรับฟังเร่ืองต่างๆ ทุกเร่ืองอย่าง
ไม่ถือตัว

กล่าวได้ว ่า ก�าธน นั้นมิใช่เป็นเพียงวิศวกรที่เชี่ยวชาญ
เคร่ืองจักรกลไฟฟ้า หรือเรื่องเขื่อนเท่านั้น เพราะยังรับภาระหน้าที่
อื่นๆ อีกมากมาย อย่างเช่นเป็นนายกสโมสรการไฟฟ้าฯ ดูแลรับผิด
ชอบสวัสดิการต่าง ดูเร่ืองบ้านพักรับรองสนามกอล์ฟตามเข่ือน และ
โรงไฟฟ้าทั่วประเทศ ดูแลสวัสดิการบ้านพักเขื่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
เดินเข่ือน และครอบครัวพักอาศัย ดูแลเร่ืองรักษาความปลอดภัย 
เป็นต้น

อย่างเช่น สุรีย์ เหมะพรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดคนหนึ่ง ได้
ย้อนความประทับใจถึง “พี่โด่ง” ของเขาว่า

“ส�าหรับ “พี่โด่ง” เมื่อผมพูดถึงท่านอยู่ลับหลัง ผมจะเรียก
ท่านว่า “นาย” เฉยๆ เท่านั้น...ผมเรียกท่านว่าพี่โด่งตั้งแต่เข้าท�างาน 
กฟผ. ได้ไม่กี่วัน เพราะเห็นลูกน้องท่านหลายๆ คนเรียกอย่างนั้น 
ผมก็เรียกตาม...แท้จริงแล้วคนที่เรียกท่านว่าพี่โด่งนั้น ส่วนมากเป็น
เพ่ือนๆ หรือน้องๆ ที่จบจากจุฬาฯ เท่านั้น แต่ผมก็เรียกตามไปกับ
เขาด้วย ทั้งๆ ที่มาจากศิลปากร ซึ่งก็ท�าให้ผสมกลมกลืนกันไป...แล้ว
ยิ่งท�างานกับท่านได้นานวันเข้าก็ย่ิงพบว่า ท่านมิได้ถือสี ถือเลือด 
ถือเหล่าท�านองที่คนอื่นๆ มักถือกัน แล้วออกมาเป็นกรอบในใจให้
ยึดจนกลายเป็นอคติได้”

กาญจนา (สายสว่าง) เทศวิศาล อดีตผู้ใต้บังคับบัญชา ย้อน
ความหลังถึงผู้ว่าการคนที่ ๒ ไว้ว่า
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“ท่านกว้างขวาง ในสังคมทุกระดับ ทั้งศิลปิน นักร้อง         
นักเขียน อาทิ หม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์, คุณอาจินต์      
ปัญจพรรค์, คุณสง่า อารัมภีร์ เป็นต้น ท่านจึงเป็นทั้งนักพูด และ
นักเขียน แต่ไม่ได้เป็นนักร้อง เพราะยังไม่เคยมีโอกาสได้ยินเสียง
ท่านร้องเพลง...ครั้งหน่ึงตามท่านไปปฏิบัติงานที่เขื่อนภูมิพล โดย
เครื่องบินเล็กของการไฟฟ้าฯ ก็ต้องทึ่งในความสามารถของท่าน
อีก...ท่านเป็นนักบินให้เรานั่งในช่วงหนึ่ง เมื่อเสร็จภารกิจแล้วถึง
เวลาพักผ่อนรับรองแขกของท่าน ท่านก็เป็นนักดื่มที่คอแข็งหนุ่มๆ 
สู้ไม่ได้...คือ ท่านมีสภาพไม่น่าเกลียด ไม่มีสภาพของคนขี้เหล้าเมา
ยาเลย ท้ังๆ ที่ดื่มหนัก พูดคุยรับรองแขกพร้อมสูบไปป์ไปด้วย จึง
เป็นข้อดีของท่านที่ไม่เป็นนักอมควัน”

หรือการพูดให้ก�าลังใจลูกน้องด้วยความเมตตาที่อบอุ่นมีผล 
ให้วิถีชีวิตของผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีโดย
ฉับพลัน

อย่างเช่น “วาสนา ศรีจันทร์” ที่ได้ย้อนความหลังว่า

“ค�าพูดให้ก�าลังใจจากนายท�าให้วาสนาได้คิดใหม่ และยึดถือ
เป็นพลังใจในการใช้ชีวิต...ด�ารงตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เสียสละ 
กล้าท�าในสิ่งที่ใคร่ครวญแล้วว่าเป็นการกระท�าดี เช่น การบริจาค
โลหิตได้รับพระราชทานเหรียญจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนฯ 
การมีจิตอาสาเข้ารับการอบรม เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ 
อสม. ตั้งแต่ยังไม่มีการพิจารณาค่าตอบแทน เข้าท�างานในชุมชน 
สถานีอนามัย ฯลฯ ในเขตอ�าเภอบางกรวยด้วยความภาคภูมิใจ...นี่ 
คือ ผลพวงจากค�าพูดของนายที่ยิ่งใหญ่ สามารถท�าให้ชีวิตลูกน้อง
ใต้บังคับบัญชาของนายคนหนึ่งเป็นคนดีได้”

รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส             
ราชนครินทร์ ณ จังหวัดขอนแก่น

รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี เสด็จทอดพระเนตรอ่างเก็บน�้าเขื่อน
ภูมิพล จังหวัดตาก
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หรือ “พูนพร แสงบางปลา” รุ ่นน้องผู้คุ ้นเคยได้กล่าวถึง
ความประทับใจต่อรุ่นพ่ีที่ชื่อก�าธนว่า

“พี่โด่ง ของเราเป็นผู ้ที่เต็มไปด้วยความสามารถเก่งใน      
ทุกด้าน อย่างด้านวิชาการ พี่โด่งจบมาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ท่านมีส่วนส�าคัญอย่างมากท�าให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ติดขัดอยู่ทุกวันนี้...เก่งทางบริหาร เพราะพ่ีโด่งบริหารงาน
ก้าวหน้าโดยเฉพาะ กฟผ. ต้องถือเป็น ๑ ในเอเชีย บุคลากรของการ
ไฟฟ้านั้น เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในความเก่ง ดังนั้นลูกน้องจึงรัก   
พี่โด่งมาก...พี่โด่งมีน�้าใจให้ทุกคนทุกรุ ่นไม่ว่าใครขอให้ช่วยอะไร  
หากมีเวลาพี่โด่งไม่เคยปฏิเสธ”

ความมีน�้าใจของก�าธนเป็นท่ีซาบซึ้งของบุคคลใกล้ชิดเสมอ
มา รวมถึงความเป็นคนสบายๆ ไม่เรื่องมาก หรือจู้จี้จุกจิกเหมือนผู้
มีอ�านาจบางคนกลายเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนสัมผัสได้ และอยากเข้าหา 
เพราะมีแต่ความอบอุ่นมอบให้

เช่นเดียวกับสุบิน ปิ่นขยัน อดีตรัฐมนตรี และนักการเมือง
ใหญ่ ที่ย้อนความประทับใจถึง “พี่โด่ง” ที่เขาเคารพรักอย่างสุดซ้ึง
ในช่วงมีโอกาสท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาด้วยกันในช่วงหลังของชีวิต
ว่า

“วันแรกของการออกเดินทาง...ระหว่างทางเราไม่สามารถ
หาร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จนเลยเวลาเกือบ
บ่าย ๓ โมงเย็น เราจอดรถ และพี่เล็ก (ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์) 
เห็นรถเข็นขาย Hot dog ผมก็ไปซื้อ Hot dog มาให้พ่ีเล็ก และทุก
คนรวมทั้งพี่โด่งด้วย...สิ่งที่ประทับใจผมที่สุด คือ พี่เล็กและพี่โด่งไม่
ได้พูดแม้สักค�าว่าท�าไมผมจึงพาพี่โด่งและพี่เล็กมากิน Hot dog ข้าง

ถนนเช่นนี้ แต่ตรงกันข้ามพี่เล็กกลับบอกว่า Hot dog อร่อยดี

คืนท่ี ๒ ของการเดินทางเราพักอยู ่ชั้นสองของโรงแรม      
Holiday Inn ผู้อาวุโสต้องขนกระเป๋าเดินทางขึ้นลง โดยไม่มีเสียง
บ่นเลย...พอถึงคืนท่ี ๓ เราเดินทางมาถึง LA และพักอยู่ที่บ้านพี่ผม 
คือ คุณหมอโอภาส และคุณหมอพวงทอง ห้องที่พี่สาวผมจัดให้พี่
โด่ง และพี่เล็ก พี่สฤษฏิ์ และพ่ีชีวิน อยู่ชั้นล่างหน้าสระว่ายน�้า ซึ่ง
เป็นห้องที่มีวิวสวยงาม

วันเดินทางกลับผมตื่นสาย และได้เห็นพี่โด่งก�าลังแบก
กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขึ้นบันไดวนจากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบน...ผม
ตกใจมาก ว่าท�าไมผมจึงต้องท�าให้พี่โด่งต้องล�าบากถึงขนาดน้ี เพราะ
ทางขึ้นจากชั้นล่างมาชั้นบนสามารถเดินขึ้นข้างนอกบ้าน โดยไม่ต้อง
ข้ึนตามบันไดวน ความเป็นผู้เกรงใจและท�าอะไรด้วยตนเองของพี่
โด่ง ท�าให้ผมรู้สึกบาปที่ต้องท�าให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักต้องท�าเช่น
นั้น...แต่ส�าหรับพ่ีโด่งมิได้แสดงออกแม้แต่นิดว่าไม่มีความพอใจแต่
อย่างใดเลย...ผมได้เล่าเรื่องเดินทางร่วมกับพี่โด่ง และพี่เล็กครั้งนี้ 
ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายสิบคร้ังที่ผมมีความประทับใจในความเป็นกันเอง
ของพี่โด่งและพี่เล็ก ให้กับพวกเราที่ร่วมเดินทางท�าให้พวกเรามี
ความสุขสนุกสนานมาก”

ก�าธน บริหารงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจน
ครบวาระ หลังจากนั้นสายลมแห่งชีวิตได้พัดพาให้เขาได้รับต�าแหน่ง
อันเป็นอันเป็นมงคลยิ่ง อย่างที่ตัวเองคาดไม่ถึง
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บทท่ี ๒๑
องคมนตรี

แล้วในทีส่ดุ นาวาอากาศตรกี�าธน สนิธวานนท์ 
กไ็ด้รบัพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งองคมนตรี ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๓๐ และเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ ในวัน
ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐ สร้างความ
ปลาบปล้ืมปิติแก่ นาวาอากาศตรีก�าธน และ
ครอบครัวสินธวานนท์ เป็นล้นพ้น
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หน้าท่ีขององคมนตรีนั้นมีความส�าคัญยิ่ง เพราะต้องถวาย
งานใต้เบ้ืองพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิด...บทบาทองคมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญนั้น มีหน้าที่ถวายความเห็นแก่พระมหากษัตริย์ ในกรณี
ที่พระองค์ทรงปรึกษา โดยพระมหากษัตริย์จะทรงเลือก และแต่ง
ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นเป็นประธานองคมนตรีคนหน่ึง...ส่วนองคมนตรี
คนอื่นๆ มีจ�านวนไม่เกิน ๑๘ คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี

องคมนตรีจะต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ไม่ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ เช่น 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นต้น ต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีต�าแหน่ง หรือเงินเดือน
ประจ�า พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือสมาชิกหรือเจ้า
หน้าท่ีพรรคการเมือง และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมือง
ใดๆ

นอกจากนั้น คณะองคมนตรียังเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ซ่ึงสมควร
ด�ารงต�าแหน่งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา เพ่ือความเห็น
ชอบในกรณีที่พระมหามิได้ทรงแต่งต้ังไว้ ในเมื่อจะไม่ประทับอยู่ใน
ราชอาณาจักร หรือทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้...หรือในกรณีไม่
สามารถทรงแต่งตั้งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ หรือเพราะเหตุอื่น

ความส�าคัญของต�าแหน่งนี้ยังมีอีกมาก...อย่างเช่น การให้
ประธานองคมนตรีเป็นผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการ
ชั่วคราว ในระหว่างที่ไม่มีผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์...และท�า
หน้าที่ผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการช่ัวคราว ในกรณีที่ผู ้
ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้...และ

ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างแปรพระราชฐานไปต่าง
จังหวัด เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
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ระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็น หรือท�าหน้าที่ผู้ส�าเร็จราชการแทน
พระองค์ ก็ให้คณะองคมนตรีเลือกองคมนตรีคนหนึ่ง ข้ึนท�าหน้าท่ี
ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราว

นอกจากนั้น หากมีพระราชด�าริประการใดเก่ียวกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗ ให้คณะองคมนตรีจัดท�าร่างกฎมณเฑียรบาล แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎมณเฑียรบาลเดิมนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือมีพระบรมราช
วินิจฉัย...เมื่อทรงเห็นชอบ และทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้
ประธานองคมนตรีด�าเนินการแจ้งประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งรัฐสภา
ต่อไป

หรือในกรณีราชบัลลังก์ หากว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหา
กษัตริย์ มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาล ว่า
ด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ให้คณะ
องคมนตรี เสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
เสนอต่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขณะผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานองคมนตรี คือ นายสัญญา   
ธรรมศักดิ์ นั่นเอง

หน้าที่องคมนตรีมีความส�าคัญต่อประเทศอย่างใหญ่หลวง 
ถือเป็นหลักส�าคัญยิ่งของแผ่นดิน อย่างการพิจารณาและถวายความ
เห็นประกอบร่างกฎหมายทั้งปวง ที่นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อขอพระราชทานมหากรุณาทรงลงพระปรมาภิไธย

หรือการพิจารณาและถวายความเห็นประกอบการกราบ
บังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้พ้นจาก
ต�าแหน่งของข้าราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือน...ต�าแหน่งปลัด

ก�าธนเป็นผู้แทนพระองค์ ในงานพระราชทาน 
“สุพรรณหงษ์”
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กระทรวง อธิบดี และเทียบเท่า รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งบางต�าแหน่งตามที่กฎหมายก�าหนด

หรือการพิจารณาและถวายความเห็นประกอบ เร่ืองที่
นักโทษ หรือผู ้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอ
พระราชทานอภัยโทษ...ภายหลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมได้ถวายความเห็นแล้ว

หรือการพิจารณาและถวายความเห็นประกอบ เร่ืองที่
ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมบางเรื่อง 
ซึ่งส�านักราชเลขาธิการขอให้พิจารณา

หรือถวายความเห็นสนองพระราชกระแสเรื่องอื่นๆ ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิจารณา

นอกจากน้ันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ผู ้แทนพระองค์ พระมหา
กษัตริย์ และพระบรมวงศ์ ในงานที่เป็นทางการตามที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เช ่น ไปในการบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา 
อาสาฬหบูชา และวิสาขบูชา ไปมอบถ้วยพระราชทานในการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ ให้คณะบุคคลเข้าพบในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เช่น เชิญพวงมาลาหลวง และพวง
มาลาของพระบรมวงศ์ไปวางหน้าโกศศพ หรือหีบศพ...เชิญดอกไม้ 
หรือสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่บุคคลในโอกาสต่างๆ

นอกจากนั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรี
ทุกคน เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล ดังนั้น องคมนตรี
จึงปฏิบัติหน้าที่บริหารงานในมูลนิธิฯ ด้วย

กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ในระยะก่อสร้างเสร็จในปีแรกๆ
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ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีบางคนเป็น
กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา บางคนดูแลโครงการหลวง และบางคน
ดูแลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ด้านเกษตร ชลประทาน การพัฒนาชนบท การพัฒนาส่ิงแวดล้อม

องคมนตรีต้องปฏิบัติสนองพระราชกระแสทุกเรื่องที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง และหลากหลาย ต้อง
เข้าเฝ้าฯ ตามต�าแหน่งหน้าที่ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และในโอกาส
ต่างๆ เช่น ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ในโอกาสที่
สถาบันองค์กร สมาคมต่างประเทศ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สมาชิกภาพ หรือรางวัลต่างๆ เป็นต้น

กล่าวได้ว่า ภารกิจโดยรวมของคณะองคมนตรีนั้น ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารแผ่นดินเป็นงานกลั่นกรองพระราชกรณียกิจ
ต่างๆ ในเบ้ืองต้น ถวายแด่พระมหากษัตริย์ เพื่อประกอบพระบรม
ราชวินิจฉัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด�าริ...เป็นงานบริหารจัดการ หรือดูแลโครงการ
ต่างพระเนตรพระกรรณส่วนการปฏิบัติงานผู้แทนพระองค์ หรือ
สนองพระราชกระแสเฉพาะเรื่องนั้น เป็นการแบ่งเบาพระราช
ภารกิจน้อยใหญ่ส่วนหนึ่ง

การได้ด�ารงต�าแหน่งนี้ส�าหรับนาวาอากาศตรีก�าธน ถือเป็น
ศิริมงคลที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณ
อันประเสริฐ

เพราะนับตั้งแต่ช่วงถวายงานรับใช้ขณะอยู่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตฯ นั้นนาวาอากาศตรีก�าธน ก็ได้ตระหนักอย่างชัดแจ้งแล้วว่า 
พระมหากษัตริย์พระองค์นี้ ทรงรักและเอาใจใส่ประชาชนของ
พระองค์มาโดยตลอด



168 169

การเปิดประติมากรรม “กังหันชัยพัฒนา” ที่สวนหลวง ร.๙

ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีของเขา จึงต้องท�างานที่
รับผิดชอบให้ดีที่สุด เพื่อแบ่งเบาภาระพระองค์ท่าน...เพราะถือว่า
คณะองคมนตรี เป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จึงยิ่ง
ต้องปฏิบัติงานให้สมกับที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยนั้น

อันที่จริงตอนท�างานอยู่ กฟผ. นาวาอากาศตรีก�าธน ได้
ท�างานส�าคัญถวายหลายประการอยู่แล้ว อย่างเช่น งานสารานุกรม
ไทยส�าหรับเยาวชน, มูลนิธิสายใจไทย, งานสวนหลวง ร.๙, งาน
ก่อสร้างอุทยาน ร.๒ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมาด�ารงต�าแหน่งองคมนตรี
จึงสามารถสานต่องานเหล่านี้ได้ในทันที

นอกจากนั้น ยังมีการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอย่าง งานโครงการ
หลวง, งานหมู่บ้านสหกรณ์, งานโรงเรียนพระดาบส, งานสมาคม
เปตอง, งานทุนเล่าเรียนหลวงพระ, งานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นต้น

หากจะยกตัวย่างงานส�าคัญๆ ที่ได้เข้าไปรับผิดชอบก็อย่าง
เช่น โครงการสวนหลวง ร.๙ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่มหึมา ต้องใช่พลัง
ความคิด พลังแรงกาย แรงใจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย

สวนหลวง ร.๙ นี้เป็นโครงการใหญ่ ตั้งอยู่ในซอยอุดมสุข 
สุขุมวิท ๑๐๓ แขวงหนองบอน เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ซึ่งมูลนิธิ
สวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และปวงชนชาวไทย จัด
สร้างสวนสาธารณะระดบันคร เพือ่น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะ 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐

คร้ังน้ัน นาวาอากาศตรีก�าธน รับต�าแหน่งเป็นกรรมการ
เลขาธิการ และกรรมการผู้จัดการโครงการ
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ว่ากันจริงๆ ช่วงเริ่มแรกของโครงการนี้ เกิดจากความตั้งใจ
ของบุคคลสองคณะ ซึ่งมีแรงดลใจตรงกันด้วยความส�านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประชาชน
ไทยมาโดยตลอด

สวนสาธารณะแห่งนี้ จะก่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งหลาย
เป็นอย่างมาก และเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์อันมีลักษณะ
พิเศษ ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง

ช่วงแรกนั้น คณะเอกชนประกอบด้วย ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ 
บุนนาค และนาวาอากาศตรีก�าธน สินธวานนท์ เป็นผู้น�า โดยมี
แนวคิดจะสร้างสวนน้อมเกล้าฯ ถวายต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๕ และได้
ด�าเนินการมา โดยต่อเนื่องส่วนคณะจากกรุงเทพมหานครนั้น ใน
ช ่วงแรกมี พลเรือเอกเทียม มกรานนท์ เป ็นผู ้ว ่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และต่อมา คือ ดอกเตอร์อาษา เมฆสวรรค์ และ
พลตรีจ�าลอง ศรีเมือง รับช่วงตามล�าดับ

ครั้งนั้น นาวาอากาศตรีก�าธน ได้ใช้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ 
ส�านักงานใหญ่ เป็นส�านักงานชั่วคราว...และเนื่องจากโครงการนี้ 
ต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์ และมีความช�านาญใน
การส�ารวจ ออกแบบ จัดท�ารายละเอียด ตลอดจนควบคุมการ
ก่อสร้างสวนจึงได้ขอใช้พนักงาน กฟผ. จ�านวน ๑๐ คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการโครงการสวนหลวง ร.๙ โดยท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ
วางแผนงาน จัดการประชุมติดตาม และแก้ปัญหาของทุกคณะ 
พร้อมทั้งร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มวางแผน 
ออกแบบ ก่อสร้าง ตลอดจนตรวจตราความถูกต้อง ทั้งเร่ืองวัสดุ 
และการจ่ายเงิน

คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มอบรางวัลในการแข่งขันตอบปัญหาในกิจการของโครงการสารานุกรมไทย 
ฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
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งานก่อสร้างสวนหลวง ร.๙ ต้องใช้เวลา และใช้ก�าลังคน
ก�าลังทรัพย์ให้ถูกในหลักวิชาการของการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม และสิ่งแวดล้อม เพราะเนื้อที่ของโครงการมีถึง ๕๐๐ 
ไร่...ลักษณะการก่อสร้างสลับซับซ้อน ท�าให้ต้องด้วยความละเอียด
รอบคอบเป็นอย่างมาก

แต่ด้วยความที่โครงการนี้ มีขนาดใหญ่โตมหึมา...แม้ทาง
มูลนิธิ และคณะผู้สร้างทั้งหลายจะร่วมมือร่วมใจเต็มที่ เพ่ือให้ทัน
งานเฉลิมฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว แต่งานก่อสร้างก็ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด

ดังนั้น ทางมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จึงได้ก�าหนดเป้าหมายงาน
ก ่อสร ้างให ้แล ้วเสร็จในบางส ่วนก ่อน เ พ่ือให ้ ทันงานเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ พรรษา ในวันที่ 
๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ และส่วนที่เหลือท้ังหมดได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างให้เสร็จตามล�าดับ จนกระทั่งส�าเร็จลงด้วยดีในเวลาต่อมา

โดยนาวาอากาศตรีก�าธน สินธวานนท์ ได้ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.๒๕๔๘ ด้วย

ปัจจุบันสวนหลวง ร.๙ มีช่ือเสียงในฐานะที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน เป็นแหล่งความรู ้ทางพฤกษศาสตร์ และพันธุ ์ไม้     
อีกทั้งอ�านวยประโยชน์เป็นพื้นที่รับน�้า เพื่อบรรเทาปัญหาน�้าท่วมขัง 
ในบริเวณเมืองชั้นใน และเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์น�้าที่ส�าคัญอีกด้วย

บทท่ี ๒๒
ความจงรักอันประเสริฐ

ยงัมผีลงานขององคมนตรกี�าธน สนิธวานนท์ 
อีกมากมายที่ได้มีส่วนร่วมส�าคัญจนส�าเร็จ
ลุล่วงลงด้วยดี อาทิ โครงการสร้างอุทยาน
พระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรืออุทยาน ร.๒ 
อนัเป็นพระราชปณธิานของ สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะ
ท�าให้อุทยานฯ นี้ สามารถอ�านวยประโยชน์
แก่ประชาชนชาวสมุทรสงคราม และใกล้
เคียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ให้แพร่ไพศาล
ยั่งยืนตลอดไป
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โครงการนี้ นาวาอากาศตรีก�าธน สินธวานนท์ เป็นผู้อ�านวย
การก่อสร้าง โดยร่วมมือกับท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ร้อยเอก 
กฤษดา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และกรรมการคนอื่นๆ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรง
บริหารงาน และทรงหาทุนด�าเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ 
เป็นต้นมา ณ บริเวณต�าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม อันเป็นที่
พระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

การก่อสร้างส�าคัญ คือ โรงละครกลางแจ้ง อาคารทรงไทย 
ซึ่งจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย และห้องสมุด (มอบ
ให้กรมศิลปากรร่วมด�าเนินงานในฐานะหอสมุดแห่งชาติ สาขา 
สมุทรสงคราม) รวมทั้งสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดี

ทางมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมด�าเนินการอย่างแข็งขัน
หน้าชื่นชมยิ่ง

กล่าวได้ว่า โครงการนี้เริ่มจาการถมดินในพื้นที่ ๑๑ ไร่ ซึ่ง
เดิมเป็นสวนผลไม้ ยังมีท้องร่องเป็นคูน�้าหล่อเลี้ยงจนการก่อสร้าง
ลุล่วงไปได้ด้วยดี...ทางมูลนิธิฯ ได้จัดงานพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ 
และหอสมุดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนิน
ทรงเป็นประธาน ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ และเปิดให้
ประชาชนเข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๘

แต่ใน พ.ศ.๒๕๓๕ หอสมุดกลับถูกไฟไหม้จนสูญเสียอาคาร 
และทรัพย์สินในหอสมุด...ทางมูลนิธิฯ จึงกราบบังคมทูล สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์จึงทรงมีพระราช

บัญชาให้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่แทน และให้ใช้ที่เดิมเป็นที่ซ้อมโขน 
และเก็บเครื่องดนตรีไทยดังปรากฏในปัจจุบัน

โครงการนี้มีผู้บริจาคที่ดินที่ติดกับอุทยานฯ อีกหลายครั้ง 
โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
พระราชทานพระราชด�าริให้จัดท�าสวนเกษตร และทางมูลนิธิฯ ได้
แต่งตั้งคณะท�างานพัฒนาปรับปรุงอุทยานฯ ข้ึน เพื่อพิจารณาพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีการขุดสระ ท�าเนินดิน ปลูกต้นไม้จัดตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบๆ และได้ก่อสร้างอาคารทรงไทยขึ้นอีก ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน
มาเปิดอาคาร ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.๒๕๔๙

เข็มนาฬิกาแห่งการเดินทางยังเดินต่อไป...ชีวิตของนาวา
อากาศตรีก�าธนยังเก่ียวพันกับการท�างานหนักอย่างทุ่มเทมิได้ต่าง
จากวัยหนุ ่ม. . . มิหน�าซ�้ากลับยิ่ งละเอียดลึกซึ้ งมากย่ิง ข้ึนด ้วย
ประสบการณ์ชีวิตที่เค่ียวกร�ามาเนิ่นนาน

ถ้าจะนับงานที่ท่านองคมนตรีท่านนี้ รับไปปฏิบัติคงจะเห็น
ได้ว่ามีมากมายหลายหลาก เป็นย่ิงนัก จนแทบไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์
ธรรมดาๆ คนหนึ่งจะต้องท�างานได้ถึงเพียงนี้ทั้งในช่วงอดีตและ
ปัจจุบัน

อย่างเช่นงานในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ 

เป็นประธานมูลนิธิธารน�้าใจ เป็นกรรมการมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว และสมเด็จ



176 177

พระนางเจ้าร�าไพพรรณี เป็นประธานมูลนิธิประชาธิปก - ร�าไพ
พรรณี

เป็นประธานโครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระ
ราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานสหพันธ์
เปตองแห่งเอเชีย พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นนายกสมาคมสหพันธ์เปตองเห่ง
ประเทศไทย ในพระราชปูถัมภ์ สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี

เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาในการจัดหมู่บ้านสหกรณ์
เพื่อการเกษตร หุบกะพง, ดอนขุนห้วย, กลัดหลวง, หนองพลับ, 
ห้วยสัตว์ใหญ่ 

เป็นประธานมูลนิธิพระดาบส ประธานกรรมการโครงการ
หมู่บ้านสหกรณ์อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดเชียงใหม่

หรือเป็นประธานมูลนิธิโครงการราชพฤกษ์, กรรมการ
โครงการพระดาบส, กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา, ประธานกรรมการ
โครงการทุนเล่าเรียนหลวง ส�าหรับพระสงฆ์ไทย, กรรมการบริหาร
มูลนิธิอานันทมหิดล, รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง, ประธาน
กรรมการที่ปรึกษาในการจัดหมู ่บ้านเพื่อการเกษตร (ส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์)

ประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ประธานที่ปรึกษาในคณะ
กรรมการธนาคารสมอง กรรมการที่ปรึกษาการก่อสร้างพระบรม
ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พ.ศ.๒๕๔๖) 
ของ ตชด. เป็นต้น

งานอันมากมายมหาศาลทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดุจคลื่นใหญ่
ในท้องทะเลที่ไม่เคยหยุดนิ่งท�าให้นึกไม่ออกเลยว่าผู้ชายธรรมดาๆ 
คนหนึ่ง จะเอาเรี่ยวแรงมากมายมาจากไหนในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการมูลนิธิธารน�้าใจ

เหตุผลส�าคัญในการทุ่มเทท�างานหนักของท่านองคมนตรี
ท ่านน้ี ก็เพราะได้ตระหนักมาโดยตลอดว่า พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว นั้นทรงท�างานหนักมากกว่าคนอื่นๆ หลายเท่านัก 
และท�างานมาตลอดรัชกาล แทบมิได ้ว ่างเว ้นทั้ งการเสด็จ
พระราชด�าเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่อาณา
ประชาราษฎร์ และท�าโครงการ พัฒนาหลายร้อยหลายพันโครงการ
ก็ว่าได้

ดังนั้นการท�างานอย่างจริงจังขององคมนตรีท่านนี้ ก็เพื่อ 
แบ่งเบาผ่อนคลายพระราชภาระของพระองค์ แม้สักเพียงเล็กน้อย
ก็ยังดี

นาวาอากาศตรีก�าธน สินธวานนท์ ได้เล่ือนต�าแหน่ง เพราะ
คุณความดีทั้งหลาย...โดยได้เป็นพลอากาศตรีและในที่สุดก็ได้รับ
โปรดเกล้าฯ เป็นพลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ ในสมัยที่           
พลเอกชลิต พุกผาสุข เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ 
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ร่วมกิจกรรม มูลนิธิขาเทียม

พลอากาศเอกก�าธน ย้อนความทรงจ�าถึงการได้รับโปรด
เกล้าฯ เป็นพลอากาศเอกว่า

“ผมท�างานรับใช้ในหลวงเป็นองคมนตรีเป็นนาวาอากาศตรี
อยู่นาน...ผมท�างานสายใจไทยก็ต้องไปเยี่ยมทหารไปอะไรแบบนี้ พอ
เข้าหน่วยทหารกองบังคับการ ต้องเรียกหัวหน้าหน่วยพวกนายพล
ก็ต้องมาต้อนรับ แล้วผมก็ยศนาวาอากาศตรีนะฮะ...ต่อมาท่านก็
เลื่อนให้ผมเป็นพลอากาศตรี พอเป็นชั้นนายพลมันก็ยังพอไปกันได้...
อีกนานที่เดียวนะฮะ กองทัพอากาศเขารู้สึกเองว่าสร้างชื่อเสียงให้
เขาก็เลยขอยศเพิ่ม..ทีนี้การข้ามขั้นนาวาอากาศตรีเป็นพลอากาศตรี
น่ีเรียกว่ามากแล้วนะฮะ ก็มีการถามกันไปถามกันมา กองทัพอากาศ
ก็ยืนยันว่าผมสร้างชื่อเสียงให้เขา...ผมก็บอกพลอากาศตรีนี้ผม
พอแล้วนะฮะ บอกองคมนตรีต่อหน้าใครๆ...คุณเปรม ประธาน (พล
เอกเปรม ติณสูลานนท์) ก็เสนอพระเจ้าอยู่หัว อาทิตย์เดียวเท่านั้น 
ก็โปรดเกล้าฯ ให้ผมเป็นพลอากาศเอก”

คงเป็นไปไม่ได้ หากจะกล่าวถึงรายละเอียดของการท�างาน
ทั้งหมดของพลอากาศเอกก�าธน เพราะมีมากมายมหาศาลทั้งงาน
ราษฎร งานหลวง...แต่อาจยกตัวอย่างอีกเล็กน้อย เพื่อฉายภาพการ
ท�างานของชายคนนี้ได้ชัดเจนขึ้น

อาทิ  งานมูลนิธิพระดาบสที่ เริ่มจากพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด�าริว่ายังมีคนอีกจ�านวนมาก ที่แม้มี
ความตั้งใจจะขวนขวายความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหา
ไม่มีความรู ้พื้นฐาน และไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆ
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ถ้าหากมีช่องทางช่วยเหลือคนเหล่านี้ ให้มีความรู้ทางวิชาชีพ
ที่เขาปรารถนาก็ย่อมก่อประโยชน์เป็นอย่างมาก...พระองค์ทรงร�าลึก
ถึงวิธีการประสทิธปิระสาทวชิาของครบูาอาจารย์ยคุโบราณ อย่างเช่น 
พระดาบส ...ดงันัน้ หากน�าวธิกีารประสทิธปิระสาทวชิาของพระดาบส
มาประยุกต์ จัดเป็นรูปแบบการศึกษานอกระบบก็จะช่วยแก้ปัญหา
นี้ได้ ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาชีพ และการปลูกฝังด้านศีลธรรม

พลอากาศเอกก�าธน ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
มูลนิธิพระดาบส ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา

โครงการพระดาบสประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์สนับสนุน ตั้งแต่ต้น และยังมีการบริจาคสนับสนุนด้านการ
เงินและสิ่งของจากเอกชน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยในเวลา
ต่อมา

นับย้อนไปแล้วโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมี
โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส ได้สอนวิชาชีพต่างๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ 
หลักสูตรเตรียมช่าง หลักสูตรช่างไฟฟ้า หลักสูตรช่างประปาใน
อาคารและช่างเครื่องสุขภัณฑ์ หลักสูตรพนักงานขับรถ เป็นต้น และ
ได้ขยายงานเพิ่มขึ้นอย่างมากมายจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โครงการ  
พระดาบส นับเป็นโครงการที่ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายทุก
ประการ

หรือโครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนาวาอากาศตรี 
ก�าธน สินธวานนท์ (ยศขณะนั้น) ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานโครงการ

กับเพ่ือนๆ วปอ. (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร)

สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว สืบแทน พลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ที่ถึงแก่
อนิจกรรม 

การเร่ิมงานในปีนั้น เป็นปีที่โครงการด�าเนินงานครบ ๒๐ ปี 
ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวได้ประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างดีตลอดมา 
(นาวาอากาศตรีก�าธน ได้เป็นประธานโครงการ ต้ังแต่วันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒) รวมเวลาที่ท่านองคมนตรีก�าธน ได้ด�ารง
ต�าแหน่งประธานโครงการสารานุกรมไทยฯ เป็นเวลา ๒๓ ปี...ตลอด
เวลาดังกล่าว ได้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวง ทั้งต่อโครงการฯ คณะ
กรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ
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คณะกรรมการมูลนิธิสายใจไทย เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ช่วงพลอากาศเอกก�าธน เป็นประธานโครงการฯ มีความ
ก้าวหน้าเกิดขึ้นมากมาย เช่นการมอบหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับ
พระราชทานมอบให้โรงเรียนต่างๆ ร่วมถึงสถาบันระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา มีการจัดท�าสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้ 
โดยริเริ่มจัดท�าสารานุกรมไทยฯ ฉบับใหม่ เป็นฉบับเล็กเพิ่มเติมจาก
เล่มใหญ่ โดยได้รับพระราชทานพระราชด�าริจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษา จึงได้เร่ิมจัดการ
พิมพ์ขึ้น และเป็นที่นิยมโดยแพร่หลาย นอกจากนั้นยังประสานงาน
กับ กฟผ. จัดท�าและปรับปรุงเว็บไซต์สารานุกรมไทยฯ เป็นการ    

เผยแพร่ความรู้สารานุกรมไทยฯ นอกจากในหนังสือ ก่อต้ังกองทุน
การกุศลสารานุกรมไทยฯ เป็นต้น

พลอากาศเอกก�าธน ได้กล่าวถึงโครงการสานารุกรมไทยฯ 
ว่า

“สารานุกรมฯ เป็นส่ิงที่พระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งขึ้น ซึ่งความรู้
ที่ได้ คือ ประโยชน์สูงสุด...เด็กไม่ต้องคอยว่าจะได้ความรู้จากครู    
ซ่ึงสอนในห้องอย่างเดียว อย่างการเกิดแผ่นดินไหว เกิดฟ้าผ่า อาจ
ยังไม่ถึงวิชาที่ต้องเรียน โครงการนี้ ท�าให้เด็กหาความรู้รอบตัวที่
หาไม่ได้ในหนังสือธรรมดาท�าให้เด็กเป็นผู้ใหญ่ขึ้น”

กิจกรรมหนึ่งของไลออนนส์ ในภาพน้ีคือ พิธีมอบ “หมู่บ้านไลออนส์” ให้แก่
ผู้ขาดแคลนที่พักเนื่องจากภัย สึนามิ ที่จังหวัดกระบี่
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แม้จะออกมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และมาด�ารงต�าแหน่ง
องคมนตรีแล้ว แต่เมื่อองค์กรที่รัก และผูกพันเกิดปัญหาข้ึนมา พล
อากาศเอกก�าธน ก็พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือเท่าที่จะสามารถท�าได้

อย่างเช่นกรณี ขัดแย้งของสหภาพฯ กับรัฐบาล ที่ต้องไป
ท�าความตกลงกันในบ้านพลอากาศเอกก�าธน ในวันที่ ๑๘ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๔๑ ในฐานะที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับนับถือในช่วงรัฐบาล  
นายชวน หลีกภัย

พลอากาศเอกก�าธน ย้อนความทรงจ�าในกรณีนี้ไว้ว่า

“ตอนนั้นขัดกันแรง...ผมออกมาแล้วนะฮะ มันขัดกันแรงจน
จะเป็นเร่ืองใหญ่ ผมก็ไปไกล่เกลี่ย เผอิญ นายกฯ ชวน หลีกภัย เขา

ไลออนส์สโมสรดุสิต ตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ จนปัจจุบัน ประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐

มีศรัทธาในตัวผมเขาก็ยอมฟัง...ตอนแรกตั้งกรรมการมาไม่ถูกต้องก็
มี เพราะเป็นการเมืองก็ไม่รู้จะท�ายังไงแต่เขาก็ยอมท�าตามผมหมด...
ยุคนั้นก็ถือเป็นกรรมการที่เพอร์เฟคที่สุด อาจจะไม่ถูกใจ แต่ก็ยอม
กันได้...สหภาพฯ ก็ยอม รัฐบาลก็ยอม มันก็จบไปได้ เป็นการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า...มากันที่บ้านนี่แหละฮะ พวกสหภาพฯ ก็มานั่ง
นี่ยอมเห็นด้วยว่าไม่เอาเรื่อง เห็นด้วยตามที่ผมพูดกับเขา...สหภาพฯ 
ก็ยอม ฝ่ายรัฐบาลไปประชุมกันก็ยอม...มันก็ด้วยเหตุผล ไม่ใช่ว่าผม
มีอ�านาจเหนือคุณชวนเขา พวกนักข่าวก็มาเต็ม ผมก็ไม่ได้ใหญ่โต
อะไร พวกนักข่าวที่เป็นกลางเข้าใจนะฮะ...แต่มันอยู ่ได้ไม่นาน
การเมืองก็เข้าไปอีก”
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เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขณะทอดพระเนตรการ
เล่นเปตอง ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จากการที่พระองค์ท่านทรงสนับสนุนการเล่นเปตองเพื่อสุขภาพ น�าก�าธนไป
สู่การเป็นนายกสมาคมเปตองแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสืบสานงานของพระองค์ท่าน

เมื่อถามผมว่ามีโครงการฯ ใดที่มีความภูมิใจมากเป็นพิเศษ
หรือไม่...พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ ก็ตอบว่า

“โครงการที่ภูมิใจที่สุดไม่มี เพราะผมถือหลักว่าท�าดีที่สุด
ตามตัวผมนะครับ...แต่จะได้ดีแค่ไหนอยู่ที่เพื่อนร่วมงาน...ถ้าเพื่อน
ร่วมงานท�าได้หน่วยงานก็ไปโลดเลย แต่ถ้าท�าดีที่สุดแล้ว มันยังฝืด
มันได้แค่นี้ผมก็ต้องปลงตัวเองว่ามันได้แค่นี้...เพราะฉะนั้นท�าดีหรือ
ไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราคนเดียวแต่อยู่ที่ปัจจัยรอบๆ ด้วย

แต่เราก็ต้องท�าดีที่สุดนะฮะ...เต็มที่ที่สุดที่จะท�าได้แต่ผลงาน
จะดีหรือไม่ดีมันแล้วแต่ปัจจัย ไม่ใช่เพราะตัวเราข้ีเกียจ...ฉะนั้นใน
การท�างานผมมีความตั้งใจทุกงานแล้ว ผมก็พยายามแบ่งเวลา ซึ่ง
ยากที่จะดูครบตามนี้...เพราะงั้นก็แล้วแต่ว่าปัจจัยไหนเหนื่อยมาก
เหนื่อยน้อย อยู่ที่องค์ประกอบ คือ เพื่อนร่วมงาน...แต่ผมจะไปว่า
เขาก็ไม่ได้...งานที่ท�าผมตั้งใจท�าทุกงาน โดยเฉพาะงานพระเจ้าอยู่หัว
ผมไม่เคยเกี่ยง เพราะท่านคิดตั้งอกตั้งใจทั้งนั้น”



188 189

กล่าวได้ว่า พลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ เป็นบุคคล  
ทรงคุณค่าของแผ ่นดินอย ่างมิต ้องสงสัย. . .โดยมีท ่านผู ้หญิง           
พึงใจ สินธวานนท์ เป็นคู่ชีวิต และบุตรชายบุตรสาวอีก ๓ คน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ไกรภพ สินธวานนท์ กุณฑลี แก้วจินดา และ กชกร 
สินธวานนท์

ชีวิตและผลงานของพลอากาศเอกก�าธน สินธวานนท์ ได้ร้อย
รัดเป็นเนื้อเดียวกันอย่างแยกกันไม่ออก เพราะการทุ่มเทท�างานหนัก
มาตลอดชีวิต

เปรียบประดุจเม็ดฝนบนแผ่นดินที่ชโลมผืนหล้า สร้างความ
อุดมสมบรูณ์งดงามต่อสรรพสิ่งทั้งหลายตลอดไป
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เกี่ยวกับผู้เขียน

ชูเกียรติ ฉาไธสง

เกิด ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๕ จ.บุรีรัมย์

การศึกษา - ภาควิชาศิลปศึกษา วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
(ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)

การท�างาน - มีทั้งงานเขียน และงานดนตรี...ในส่วนของผล
งานดนตรีมีอัลบั้มเพลงเดี่ยวออกมาแล้ว ๖ ชุด คือ แด่เผ่าพันธุ์ที่
หลงเหลือ, เรือกระดาษ, วันที่ดาวทอแสง, กิ้งโครง, ทางของนกและ 
๒๐ ปีผิงดาว

ส่วนด้านงานเขียนเคยเป็นคอลัมนิสต์ ในหนังสือพิมพ์และ
นิตสารต่างๆ หลายฉบับ และมีผลงานหนังสือรวมเล่มดังนี้

บทเพลงผู้พเนจร (บทกวี)

ระหว่างรอยเท้า (ความเรียง)

ในอ้อมกอดของชีวิต (ความเรียง)

ต�านานคนต�านานเพลง (ความเรียง)

เส้นสีแห่งชีวิต - ประเทือง เอมเจริญ (ความเรียงชีวประวัติ)

สีชอล์กในเปลวเทียน ครูสังคม ทองมี (ความเรียงเชิง
ชีวประวัติ)

กระทิงดนตรี กวีชาวไร่ กระโดนช�านาญ (ความเรียงเชิง
ชีวประวัติ)

ศิลปินครูบ้านป่า สลา คุณวุฒิ (ความเรียงเชิงชีวประวัติ)

ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ บนถนนสายราชครู (ความเรียงเชิง
ชีวประวัติ)

ก�าเนิดในยามพระเจ้าหลับไหล (ความเรียงเชิงชีวประวัติ)

สายน�้าชีวิต พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ (ความเรียงเชิงชีวประวัติ)

จากนิวยอร์กถึงโตเกียว (ความเรียง)

ร้านเหล้ามีนิยาย (สาระนิยาย)

ขลุ่ยไม้ในย่าม เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ความเรียงเชิง
ชีวประวัติ)

ซิ่นตีนแดง (นวนิยาย)
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พลอากาศเอก
กำธน สินธวานนท

องคมนตรี 

พลอากาศเอก 

กำธน สินธวานนท

พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท
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